



## บทที่ ๕

### คุณค่าของพระนิพนธ์บทละครรำ

ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงคุณค่าของพระนิพนธ์บทละครรำโดยแยกเป็น ๒ หัวข้อ คือ คุณค่าทางด้านการแสดง และคุณค่าทางด้านวรรณคดี

#### ๕.๑ คุณค่าทางด้านการแสดง

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการแสดงละครละครพันทางและละครเสภาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นั้น มีผู้นิยมติดตามชมกันอย่างกว้างขวางทั้งคนในราชสำนักและราษฎรทั่วไป และแม้เมื่อพระองค์ทรงเลิกการแสดงละครไปแล้วก็ยังมีผู้อื่นการสืบทอดการแสดงละครพันทางและละครเสภา ทั้งยังนำพระนิพนธ์บทละครรำรวมถึงแบบแผนและแนวคิดบางประการมาใช้ในการแสดงละครเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ ละครพันทางเรื่องพระลอซึ่งยังคงเป็นที่ชื่นชอบและนำมาจัดแสดงอย่างแพร่หลายโดยสม่ำเสมอ ทั้งๆที่มีบทละครเรื่องพระลออยู่หลายสำนวน แต่ในปัจจุบันกลับใช้พระนิพนธ์บทละครรำมาแสดงอยู่เพียงสำนวนเดียว ทั้งยังแสดงตามแบบแผนการแสดงละครพันทางในพระองค์ท่านอีกด้วย แสดงให้เห็นทั้งพระนิพนธ์บทละครรำและแบบแผนของการแสดงละครในพระองค์ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมได้อยู่เสมอ

ผู้วิจัยเห็นว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้การแสดงละครพันทางและละครเสภาในพระองค์ยังคงแพร่หลายและเป็นที่คุ้นเคยกันโดยทั่วไปในทางศิลปะการแสดงนั้น เนื่องจากความประณีตเพียบพร้อมด้วยคุณค่าทางด้านการแสดงของพระนิพนธ์บทละครรำนั่นเอง

ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงคุณค่าทางด้านการแสดงที่สำคัญของพระนิพนธ์บทละครรำ คือ พระนิพนธ์บทละครรำมีความหลากหลายและสมบูรณ์ดีพร้อม พระนิพนธ์บทละครรำเป็นบทละครสำเร็จรูปที่ประณีตและพร้อมให้นำไปแสดงได้ทันที และพระนิพนธ์บทละครรำมีอิทธิพลต่อการแสดงอื่นๆ ดังจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป

##### ๕.๑.๑ พระนิพนธ์บทละครรำมีความหลากหลายและสมบูรณ์ดีพร้อม

จากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ ๕.๑ แล้วว่าพระนิพนธ์บทละครรำนั้นได้ผ่านการเลือกสรรและรวมลักษณะที่ดีเด่นของการแสดงประเภทต่างๆมาผสมผสานกันและพัฒนาจน

เกิดเป็นลักษณะที่ดีเด่นของตนเองได้อย่างลงตัว จึงทำให้พระนิพนธ์บทละครมีความหลากหลายและสมบูรณ์ดีพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะการแสดงและแบบแผนในการแต่งบทละคร

ในด้านลักษณะการแสดงละครนั้น จะเห็นว่าพระนิพนธ์บทละครทำได้เลือกสรรลักษณะดีเด่นที่ผู้ชมชื่นชอบของการแสดงประเภทต่างๆมาผสมผสานและพัฒนาจนเกิดเป็นการแสดงที่มีความหลากหลายและสมบูรณ์ดีพร้อม สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้อย่างครบถ้วน กล่าวคือ เป็นทั้งการแสดงที่เรียบง่าย ไม่เคร่งครัดแบบแผนและเน้นความสนุกสนาน เป็นทั้งการแสดงที่ประณีตงดงามถึงพร้อมด้วยศิลปะการแสดง และเป็นการแสดงที่แปลกใหม่น่าตื่นตาตื่นใจ กล่าวคือ

(๑) เป็นการแสดงที่เรียบง่าย ทำให้สามารถติดตามชมและเข้าใจเรื่องได้ง่าย เนื่องจากมีการดำเนินเรื่องที่รวดเร็วทันใจโดยเน้นการเล่าเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เน้นความสนุกสนานจากบทตลกขบขันเป็นหลัก และมีบทบาทอื่นๆเข้ามาประกอบอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงที่ไม่เคร่งครัดแบบแผนนักจึงทำให้การแสดงมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงให้เข้ากับความต้องการของผู้ชม และปัจจัยในการแสดงอื่นๆได้อยู่เสมอ

(๒) เป็นการแสดงที่ประณีตงดงามถึงพร้อมด้วยคุณค่าทางศิลปะ เนื่องจากการแสดงในพระองค์นั้นประณีต ตั้งแต่การคัดเลือกนักแสดงซึ่งจะต้องเป็นนักแสดงผู้หญิงที่ผ่านการเลือกสรรและฝึกฝนมาอย่างดี ทั้งการแสดงยังเน้นท่ารำ กระบวนกรแสดง การแต่งกาย และการจัดทำฉากที่งดงาม นอกจากนั้นยังมีเพลงและดนตรีที่ไพเราะอีกด้วย

(๓) เป็นการแสดงที่แปลกใหม่ชวนตื่นตาตื่นใจ เนื่องจากมีแนวคิดและวิธีการแสดงที่แปลกใหม่ แสดงเรื่องที่หลากหลาย และนำเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการแสดง

แนวคิดและวิธีการแสดงที่แปลกใหม่ของการแสดง ได้แก่ มีการออกภาษาซึ่งจะทำให้การแสดงละครแปลกตาขึ้นด้วยการยกย่องดัดแปลงองค์ประกอบของการแสดงละครที่มีอยู่เดิม ทั้งดนตรี ท่ารำ เครื่องแต่งกาย ฉาก และวิธีการแสดงอื่นๆ<sup>๖</sup> ส่วนในการแสดงละครเสภานั้นก็ได้นำการขับเสภามาใช้ในการแสดงละคร ทั้งยังให้ผู้แสดงเป็นผู้ร้องบทสนทนาประกอบการรำรำ นอกจากนี้ยังเน้นแนวคิดเรื่องความสมจริงในการแสดงทำให้มีการดัดแปลงการแสดงให้แปลกไป เช่น ตกแต่งและเปลี่ยนฉากไปตามเนื้อเรื่อง เปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายให้แปลกไปจากที่เคยแต่งมาแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวละครภาษาก็ตาม ฯลฯ

<sup>๖</sup> รายละเอียดใน บทที่ ๒ ละครพันทางในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

<sup>๗</sup> รายละเอียดกล่าวแล้วใน ๔.๓ พระนิพนธ์บทละครทำให้ความสำคัญแก่การออกภาษา

เรื่องที่น่ามาแสดงละครพันทางและละครเสภาที่แปลกใหม่และหลากหลาย กล่าวคือ การศึกษาที่มาของพระนิพนธ์บทละครรำ (ในหัวข้อ ๓.๑ ประเภทของพระนิพนธ์บทละครรำ) ทำให้เห็นว่าที่มาของพระนิพนธ์บทละครรำนั้นมีเรื่องที่หลากหลายให้เลือกชม ทั้งเรื่องที่คุ้นเคยกันทั่วไป เช่น จากเรื่องในวรรณคดี หรือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ เช่น จากเค้าเรื่องในตำนาน จากประวัติศาสตร์ จากเรื่องต่างประเทศ และเรื่องที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่ ทำให้เรื่องที่ทรงใช้แสดงนี้แตกต่างจากเรื่องที่นิยมแสดงในละครประเภทอื่นๆที่มักแสดงเรื่องจักรวาลฯ หรือเรื่องในพงศาวดารต่างชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการนำเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการแสดง เช่น การจัดแสง เสียง การเปิด-ปิดม่าน และกลไกพิเศษต่างๆมาประกอบการแสดง เป็นต้น

ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าผู้ชมจะอยู่ในระดับใด มีรสนิยมอย่างไร และมีความต้องการชมการแสดงแบบใด ทั้งการแสดงที่ดูง่าย เน้นความตลก หรือ ต้องการดูการแสดงที่งดงาม มีคุณค่าทางศิลปะ รวมทั้งต้องการดูการแสดงที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำซาก ก็ล้วนได้รับจากละครพันทางและละครเสภาในพระองค์ทั้งสิ้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ การแสดงละครในพระองค์จึงสามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง

นอกจากการเข้าถึงผู้ชมแล้ว ลักษณะการแสดงที่เรียบง่ายและมีความยืดหยุ่น เนื่องจากการแสดงแบบผสมที่ไม่เคร่งครัดในแบบแผนนี้ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดการแสดง เนื่องจากการฝึกหัดและจัดแสดงนั้นไม่ยุ่งยากหรือใช้ความสามารถจนเกินไปนัก ทั้งยังสามารถเลือกและปรับเปลี่ยนการแสดงไปตามความเหมาะสม

ด้วยความเหมาะสมทั้งแก่ผู้ชมและผู้จัดการแสดงจึงทำให้มีผู้สืบทอดนำแบบแผนและแนวคิดของพระองค์ไปเป็นแบบอย่างและนำไปพัฒนาการแสดงของตนเองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในหัวข้อ ๕.๑.๓)

ส่วนในด้านแบบแผนการแต่งบทละครนั้น จะเห็นได้ว่าพระนิพนธ์บทละครรำได้ผสมผสานแบบแผนการแต่งบทละครต่างๆให้เหมาะสมแก่การแสดงมากที่สุด (ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ ๔.๒) ตัวอย่างที่จะยกมากล่าวให้เห็นอย่างเด่นชัด คือ การกำหนดบทเจรจา และการกำหนดคำอธิบายบท กล่าวคือ

---

รายละเอียดกล่าวแล้วใน บทที่ ๒ ละครพันทางในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

การกำหนดบทเจรจาในพระนิพนธ์บทละครรำมีทั้งที่กำหนดให้ผู้แสดง คิดคำเจรจาด้วยตนเอง ใช้สำหรับการเจรจาเสริมความทู่ๆไป ซึ่งจะมีข้อดีคือทำให้ผู้แสดง สามารถเจรจาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนคำเจรจาได้ตามความเหมาะสมแก่ การแสดง ส่วนบทเจรจาที่กำหนดคำเจรจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจะใช้เฉพาะการเจรจาที่สำคัญ ในการดำเนินเรื่องเพื่อให้ผู้แสดงสามารถเจรจาได้อย่างถูกต้องตรงตามเรื่องราวในบทละคร เพราะ หากให้ผู้แสดงคิดคำเจรจาด้วยตนเอง ก็อาจคลาดเคลื่อนไปจากเนื้อเรื่องสำคัญในบทละครได้

ส่วนคำอธิบายบทนั้น พระนิพนธ์บทละครรำจะใช้ในการดำเนินเรื่องร่วมกับ บทร้องที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา โดยจะใช้คำอธิบายบทในส่วนที่ไม่สำคัญ เช่น ในส่วน ที่เป็นการแสดงบทบาทที่เสริมความในบทร้อง หรือบทบาทของตัวละครประกอบที่ไม่สำคัญต่อ การดำเนินเรื่องในตอนนั้น แต่ในบทบาทที่สำคัญต่อการดำเนินเรื่องก็จะใช้บทบรรยายเพื่อย้ำ ให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวในตอนนั้นได้อย่างชัดเจน เพราะหากชมจากภาพการแสดงเท่านั้นอาจ ทำให้ผู้ชมไม่สามารถเข้าใจการแสดงตอนนั้นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่แสดง ความคิดหรืออารมณ์ที่ลึกซึ้งของตัวละคร เป็นต้น

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าทั้งลักษณะการแสดงและแบบแผนในการแต่งพระนิพนธ์ บทละครรำล้วนผ่านการเลือกสรรและรวมลักษณะที่ดีเด่นของการแสดงละครประเภทต่างๆมา พัฒนาให้มีความหลากหลายและเพียบพร้อมสมบูรณ์ เพื่อให้เหมาะสมแก่การแสดงมากที่สุด และทำให้การแสดงนั้นสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์

**๕.๑.๒ พระนิพนธ์บทละครรำเป็นบทละครสำเร็จรูปที่ประณีตและพร้อม ให้นำไปแสดงได้ในทันที**

จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของพระนิพนธ์บทละครรำ จะเห็นได้ว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงพระนิพนธ์บทละครรำขึ้นโดยมีพระประสงค์ เพื่อใช้ในการแสดงละครอย่างแท้จริง จึงได้ทรงพระนิพนธ์บทละครรำอย่างประณีตผ่านการ เลือกสรรและตีความแล้วให้รายละเอียดต่างๆสำหรับการแสดงไว้อย่างสมบูรณ์สามารถนำไป แสดงละครได้ตรงตามพระประสงค์ได้ทันที

คุณลักษณะดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก่การแสดง ทั้ง ผู้จัดการแสดง ผู้กำกับ นักแสดงและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะเมื่อได้อ่านพระนิพนธ์บทละครรำก็จะ สามารถเข้าใจบทบาทและภาพของการแสดงโดยรวมได้ตรงกันทั้งยังเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ได้อย่างชัดเจนตามพระประสงค์ในพระองค์ หากใครก็ตามนำพระนิพนธ์บทละครรำไปแสดงก็

สามารถจัดแสดงตามบทนี้ได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นหากนำพระนิพนธ์บทละครรำไปใช้อ่านก็ยังสามารถสร้างจินตนาการได้อย่างแจ่มชัดดังได้ชมการแสดงอีกด้วย

ความประณีตเพียบพร้อมดังกล่าวนี้ เกิดจากการที่ทรงพระนิพนธ์บทละครรำโดยทรงคำนึงถึงการแสดงละครเป็นสำคัญ จนทำให้พระนิพนธ์บทละครรำนี้เหมาะสมแก่การแสดงละครอย่างสมบูรณ์ ทั้งการให้รายละเอียดที่เพียงพอแก่การแสดงในด้านการนิพนธ์และแบบแผนในการนิพนธ์ รวมทั้งเนื้อหาของบทละครที่ทรงพระนิพนธ์ให้เหมาะสมและมีชีวิตชีวา

เพื่อให้เข้าใจคุณค่าของพระนิพนธ์บทละครรำดังกล่าวนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงจะกล่าวถึงความเหมาะสมแก่การแสดงละครของพระนิพนธ์บทละครรำในด้านการนิพนธ์และแบบแผนในการนิพนธ์ การดำเนินเรื่อง การสร้างตัวละคร และการใช้ภาษาดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### ๕.๑.๒.๑ ด้านการนิพนธ์และแบบแผนในการนิพนธ์

ผู้วิจัยพบว่าพระนิพนธ์บทละครรำมีการนิพนธ์และแบบแผนในการนิพนธ์ที่ผ่านการเลือกสรร ติความและให้รายละเอียดที่มากพอสำหรับการแสดงจนพระนิพนธ์บทละครรำเหมาะสมแก่การแสดงละคร ดังต่อไปนี้

(๑) กวีทรงพระนิพนธ์บทละครรำขึ้นโดยทรงคำนึงว่าจะต้องให้ผู้ชมรู้เรื่องราวหรือเนื้อหาของเรื่องที่จะแสดงให้มากที่สุด ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้ชมรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือ พระนิพนธ์บทละครรำที่ทรงพระนิพนธ์จากเรื่องในวรรณคดี จะทรงพระนิพนธ์เฉพาะเพียงบางตอนหรือทรงพระนิพนธ์ไว้ไม่ตลอดทั้งเรื่อง แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้ชมไม่รู้จัก เช่น พระนิพนธ์บทละครรำที่ทรงพระนิพนธ์จากเค้าเรื่องในตำนาน จากเรื่องในประวัติศาสตร์ จากเรื่องต่างประเทศ และเรื่องที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่ จะทรงเล่าเรื่องให้ละเอียดและหากในบทละครที่มีเนื้อหายาวมาก เช่น เรื่องพระอภัยสมันและปู่เจ้าสมิงพราย จะทรงใช้วิธีเล่าเรื่องตอนต้นเพียงคร่าวๆ และเมื่อถึงตอนที่จะใช้แสดงจึงหยุดและใช้วิธีเล่าในรูปแบบของการแสดงละครดังที่กล่าวมาแล้วอย่างละเอียดในบทที่ ๓ หัวข้อ ๓.๑ ประเภทของพระนิพนธ์บทละครรำ

(๒) พระนิพนธ์บทละครรำเป็นบทละครที่แสดงได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ในบทละครเรื่องพระยาหงษ์พระยาพาน ชุดที่ ๔ : ทราบคดีเดือดระคาย อันเป็นตอนที่พระยาพานสั่งประหารยายหอม กวีทรงพระนิพนธ์บทแทรกไว้ในหน้า (ก) - (ข) เพื่อขยายรายละเอียดในตอนดังกล่าวเพื่อให้สามารถนำไปใช้แสดงละครในกรณีที่มีเวลามากพอ แต่หากต้องการแสดงให้กระชับไม่ต้องแสดงบทแทรกนี้ เป็นต้น

(๓) คำประพันธ์ที่ทรงใช้มีความสัมพันธ์กับการแสดง กล่าวคือพระนิพนธ์บทละครรำจะมีคำประพันธ์หลายประเภท ซึ่งช่วยให้เกิดความหลากหลาย และแสดง

ความสามารถทางการประพันธ์ของผู้ทรงพระนิพนธ์ ทั้งยังแสดงความสามารถในการบรรจเพลงร้องที่กลมกลืนกับคำประพันธ์ที่หลากหลายชนิดนี้เป็นอย่างดี เพราะในบทละครทั่วไปจะบรรจเพลงร้องในคำประพันธ์ประเภทกลอน แต่ในพระนิพนธ์บทละครรำนี้อาจมีการบรรจเพลงร้องลงในคำประพันธ์อื่นๆ ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ฯลฯ และที่สำคัญที่สุด คือ คำประพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษที่เป็นแบบแผนเฉพาะแต่ละเพลง คำประพันธ์เหล่านี้มีลักษณะที่สอดคล้องกับวิธีการร้องและท่วงทำนองของเพลงแต่ละเพลง ทำให้สามารถนำมาขับร้องได้ตรงตามแบบแผนของเพลงนั้นๆ ได้ในทันที นอกจากนั้นคำประพันธ์บางประเภทยังมีบทบาทหน้าที่ในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เช่น ร้อยแก้วใช้เป็นบทเจรจาของตัวละครที่ไม่สำคัญ และใช้ในคำอธิบายบท ส่วนร่ายจะใช้ในบทเจรจาที่สำคัญและใช้เป็นบทร้องที่ค่อนข้างสำคัญในเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทร้องของทำนองที่เรียกว่า “เกริ่น” นั้นจะใช้คำประพันธ์ประเภทร่ายเท่านั้น เป็นต้น<sup>\*</sup>

(๔) มีแบบแผนการนิพนธ์ที่ผ่านการตีความเนื้อหาของบทละครไว้อย่างครบถ้วน ทั้งการจัดแบ่งเนื้อหา กำหนดบทเจรจา กำหนดเพลง กำหนดคำอธิบายบท และกำหนดการขึ้นต้นและการจบบทละคร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแสดง ผู้กำกับและผู้ฝึกสอน ผู้แสดง นักร้องและนักดนตรี ผู้ควบคุมและผู้กำกับเวที ฯลฯ หรือแม้แต่มัคคุเทศก์ที่นำบทละครไปอ่านก็สามารถเข้าใจบทละครเหล่านี้ได้ตรงตามพระประสงค์ของผู้ทรงพระนิพนธ์ ดังนั้นไม่ว่าใครจะนำไปแสดงก็สามารถจัดการแสดงตามแบบแผนที่กำหนดไว้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดแบ่งเนื้อหาของบทละครและการกำหนดคำอธิบายบทซึ่งเป็นการให้รายละเอียดการแสดงที่ครอบคลุมการจัดการแสดงทั้งหมดบนเวที เช่น กำหนดการจัดฉาก บทบาทการแสดง ลำดับการแสดง การกำกับเวที การแต่งกาย แม้แต่วิธีการบรรเลงและขับร้องเพลงต่างๆ อย่างละเอียด เป็นต้น<sup>\*\*</sup>

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงพระนิพนธ์บทละครรำนี้นี้ขึ้นโดยคำนึงถึงการแสดงละครเป็นสำคัญ จึงทรงเลือกสรรและตีความเนื้อหาของบทละครแล้วกำหนดแบบแผนไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถนำพระนิพนธ์บทละครรำนี้ออกไปใช้แสดงละครได้ตรงตามพระประสงค์ในพระองค์ได้ในทันที

\* รายละเอียดใน ๓.๒ คำประพันธ์ที่ใช้ในพระนิพนธ์บทละครรำ

\*\* รายละเอียดกล่าวแล้วใน ๓.๓ แบบแผนการแต่งพระนิพนธ์บทละครรำ

### ๕.๑.๒.๒ ด้านการดำเนินเรื่อง

จากการศึกษาพระนิพนธ์บทละครรำ พบว่ามีการดำเนินเรื่องที่มีชีวิตชีวาและเหมาะสมแก่การแสดง เนื่องจาก มีการดำเนินเรื่องที่รวดเร็ว การเน้นหรือขยายเนื้อเรื่อง และการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่อง ดังนี้

#### ๕.๑.๒.๒.๑ การดำเนินเรื่องรวดเร็ว

เนื่องจากการแสดงละครพื้นทางและละครเสภาในพระองค์นี้พัฒนาขึ้นโดยรับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากการแสดงละครนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นการแสดงที่ดำเนินเรื่องรวดเร็วและเน้นความตลกขบขัน ดังนั้นพระนิพนธ์บทละครรำจึงได้เน้นการดำเนินเรื่องที่กระชับและรวดเร็วเช่นเดียวกับการแสดงละครนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเรื่องตอนที่ไม่น่าสำคัญนักจะเน้นการเล่าเรื่องที่เป็นใจความสำคัญมากกว่าเน้นการพรรณนารายละเอียดต่างๆ หรือการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ซ้ำซ้อน เช่น

ในบทละครพระราชพงษาวดารกรุงทวารวดี ครั้งจุลศักราช ๑๐๕๑ มีการสื่อสารด้วยจดหมายอยู่ ๒ แห่ง คือ พระยารามเดโชเขียนถึงพระยาราชวังสันและพระยาราชวังสันเขียนตอบพระยารามเดโช ในบทละครจะดำเนินเรื่องรวบรัดโดยจะไม่กล่าวถึงเนื้อความในจดหมายในขณะที่พระยารามเดโชเขียนจดหมาย แต่จะกล่าวถึงก็ต่อเมื่อผู้รับจดหมายเปิดจดหมายออกอ่านเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินเรื่องที่ซ้ำซ้อน นอกจากนี้เนื้อความในจดหมายในบทละครยังคงค่อนข้างกระชับ คือ จะกล่าวแต่เพียงเรื่องราวที่ผู้ชมยังไม่ทราบเท่านั้น ส่วนเรื่องที่ผู้ชมทราบแล้วก็จะละไว้ในฐานที่เข้าใจ ดังนี้

คำเอกบท • ในสารว่าธุระของสหาย ต้องสมหมายหมั่นคงอย่า  
สงไสย เราจะจัดเรือรบครบไว้ อย่างอนใจระวังเกิดจะเกิดความ ฯ ๒ คำ

(บทละครพระราชพงษาวดารกรุงทวารวดี ครั้งจุลศักราช ๑๐๕๑ หน้า ๑๓)

เรื่องพระลอนั้น ในตอนต้นมิได้ระบุนความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าย่ากับท้าวพิชัยพิศณุกร แต่ในตอนท้ายกล่าวว่าเจ้าย่ามิได้เป็นมารดาบังเกิดเกล้าของท้าวพิชัยพิศณุกร ทำให้ผู้ดูทราบทันทีว่าการลงทัณฑ์มิใช่มาตุมาตโดยเสนอมผ่านบทคร่ำครวญของเจ้าย่าโดยไม่ต้องใช้บทบรรยายหรือบทพรรณนาให้เสียเวลา ดังตัวอย่าง

ร้องสังขาร เค้าขออุ • ใ้พ่อเจ้าประคุณขุนหลวง อย่า  
จาบจ้วงถึงแม่ให้อาสัญ เสียแรงอุปถัมภ์องค์ทรงธรรม แต่วัน  
มารดาพิราลัย อันความผิดคิดร้ายภายใน แก่แคนแทนสามที่ตักษัย

หวังดีต่อพ่อเจ้าของท้าวไท เพราะน้อยใจดูถูกถูกศัตรู นึกว่าปล่อยลูกนก  
 ลูกกา เวทนาคนแก่อย่าแลดู ขอเช็ดจนวันตายไม่รู้รู้ จะบวชซีฟิงเจ้ากู  
 อยู่วัดวา จะอ่อนพลงนางยาชราโรค ละอินโยกสะท้านสะทก  
 ตกประหม่า กราบปะหลกยกมือวันทา กลัวฆ่ากลัวตายตะกายอิง ฯ  
 ๘ คำ โศค

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนปลาย หน้า ๑๕๔ - ๑๕๕)

เป็นต้น

นอกจากนั้นพระนิพนธ์บทละครรายังใช้กลวิธี  
 เล่าเรื่องผ่านบทแนะนำตัวละครในตอนเปิดเรื่องหรือเปิดชุด/ฉากใหม่ หรือเมื่อมีตัวละครปรากฏ  
 ตัวเป็นครั้งแรกทำให้ดำเนินเรื่องได้กระชับและรวดเร็วขึ้น เช่น บทแนะนำเจ้าย่าในเรื่องพระลอ  
 ตอนปลาย เมื่อกล่าวถึงเจ้าย่าเป็นครั้งแรกได้มีการกล่าวถึงฐานะของเจ้าย่า และยังคงกล่าวถึง  
 บทบาทและความสัมพันธ์ของเจ้าย่ากับตัวละครอื่นๆในเรื่อง คือ เป็นผู้เลี้ยงดูพระเพื่อนพระแพงมา  
 แต่้วยเยาว์เมื่อชราภาพแล้วจึงให้นางรินนางโรยเป็นผู้ดูแลแทน รวมทั้งกล่าวถึงลักษณะนิสัยสำคัญ  
 ของเจ้าย่า คือ มีนิสัยโลกโมโหสัน มากด้วยอคติ เจ้าทสิฐ และผูกพยาบาทอย่างรุนแรง  
 ถือเป็นกาารปูพื้นฐานให้เข้าลักษณะนิสัยของตัวละครซึ่งจะมีผลต่อการกระทำในตอนท้ายเรื่อง คือ  
 การที่เจ้าย่าสั่งให้ฆ่าพระลอกก็เนื่องมาจากการผูกพยาบาทจากเรื่องราวในอดีตนั่นเอง ดังตัวอย่าง

ร้องคำเขมรอกโคง • เมื่อนั้น พระนางเฒ่าเจ้าย่าฟ้าเมืองสรอง  
 ประทับอาสน์ราชสำนักตำหนักทอง ทรงปกครองเลี้ยงพระราชธิดา พระ  
 เพื่อนพี่แพงน้องสองอ่อนไ้ ยอดคหทัยเหมือนเกล้าพระเจ้าย่า ครั้นแม่  
 เฒ่าหง่อมตรอมโรคา มอบสองราที่เลี้ยงเคียงประคอง ถึงงกเงินดำเนิน  
 ไหนไม่ถนัด ยังโลกจัดหึงจัดตูปัดตูปอง หมกมุ่นหมักคคคคคยตริปอง  
 แต่จะจองวิหิงสาออยู่ตาปี ฯ ๖ คำ เจริจา

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนปลาย หน้า ๑๑๒)

นอกจากนี้การให้คำอธิบายบทที่กำหนดการแสดง  
 บทบาทของตัวละคร และกำหนดภาพทั้งหมดที่ปรากฏบนเวทีให้ถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงซึ่ง  
 จะช่วยให้การแสดงรวบรัดกว่าการดำเนินเรื่องด้วยบทร้อง ซึ่งจะต้องถ่ายทอดผ่านเพลงร้อง เพลง  
 หน้าพาทย์ประกอบการรำยรำ ส่วนการกำหนดภาพต่างๆบนเวที เช่น ฉาก และบรรยากาศต่างๆ  
 ในฉากนั้นๆ ฯลฯ จะถ่ายทอดด้วยภาพที่ปรากฏบนเวทีในทันทีที่เปิดฉาก ดังนั้นจึงไม่ต้องเสีย  
 เวลาพรรณนาภาพเหล่านั้นด้วยบทร้องอีก



นอกจากนี้การให้คำอธิบายบทเพื่อกำกับเวทีช่วยให้ดำเนินเรื่องได้รวดเร็วขึ้น เช่น การเปิด-ปิดม่านในการแสดง จะใช้แทนคำบรรยายการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แทนบทอรรถกรรย์ และแทนการแปลงกายหรือการแสดงอภินิหารต่างๆ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่สำคัญนักในพระนิพนธ์บทละครจะทำให้การแสดงสามารถดำเนินเรื่องได้อย่างรวดเร็ว ชวนติดตาม ทั้งยังช่วยทำให้เนื้อหาสำคัญของเรื่องเด่นชัดขึ้นอีกด้วย

#### ๕.๑.๒.๒.๒ การเน้นหรือขยายเนื้อเรื่อง

ในพระนิพนธ์บทละครรำนั้นแม้ว่าการดำเนินเรื่องส่วนใหญ่จะค่อนข้างกระชับและดำเนินเรื่องรวดเร็ว แต่ในส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องสำคัญหรือส่วนที่จะสร้างความสนุกสนานและผู้ชมชื่นชอบก็จะมี การเน้นเนื้อเรื่องในส่วนนั้นเป็นพิเศษ ได้แก่ บทตลกขบขัน บททะเลาะวิวาท บทคร่ำครวญ และบทเกี่ยวพาราสี มีรายละเอียดดังนี้

##### (๑) บทตลกขบขัน

การเน้นการแสดงที่ตลกขบขัน ถือเป็นลักษณะการแสดงที่สำคัญของละครพันทางในพระองค์ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงละครนอก ดังนั้นพระนิพนธ์บทละครรำจึงได้เน้นบทตลกขบขันมากเป็นพิเศษ มีทั้งที่เสนอผ่านตัวละครและบทร้องบางเพลง

ตัวละครบางตัวในพระนิพนธ์บทละครรำจะมีบทบาทที่ชวนขบขัน ทั้งตัวละครที่มีบทบาทสำคัญแก่การดำเนินเรื่องและตัวละครประกอบ

ตัวละครที่มีบทบาทแก่การดำเนินเรื่อง ได้แก่ แม่สื่อโนวากับเสวีในบทละครเสภาเรื่องพระอาทิตย์สนิมและปูเจ้าสมิงพราย เป็นตัวละครที่มีบุคลิกและแสดงกิริยาที่ชวนขัน คือ มักจะแสดงความมกเงิน เหลวไหล และหลงๆ ลืมๆ นอกจากนี้ตัวละครทั้งสองนี้ยังมักถกเถียงกันโดยตลอดจนทำให้ผู้ชมขบขัน เช่น

[ เกรงจ. ]

(จาช) ยายแม่สื่อโกโรนี่ ดีแต่พูดไม่เข้าเรื่อง ชักผู้หญิงสวยทั้งเมือง หมดเพียงไม่กี่คน  
(ยาย) อ้อ อ้อ อ้อ

- (เสวี) อย่าเอาแต่อ้ออ้ออ้อ พื่อน้ำลาย สาวสวยๆอยู่ไหนยาย  
จงเร่งพาเสด็จไป
- (ยาย) นั้น นั้น นั้น นั้น คมสันเหลือเกิน อยากรู้ก็เชิญ นั้น  
นั้น นั้น สวยไหมแฮ
- (ราชา) นั้นผู้ชายไม่ใช่หรือยาย ไม่ใช่กลับคล้ายคล้ายคลาศา รู้จัก  
ไหมหา บ้าไปได้
- (ยาย) อ้อ อ้อ อ้อ
- (เสวี) นั้นและพ่อของยาย (เพราะที่บิดาตัวยายแม่สื่อเอง)
- (ยาย) ดิฉันไปเถียงนายหรือ ช่างพูดบายไปได้
- (เสวี) เขาให้ยายพาไปหาสตรี เหลวไหลเต็มที ยายนี่ใช้ไม่ได้
- (ยาย) ไฉนๆๆ ผู้หญิงหละ สวยหนะปุ้ดะ ทุลกระหม่อมแก้ว
- (เสวี) อย่าสองเลยเพชระค่า (เพราะที่ภรรยาของโอบาเร็ก) ยาย  
พาเลอะเทอะไม่เห็นเจอะที่สมพระทัย
- (ยาย) อ้อ อ้อ อ้อ เชิญเสด็จไกลๆ ต่อไปเป็นมี  
(ชวนกันเข้าโรง)

(บทละครเสภาเรื่องพระอภัยสมันและปู่เจ้าสมิงพราย หน้า ๑๙๘ - ๑๙๙)

บทละครบางเรื่องได้เสริมบุคลิกและบทบาทที่  
ชวนขันให้แก่ตัวละครที่มีอยู่แล้วในเรื่อง ได้แก่ ในบทละครเรื่องพระลอ จะกำหนดให้ตัวละคร  
บางตัวแสดงบทบาทหรือมีบุคลิกที่ชวนขบขัน เช่น นายแก้ว นายขวัญ นางรื่น นางโรย หรือแม้แต่  
“พระเจ้าย่า” ซึ่งเป็นตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์ ตัวอย่างเช่น กำหนดให้เจ้าย่ามีลักษณะเป็นคนแก่  
เจ้าทิวถึงแม้จะชรามากแล้วแต่มีอารมณ์ร้อน โทสะแรง และจู้จี้จุกจี้ ทั้งยังซื่อจากริชยา มักแสดง  
กิริยาที่งกๆเงิ่นๆ และไว้วางใจอยู่เสมอ ดังตัวอย่าง

ร้องลำเขมรอมตุ๊ก • เมื่อนั้น พระนางเฒ่าเจ้าย่าโกรธาใหญ่  
พอนั่งข้อเรื่องพระลอหน่อไต้ ลอบในวังสมพระเพื่อนพระแพง ดีเดือด  
เลือดหลังคั่งอามาต พยาบาทปนเพ้อกะเยอกะแหง้ง แล่นถลันหันล้ม  
จมตะแคง พระพักตร์แดงตุต๋าตาขัน เรียกสาวใช้ให้ประคองสองพาทา  
รับมาค้ำตั้งทะเล้งถลัน หอบเฮ้อฮามากระทั่งบัลลังก์สุวรรณ ยังมีหัน  
ประทับแท่นก็แปร้นพ้อ ฯ ๖ คำ (หอบ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนปลาย หน้า ๑๓๘)

นอกจากจะเพิ่มบทตลกขบขันให้แก่ตัวละครที่มี บทบาทแก่การดำเนินเรื่องแล้ว พระนิพนธ์บทละครก็ยังสร้างตัวละครเข้ามาเสริมบรรยากาศของ เรื่อง โดยมากมักปรากฏตัวเมื่อเปิดฉากใหม่ในแต่ละชุด/ฉากคล้ายกับการแสดงตลกสลัจาก่อนที่ จะกล่าวถึงตัวละครสำคัญ เช่น การขึ้นต้นฉากที่ ๑ ในบทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง

( สมุนนายด่านตื่นนอนไปล้างหน้าแล้ว มัวเกียจคร้านอยู่ นาย ด่านออกมาดูให้ทำงาน สมุนร้องว่าหิว นายศุภรรยาๆออก ร้องว่าไม่มีอะไรนอกจากข้าวจะเกลือเพราะนายด่านไม่ไปล่าเนื้อมาสูกัน นายด่าน ขวนสมุนจวนปิ่นเข้าป่า ยิงนกได้สองตัว พอเห็นเนื้อก็เลยไล่เนื้อเข้าโรง )

( มีชาวประมง ๒ คน พายเรือมาสนทนากัน เป็นความเห็นอย่าง ใหม่และอย่างเก่า พอนายด่านและสมุนกลับมา เรียกไม่แหวะก็โกรธ นายด่านจึงลงเรือไปตาม ชาวประมงตกใจพายเรือหนีเข้าโรง นายด่าน มัวเพื่ออวดตัว จะเข้ขึ้นข้างหลัง สมุนและภรรยาตกใจ ตะโกนเรียก พอนายด่านรู้ตัวตกใจ จะเข้ก็จมนหาย นายด่านเรียกอาหารมากิน แล้วพากันเข้าโรงด่าน )

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๗๔)

นอกจากนี้ยังมีการแทรกเนื้อหาที่ชวนขันใน บทร้องบางเพลง ได้แก่ กลุ่มเพลงหน้าพาทย์ที่มีการบรรจุกำร้อง เช่น เห่เพลงช้า เริงเพลงเร็ว เริงเชิดฉิ่ง ฯลฯ บทร้องของเพลงเหล่านี้มักจะกล่าววิพากษ์วิจารณ์และเสียดสีสังคมและพฤติกรรม ของคนในสังคมที่อยู่ในสมัยนั้น เช่น

เริงเพลงเร็ว • เอ๋ยรักเจ้าสาวคำเอ๋ย นุ่งเขียวหมื่นเขียว เดินมา คนเดียว ที่สะพานนายไกร เดินมาทางนี้ นี้จะเดินไปทางไหน ข้า ออยากใครได้ รักเจ้าสาวน้อยเอ๋ย

(รับ) ชะด้าละมันนำเหลือเอ๋ยๆ ตะลัลลัลลัลล้า ตะลัลลัลลัลล้า  
ชะ ชะ

ประพริ้มๆ ประพริ้มๆ อาซิมตื่นภพ เลือกร่มร่วมงามแท้ๆ ห้อย แพรคล้ายกบ (รับ)

ตีถึง ๆ ตีถึง ๆ อีหญิงยอดเกี เสื่อสุ่มแพรห้อย ชมดชม้อย  
ชมยิก (รับ)

จีจั้งจีจั้ง จีจั้งจีจั้ง ไม่ตะกละตะลามา ขาหมูแล้วไม่ฮวบ แอบ  
ตะครุบแต่ข้าวหลาม (รับ)

ตะรังตั้งตั้ง ตะรังตั้งตั้ง ฝรั่งห้องพลูย หนวดเครายุ่มยาม  
หนอยแ่งามตุกกะตุย (รับ)

โหน่งเหน่ง โหน่งเหน่ง คนแก่งน่าเก็ก ไม่ชอบสู้คนกล้า ชอบ  
แต่ป้าหัวเจ๊ก (รับ)

จะมะหรี จะมะหรี ผู้ตีจำปลัง อิมแต่ขอรับกระผม ไม่มี  
อะไรอมก็ซั้ง (รับ)

ตีถึง ๆ ตีถึง ๆ ออกลึงออกยกยัษ ตะกรุมตะกราม อาราม  
โผน เดินจนโดนพระลักษณ (รับ)

หนอยหน้อย หนอยหน้อย แม่สร้อยเครือสวรรค์ อรชรแต่ก่อน  
สว่าง นังรดล้อย่างไปไหนกัน (รับ)

ตะริดติดดี ตะริดติดดี แม่ชีสาวสาว หน้าทะเล้นเล่นตัว แค้น  
โกนหัวนุ่งขาว (รับ)

ประพริ่ม ๆ ประพริ่ม ๆ ครูขริ่มอวดขลัง คมในฝักชักออกเออะ  
ถนิมเประนะน่าซั้ง (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๙๙ - ๑๐๑)

นอกจากนี้การออกภาษาในพระนิพนธ์บทละคร  
รำก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความตลกขบขันเช่นเดียวกัน ความตลกขบขันนี้เกิดมาจากการนำเอา  
ลักษณะเด่นที่แตกต่างกันของแต่ละชาติมาล้อเลียนผ่านตัวละครภาษา

ดังนั้น การเน้นบทตลกขบขันในพระนิพนธ์  
บทละครรำนี้เป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงละครนอก ซึ่งจะช่วยให้การแสดงดู  
สนุกสนานครึกครื้นมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดความเคร่งเครียดของเหตุการณ์สำคัญบางตอนอีกด้วย

## (๒) บททะเลาะวิวาท

พระนิพนธ์บทละครรำหลายเรื่องจะเน้นเนื้อเรื่อง  
ที่มีการทะเลาะวิวาทเป็นพิเศษเช่นเดียวกับในละครนอก เช่น นางวิมาลาและเลื่อมลายววรรณวิวาท  
กับนางตะเกาทอง ในบทละครเสภาเรื่อง ชุดที่ ๑ : พิศนึ่งคะนอง นางวันทองวิวาทกับนางสายทอง

ในบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางพิมเสียดัวแลเสียดคน ชุดที่ ๓ : เข้าห้องสายทองพี และนางวันทองวิวาทกับนางลาวทอง ในชุดที่ ๕ : ขุนแผนกลับจากทัพ นางสร้อยฟ้าวิวาทกับนางศรีมาลาในบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนสร้อยฟ้าทำเสน่ห์ ชุดที่ ๑ : ละเลงขนมเบื้องและชุดที่ ๒ : เรื่องหึงสา เป็นต้น

เนื้อเรื่องที่เป็นการทะเลาะวิวาทนี้เน้นการปะทะคารมและการวิวาทของตัวละครทั้งสองฝ่ายมากกว่าการดำเนินเรื่อง นอกจากนี้บทละครบางตอนยังมีการทะเลาะไล่ตีกันจนขลุมนุ่นวาย เช่น นางศรีประจันไล่ตีนางวันทองในบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางพิมเสียดัวแลเสียดคน ชุดที่ ๑ : ขุนช้างขอสู้ ชุดที่ ๕ : ขุนแผนกลับจากทัพ และชุดที่ ๖ : จับเข้าหอขุนช้าง ในบทละครเสภาเรื่องน้ำตาทราย มีเหตุการณ์ที่ตาจันไล่ตีพระมี พระมา พระสี พระสา ในชุดที่ ๒ : ว่าเสียปวด และตาจันไล่ตีนายโถม และย้ายผลในชุดที่ ๙ : ชนิดซ้ำ แม้ในบทละครเรื่องพระลอ ตอนต้นก็ได้แทรกเนื้อเรื่องที่พระลอไล่ตีพระมเหสีและเหล่าบรรดาสมณกำนัล (เป็นเนื้อหาส่วนที่ตัดตอนมาจากบทละครนอกเรื่องพระลอนรลักษณ์) ในฉากที่ ๖ : พระลอล้างจานจากเมืองแมนสรวง เป็นต้น

การเน้นเนื้อเรื่องที่เป็นบททะเลาะวิวาทในพระนิพนธ์บทละครำเปิดโอกาสให้ตัวละครแสดงความสามารถในการแสดง ทั้งยังแสดงปฏิภาณไหวพริบและศิลปะการใช้ภาษาในการโต้ตอบยกย่อนกันอย่างคมคาย รวมทั้งเป็นโอกาสที่จะแทรกบทบาทที่ชวนขันอื่นๆ ได้ดีอีกด้วย

#### (๓) บทคร่ำครวญ

พระนิพนธ์บทละครำมักให้ความสำคัญแก่นเนื้อเรื่องที่แสดงความเศร้าโศกเสียใจ เช่น เรื่องพระลอ จะมีบทคร่ำครวญมากเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงตอนจบ เนื้อเรื่องส่วนที่สะเทือนใจผู้ชมเป็นพิเศษได้แก่พระลอเสด็จออกจากเมืองแมนสรวงและตอนที่ภษัตรีย์ทั้งสามสิ้นพระชนม์ เป็นต้น

บทที่แสดงการคร่ำครวญนี้ทำให้สามารถแสดงความรู้สึกในใจของตัวละคร ทั้งยังสามารถแทรกเรื่องราวอื่นๆ ที่ต้องการให้ผู้ชมทราบได้อีกด้วย ขณะเดียวกันยังแสดงความสามารถของผู้ทรงพระนิพนธ์ที่ทรงประพันธ์บทละครให้มีวรรณศิลป์จนทำให้เกิดความสะเทือนใจไปตามเนื้อเรื่อง รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่จะแสดงความสามารถของผู้แสดงที่จะถ่ายทอดบทบาทและอารมณ์ของตัวละครจนกระทบอารมณ์ของผู้ชมทำให้เกิดความสะเทือนใจคล้อยตามไปกับเหตุการณ์ในเรื่องได้อีกด้วย

#### (๔) บทเกี่ยวพาราสี

บทเกี่ยวพาราสีจะพบมากในพระนิพนธ์บทละครำเช่นเดียวกับบทคร่ำครวญ พบว่าพระนิพนธ์เกือบทุกเรื่องจะให้ความสำคัญแก่บทบาท

การแสดงความรักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างบทละครบางเรื่องได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความรักมาเป็นเนื้อหาสำคัญของเรื่อง เช่น บทละครเรื่องพระลอ บทละครเรื่องกาگی บทละครเรื่องเจ้าลาย บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฯลฯ

บทการเกี่ยวพาราสนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับการคร่ำครวญ กล่าวคือ บทเกี่ยวพาราสนั้นเป็นบทบาทที่ผู้ชมชื่นชอบและเป็นการแสดงความสามารถของทั้งผู้ทรงพระนิพนธ์และผู้แสดงที่จะถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครในเรื่องได้จนติดตามตรึงใจผู้ที่เข้ามาชมการแสดง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเน้นและขยายเนื้อเรื่องในพระนิพนธ์บทละครรำนั้นมักจะพบในเนื้อเรื่องส่วนที่เป็นเหตุการณ์สำคัญหรือในเนื้อเรื่องส่วนที่ผู้ชมนิยมชมชอบและสอดคล้องกับลักษณะการแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีเนื้อเรื่องที่เน้นบทตกชบชั้น และบททะเลาะวิวาทเช่นเดียวกับการแสดงละครนอก นอกจากนั้นยังเน้นบทคร่ำครวญ และบทเกี่ยวพาราสนี้ บทบาทเหล่านี้นอกจากจะสอดคล้องกับวิธีการแสดงแล้วยังเป็นโอกาสที่จะแสดงความสามารถของผู้ทรงพระนิพนธ์บทละครและความสามารถของผู้แสดงจนทำให้ผู้ชมชื่นชอบและนิยมติดตามชมการแสดงนั้น

#### ๕.๑.๒.๒.๓ การปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่อง

พระนิพนธ์บทละครรำนส่วนใหญ่เป็นบทละครที่ทรงพระนิพนธ์จากเรื่องในวรรณคดี และจากเค้าเรื่องในตำนานและประวัติศาสตร์ โดยทรงปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องทั้งเพิ่มเติม ตัดทอนและเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องบางตอน เพื่อให้เหมาะแก่การแสดงละครยิ่งขึ้น<sup>๑</sup>

##### (๑) การเพิ่มเติมเนื้อเรื่อง

พระนิพนธ์บทละครรำนักจะเพิ่มเติมเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและผู้ชมชื่นชอบ รวมทั้งได้เพิ่มเติมเนื้อเรื่องที่เป็นชนบของบทละครลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง ได้แก่ เพิ่มบทแนะนำตัวละครทุกครั้งที่เริ่มการแสดงในแต่ละเรื่องหรือแต่ละตอน เช่น ในบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ในบทเสภาเดิมนั้นจะกล่าวแนะนำตัวละครเพียงครั้งเดียวเมื่อตัวละครปรากฏตัวเป็นครั้งแรก แต่เมื่อนำบทเสภามานิพนธ์เป็นบทละครโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆซึ่งสามารถนำมาแสดงแยกจากกันได้ ดังนั้นเมื่อขึ้นต้นบทละครแต่ละตอนหรือเมื่อตัวละครปรากฏตัวครั้งแรกในตอนนั้น จึงจำเป็นต้องมีบทแนะนำตัวละครรวมทั้งเล่าความเป็นมา

<sup>๑</sup> รายละเอียดเรื่องการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องของบทละครแต่ละเรื่องได้กล่าวแล้วใน ๓.๑ ประเภทของพระนิพนธ์บทละครรำ

ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องแก่เรื่องที่จะแสดงต่อไป ดังตัวอย่างในบทแนะนำตัวละครหลายชุมพลในการขึ้นต้นบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนหลายชุมพลปลอมเป็นมอญใหม่ซึ่งไม่พบในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน

ซิม • (ใน) พ่อเฒ่ารุ่น,กรุ่นกระมล,ชุมพลน้อย กระจ้อย  
 ร้อย,นำรัก,สมศักดิ์สวย หนีจากบ้าน,มารดา,กล้าทุ่งพวย ช้าม  
 หัวข,ปาลพาน,กาญจน์บุรี ขึ้นมาโผล่,สุโขทัย,ใจทิกทัก ไคร่รู้จัก,  
 ยายตา,เป็นราศรี ยายเพ็ญจันทร์,ท่านคุณตา,กีปราณี ตั้งพิธี,โกน  
 จุก,ปลอมปลุกใจ ให้ออกมา,บรรพชา,เป็นสามเณร มหาเถร,  
 โททอง,สมภารใหญ่ เรียนหนังสือ,เลขพร้อม,ทั้งขอมไทย ศึกษา  
 ไตรย,ปฏิภะธรรม,ข้าวิชา (ร้องสุดสงวน) สายัณห์,สุริเยนทร์,พ่อเฒ่าชนิด  
 กับลูกศิษย์,มิตรสมารถ,ถือกราดง่า กวาดลานวัด,ปฏิบัติ,สมศรีทธา  
 กฏิกา,อาวาส,ไม่ขาดเคย ฯ ๘ คำ เสร็จ

(บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนหลายชุมพลปลอมเป็นมอญใหม่ หน้า ๑ - ๒)

นอกจากการกล่าวแนะนำตัวละครแล้ว พระนิพนธ์บทละครบ้างเรื่องได้เพิ่มเติมการดำเนินเรื่องใหม่เพื่อให้การแสดงนั้นสมจริงและน่าติดตามขึ้น เช่น ในบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนลักนางวันทอง ชุดที่ ๓ : (เข้าห้องแก้วกิริยา) ตอนที่ขุนแผนเข้าห้องนางแก้วกิริยานั้น บทเสภาเล่าว่าขุนแผน “ถึงห้องแก้วกิริยาเข้าทันใด” (บทละครเสภา หน้า ๓๗๒) แต่บทละครเสภาได้ขยายการดำเนินเรื่องโดยไม่กล่าวถึงเจ้าของห้องในทันที แต่กลับบรรยายว่าขุนแผนเข้ามาพบนางหนึ่งนอนอยู่ในห้อง แล้วเกิดความสงสัยว่านางเป็นใคร ดังตัวอย่าง

(ซิม) • ค้อยๆของมอญหาเจ้าของห้อง นุศยีนตรองนั่งพัก  
 อยู่ดีก็ครู่ เห็นมั่งลงตรงเข้าเวกประตุ คเกียงรูปรูตถึงแล (เอง) อือ  
 แนใคร เจ้าร่างน้อยนอนนิ่งบนเตียงต่ำ คมขำโคมแฉล้มแจ่มใส คิ้ว  
 คางบางงอนอ่อนละไม ริมไรเรียบรับประดับดี ผมเพ็ญเลื้อยประลงจน  
 บ่า งอนปลายเกศาตุสมศรี ที่นอนน้อยน่านอนซ้อนเข้าที่ ทั้งหมดมี  
 ช้างคู่ประคองเคียง กระจกแจ่มจัดรองคั่นช่องน้อย ไม้สรอยช่นางาม  
 เกลี้ยง ฉากบังจัดตั้งไว้ข้างเคียง เตียงตั้งตั้งเรียงในห้องน้อย ห้องแคบ  
 อุดส่าห์แอบไม้แออัด รู้จักจัดเครื่องเรือนไว้ใช้สรอย ทั้งกระโถนขันน้ำแล  
 จอกลอย ล้วนน้อยๆนำชมสมกับคน น่าสงไสยนี้มิใช่เจ้าวันทอง ฤาที่  
 นื่องนี้กแหงแกลงจน ท่วงทีก็มีใช่เป็นคนจน เครื่องกินก็พิกลเห็นผิด  
 นัก ฤาจะเป็นเมียน้อยอ้ายขุนช้าง โยไม่วางห้องอยู่ให้ซุกคืด พิเคราะห์

คู่มือนวนลครจะรัก ถูกชายชมคงจะชักให้นวนลครลาย (ขับ) ทำสูงสิงอิ้ง  
 แอบแนบน้อง และต้องเด้าชมสมหมาย เอนอิงพิงทับแล้วขับพราย  
 ช้ำร้ายมนต์ลวดยให้ลานใจ ฯ ๑๖ คำ รว

(บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนลักนางวันทอง หน้า ๑๗ - ๑๘)

ส่วนที่เป็นตัวหนาในตัวอย่างนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นในบทละครเสภา จะเห็นได้ว่าการที่ไม่กล่าวถึงเจ้าของห้องตั้งแต่ต้นนั้นทำให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามตัวละคร คือ เกิดความสงสัยและใคร่รู้เช่นเดียวกับขุนแผนว่านางผู้เป็นเจ้าของห้องนั้นเป็นใครซึ่งจะทำให้การแสดงนั้นชวนติดตามยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้เรื่องที่แสดงดูสมจริงยิ่งขึ้นเพราะหากรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าห้องเป็นของผู้ใดก็ไม่น่าจะต้องเกิดความสงสัย จนต้องสังเกตบรรยากาศภายในห้องเพื่อคิดใคร่ครวญหาคำตอบอีก เป็นต้น

พระนิพนธ์บทละครรำที่ทรงพระนิพนธ์จากเค้าเรื่องในตำนานและประวัติศาสตร์จะพบการเพิ่มเติมและขยายเนื้อเรื่องค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากเนื้อเรื่องที่มีอยู่เดิมนั้นจะเป็นเพียงเรื่องเล่าซึ่งจะร้อยเรียงเหตุการณ์สำคัญๆ เข้าด้วยกันเท่านั้น เมื่อทรงพระนิพนธ์เป็นบทละครจึงต้องเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ของเรื่อง ได้แก่ เหตุการณ์ปลีกย่อย บุคลิกลักษณะและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร บรรยากาศและอารมณ์ของเหตุการณ์ในเรื่อง รวมทั้งบทบาทของตัวละครประกอบเพื่อให้เรื่องเล่าเหล่านั้นมีชีวิตชีวาชวนติดตามยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นการเพิ่มเติมเนื้อเรื่องและการดำเนินเรื่องยังรวมถึงการกำหนดแบบแผนต่างๆ สำหรับบทละครลงในการดำเนินเรื่องอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดแบ่งเนื้อหาบทละคร การขึ้นต้นและการจบบทละคร การกำหนดเพลง การกำหนดคำเจรจา และการกำหนดคำอธิบายบท แบบแผนของบทละครเหล่านี้จะทำให้เรื่องราวต่างๆ ที่นำมาทรงพระนิพนธ์สอดคล้องกับแบบแผนของการแสดงละครทำให้นำมาแสดงละครได้ในทันที

การเพิ่มเติมเนื้อเรื่องเมื่อทรงนำเรื่องราวต่างๆ มาทรงพระนิพนธ์เป็นบทละคร จึงเป็นการทำให้เรื่องราวที่นำมาทรงพระนิพนธ์เป็นบทละครเหมาะสมแก่การแสดงละครยิ่งขึ้น

## (๒) การตัดทอนเนื้อเรื่อง

นอกจากการเพิ่มเติมเนื้อเรื่องแล้วพระนิพนธ์บทละครรำยังได้ตัดทอนเนื้อเรื่องบางส่วนเนื่องจากเนื้อเรื่องเหล่านั้นอาจไม่เหมาะสมแก่การแสดงละคร ได้แก่ การตัดทอนเนื้อเรื่องที่ไม่สำคัญออกไปเพื่อให้ดำเนินเรื่องได้อย่างกระชับ เช่น บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนลักนางวันทอง ในบทเสภาพรรณนาม่านที่นางวันทองปักไว้ถึง ๓ ภาพ คือ ปักเป็นรูปป่าหิมพานต์ ปักเป็นเรื่องพระลอและเรื่องควาย เมื่อทรง



พระนิพนธ์เป็นบทละครจะทรงกล่าวถึงมานที่มักเป็นเรื่องพระลอเพียงเรื่องเดียว เพื่อให้ดำเนินเรื่องได้กระชับขึ้น

ส่วนบทละครเสภาเรื่องไกรทอง ได้ตัดทอนเนื้อเรื่องตั้งแต่ไกรทองเข้าพบพระยาพิจิตรเพื่ออาสาปราบจระเข้จนถึงไกรทองตั้งพิธีเรียกจระเข้ออกตัดความเล่าถึงเหตุการณ์ทางถ้ำนฤมิตร ตั้งแต่ชาละวันฝันจนถึงชาละวันต้องมนต์เรียกจระเข้จนทนไม่ได้ต้องขึ้นไปบนโลกมนุษย์ ซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถดำเนินเรื่องได้รวดเร็วขึ้นแล้วยังทำให้สามารถดำเนินเรื่องๆได้ต่อเนื่องในฉากเดียวกันอีกด้วย

เช่นเดียวกับบทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น ฉากที่ ๒ : ปู่เจ้ายกลูกกลมและธงสามชาย ได้ตัดทอนเนื้อเรื่องส่วนที่พระลอต้องอาถรรพ์ลูกกลมจนถึงหาหมอมามาก่อนอาถรรพ์ลูกกลมได้ออกไปแล้วดำเนินเรื่องว่าเมื่อปู่เจ้าทำลูกกลมแล้วก็ทราบได้ทันทีว่ามีผู้มีฝีมือมาก่อนอาถรรพ์จึงได้ทำธงสามชายในทันที<sup>๑</sup> เป็นต้น

พระนิพนธ์บทละครรำบางเรื่องได้ตัดทอนเนื้อเรื่องที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ออกไปแล้วใช้ การปิด-เปิดม่าน และการกำหนดเพลงเพื่อช่วยในการสื่อความแทน เช่น ตัดบทบรรยายถึงการเดินทางในระยะไกลๆออกแล้วปิดม่านเมื่อเปิดม่านอีกครั้งจะดำเนินเรื่องต่อไปในสถานที่ใหม่ทันที ตัดบทบรรยายการเดินทางทางเรือออกแล้วกำหนดเพลงหน้าพาทย์ คือ “เพลงไล่”<sup>๒</sup> แล้วปิดม่าน และตัดการบรรยายถึงบทศักรรย์ออกแล้วกำหนดเพลง “โลม”<sup>๓</sup> แล้วปิดม่าน เป็นต้น

ดังนั้น การตัดทอนเนื้อเรื่องในพระนิพนธ์บทละครรำจึงมีประโยชน์ต่อการแสดงเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ นอกจากจะช่วยให้ดำเนินเรื่องได้กระชับและรวดเร็วแล้วยังมีประโยชน์ต่อการจัดการแสดง คือ จะทำให้การดำเนินการแสดงได้อย่างไม่สับสน และสามารถแสดงได้อย่างต่อเนื่องในฉากเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนฉากบ่อยจนเกินไป ทั้งยังหลีกเลี่ยงการแสดงที่ไม่เหมาะสมได้อีกด้วย

### (๓) การเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่อง

<sup>๑</sup> การปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องในบทละครเรื่องพระลอ กล่าวโดยละเอียดแล้วใน ๓.๑ ประเภทของพระนิพนธ์บทละครรำ

<sup>๒</sup> เพลงไล่ เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้เพื่อประกอบการเดินทางทางเรือในการแสดง

<sup>๓</sup> เพลงโลม เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้เพื่อแสดงถึงการแสดงความรัก มักสื่อความหมายแทนใช้แทนบทศักรรย์ในการแสดง

พระนิพนธ์บทละครรำยังมีการเปลี่ยนแปลง เนื้อเรื่องรวมทั้งลำดับการดำเนินเรื่องขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมแก่การแสดงยิ่งขึ้น ได้แก่ เปลี่ยนแปลงที่เนื้อเรื่องที่ไม่สมควรนำมาแสดงบนเวที เช่น บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนลักนางวันทอง ได้เปลี่ยนเนื้อเรื่องตอนที่ขุนแผนพานางวันทองหนีไปแล้วพบกับมะถ่อ ซึ่งเป็นคนพยายเรือจ้าง ในบทเสภาที่มะถ่อได้แก่ผ้าเช็ดเรือแล้วจึงขึ้นมาหาทั้งสองคนซึ่งอนาจารเกินกว่าที่จะนำมาแสดงได้ ดังนั้นในบทละครจึงเปลี่ยนให้มะถ่อเพียงแต่พุ่งผ้าทิ้งชายกระเบนแล้วเดินถลกผ้าขึ้นมาแทน เป็นต้น

นอกจากนั้นบทละครยังได้เปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องที่มีการดำเนินเรื่องหรือจากที่ค่อนข้างสับสนให้เป็นลำดับยิ่งขึ้น เช่น บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนลักวันทอง เมื่อขุนช้างรู้ว่านางวันทองถูกขุนแผนลักตัวไปจึงคิดจะออกติดตาม ในบทเสภาที่ขุนช้างได้ไปลานางเทพทองที่เรือนของนางแล้วกลับมาเตรียมบ่าวไพร่เดินทาง เมื่อทรงพระนิพนธ์เป็นบทละครได้เปลี่ยนแปลงเรื่องให้นางเทพทองเข้ามายังเรือนขุนช้าง จึงทราบเรื่องราวทั้งหมด ขุนช้างจึงลานางแล้วเตรียมบ่าวไพร่โดยสามารถแสดงเรื่องราวทั้งหมดได้ในฉากเดียวกัน เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องและการดำเนินเรื่อง เมื่อทรงพระนิพนธ์เป็นบทละครก็เพื่อให้สามารถติดตามเรื่องได้อย่างเป็นลำดับ ทั้งยังช่วยให้จัดการแสดงได้โดยสะดวกอีกด้วย

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและการดำเนินเรื่อง เมื่อทรงนำเรื่องในวรรณคดี คำเรื่องในตำนานและประวัติศาสตร์มาทรงพระนิพนธ์เป็นบทละครนั้น จึงช่วยให้เรื่องราวดังกล่าวเหมาะสมแก่การแสดงยิ่งขึ้น

#### ๕.๑.๒.๒.๔ มีขนบการแสดงที่หลากหลาย

นอกจากการดำเนินเรื่องหลักแล้ว ขนบการแสดงต่างๆที่แทรกไว้ในการดำเนินเรื่องก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้พระนิพนธ์บทละครรำเหมาะแก่การแสดงยิ่งขึ้น ทั้งขนบการแสดงที่มีอยู่เดิมและขนบการแสดงสมัยใหม่

##### (๑) ขนบการแสดงตามแบบเดิม

พระนิพนธ์บทละครรำได้แทรกขนบและระเบียบแบบแผนการแสดงต่างๆ รวมทั้งอนุภาคของการแสดงที่มีอยู่แล้วในศิลปะการแสดงแขนงต่างๆซึ่งผู้ชมคุ้นเคยและชื่นชอบไว้ในการดำเนินเรื่อง ได้แก่ ขนบที่มีอยู่ในการแสดงละครรำที่มีมาแต่เดิม ทั้งละครนอกและละครใน เช่น

- การแสดงเบิกโรง ในบทละครพระราชพงษาวดารกรุงทวาราวดี ครั้งจุลศักราช ๑๐๕๑ ได้กำหนดให้มีเทพบุตรและอัปสรออกมาพ้อนช่อหิรัญสุพรรณบุปผา เป็นลักษณะของการแสดงเบิกโรงที่ได้แนวคิดมาจากการรำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง ซึ่งเป็นการแสดงเบิกโรงละครในที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริขึ้น

- ในบทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง ในตอนที่พระลอชมสวนเมืองสรอง มีการกำหนดให้ “ พี่เลี้ยงพ็อนต้อมืออย่างอุ้มสมมาเจาะพระลอ ” (บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๑๐๕) และในบทละครเรื่องสมุทโฆษ ตอนกลาง ในตอนที่นางธรีเหาะไปวาดรูปกษัตริย์ต่างๆโดยใช้เพลงเข็ดขึง ( เป็นเนื้อเรื่องส่วนที่ไม่มีอยู่ในสมุทโฆษ คำฉันท์ ) การแสดงที่กล่าวถึงทั้ง ๒ แห่งนี้ เป็นการแสดงที่ได้แนวคิดมาจากละครในเรื่องอุณรุท ซึ่งเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่ง เรียกว่า การแสดงชุด “ศุภลักษณ์อุ้มสม” และ “ศุภลักษณ์วาดรูป” ตามลำดับ

- การรำชมเครื่องแต่งตัวหรือเรียกว่า บทละครทรงเครื่องต่างๆ โดยใช้ได้กำหนดเพลงลงสร เพลงโทน เพลงสรระนุหรง และเพลงชุยฉายที่ปรากฏในบทละครเรื่องสมุทโฆษ บทละครเรื่องพระลอ บทละครเรื่องพระยาร่าง และบทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นต้น เป็นชนบการแสดงทั้งของการแสดงละครนอกและละครในซึ่งเป็นที่ถือเป็นการถ่ายทอดบทพรรณนาความงามออกมาเป็นท่ารำที่งดงาม เป็นการแสดงที่ผู้ชมชื่นชอบเพราะเป็นการแสดงที่มีบทร้องที่ไพเราะและท่ารำที่งดงาม

- การเน้นเนื้อเรื่องส่วนที่เป็นบทบาทที่ตลกขบขันและบทบาททะเลาะวิวาท ในพระนิพนธ์บทละครรำบางเรื่อง เช่น บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน นางพิมเสียดัวแลเสียดคน ตอนสร้อยฟ้าทำเสน่ห์ ฯลฯ ก็เป็นการแสดงที่นิยมอย่างยิ่งในการแสดงละครนอก”

นอกจากชนบของการแสดงละครแล้ว พระนิพนธ์บทละครรำยังได้นำชนบที่คุ้นเคยในการแสดงโขนและหนังใหญ่มาผสมผสานไว้ในการดำเนินเรื่องอีกด้วย ได้แก่ บทพรรณนาการจัดกองทัพ โดยใช้เพลงกราวและการตรวจพล เช่น การจัดกองทัพพิศาจในบทละครเรื่องพระลอ หรือการแสดงบทบาทการรบต่างๆ เช่น ในบทละครเรื่องพระลอ ตอนปลายได้กำหนดให้พระลอ “ เข็ด รบชั้นลอย ” (บทละครเรื่องพระลอ ตอนปลาย หน้า ๑๔๙) เป็นต้น

<sup>๑</sup> รายละเอียดใน ๓.๑ ประเภทของพระนิพนธ์บทละครรำ

<sup>๒</sup> รายละเอียดกล่าวไว้ใน ๕.๑.๒.๒.๒ เน้นหรือขยายเนื้อเรื่อง

นอกจากนั้น พระนิพนธ์บทละครร่ายยังได้นำการแสดงของชนชาติหรือกลุ่มชนต่างๆ ทั้ง เพลง ดนตรี การแต่งกาย ภาษา การร่ายรำและการแสดงกิริยาท่าทางต่างๆ มาประยุกต์ผสมผสานกับการแสดงละครของไทยเพื่อใช้ในการออกภาษา รวมทั้งยังมีการนำศิลปะอื่นๆ ในประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การร้องนางโยท การร้องทยอยกลองโยน และร้องเชิญผี เป็นต้น

#### (๒) ขนบการแสดงสมัยใหม่

พระนิพนธ์บทละครร่ายได้นำระเบียบแบบแผนแสดงมาผสมผสานกับการดำเนินเรื่อง ได้แก่ การแบ่งชุด/ฉากการแสดง การกำหนดการจัดฉากและเปลี่ยนแปลงฉากไปตามเนื้อเรื่อง การเปิด - ปิดม่าน อีกทั้งการจัดแสง เสียงและเทคนิคพิเศษต่างๆ รวมทั้งการแสดงและการจัดบรรยากาศให้ตรงตามเนื้อหาที่กล่าวถึงในบทร้อง เช่น ภาพต้นยางที่ค้อมลงแล้วตั้งตรง ภาพผีและปิศาจต่างๆ ออกปรากฏกายตามบทร้องในบทละครเรื่องพระลอ และภาพ ไฟไหม้ ระเบิด ในบทละครพระราชพงษาวดารไทย ตอนปราบยมราชสังฆบท รวมทั้งการจบเรื่องด้วยการถวายพระพรและสรรเสริญพระบารมีพระมหากษัตริย์ และการอวยพรและให้คติแก่ผู้ชม เป็นต้น

ระเบียบแบบแผนของการแสดงสมัยใหม่ดังกล่าว มักจะกำหนดไว้ในคำอธิบายบทที่แทรกอยู่ระหว่างการดำเนินเรื่อง<sup>๑</sup> เพื่อให้การแสดงละครมีความสมจริงยิ่งขึ้น ถือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในการแสดงละครร่ายจึงทำให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจและสนใจติดตามชมการแสดงเป็นพิเศษ

ดังนั้น การนำเอาระเบียบแบบแผนของการแสดงที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินเรื่องได้อย่างกลมกลืน ทั้งขนบการแสดงที่มีอยู่ในศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับส่วนใหญ่คุ้นเคยและชื่นชอบ และขนบการแสดงสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่แปลกใหม่ น่าตื่นตาตื่นใจ จึงช่วยให้การดำเนินเรื่องของการแสดงละครนั้นชวนติดตามและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง

จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าการดำเนินเรื่องของพระนิพนธ์บทละครร่ายนั้นเหมาะสมแก่การละครเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการดำเนินเรื่องที่รวดเร็ว มีการเน้นและขยายเนื้อเรื่องในส่วนที่ผู้ชมชื่นชอบซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการแสดงที่สืบทอดมาจากการ

<sup>๑</sup> รายละเอียดใน ๔.๓ พระนิพนธ์บทละครร่ายให้ความสำคัญแก่การออกภาษา

<sup>๒</sup> รายละเอียดกล่าวแล้วใน ๓.๓.๕ การกำหนดคำอธิบายบท

แสดงละครนอก ที่สำคัญแม้ว่าพระนิพนธ์บทละครบ้างเรื่องได้ทรงพระนิพนธ์จากเรื่องในวรรณคดี คำเรื่องในตำนาน และคำเรื่องในประวัติศาสตร์ก็ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องทั้งเพิ่มเติมตัดทอน และเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องบางตอนให้เหมาะแก่การแสดงมากที่สุด นอกจากนี้ยังแทรกขนบการแสดงที่หลากหลายไว้ในกาณ์ดำเนินเรื่องทั้งขนบการแสดงที่มีอยู่เดิมและขนบการแสดงสมัยใหม่ จนทำให้มีการแสดงนั้นชวนติดตามและสามารถตรึงความสนใจของผู้ชมให้ติดตามชมการแสดงได้โดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ

### ๕.๑.๒.๓ ด้านการสร้างตัวละคร

บทบาทของตัวละครมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้ชมติดตามชมและประทับใจการแสดงละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ถึงแม้ว่าบทบาทการแสดงของตัวละครจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อชมการแสดงละครนั้นๆโดยอาศัยองค์ประกอบการแสดงอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องอาศัยความสามารถของผู้แสดงในการแสดงบทบาทของตัวละครแต่อย่างไรก็ตามบทละครก็มีความสำคัญอยู่ไม่น้อยที่จะส่งเสริมให้ตัวละครแสดงบทบาทและอารมณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์ การสร้างตัวละครในบทละครแต่ละเรื่องจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้บทละครแต่ละเรื่องเหมาะสมแก่การแสดง

จากการศึกษาพระนิพนธ์บทละครรำ พบว่าพระนิพนธ์บทละครรำมีการสร้างตัวละครที่เหมาะสมแก่การแสดง ดังนี้

#### ๕.๑.๒.๓.๑ สร้างตัวละครให้มีชีวิตชีวา

การสร้างตัวละครให้มีชีวิตชีวาจะช่วยให้เรื่องดูจริงจังและเร้าอารมณ์ให้ติดตามเรื่องได้โดยตลอด ด้วยการกำหนดบุคลิกลักษณะและอารมณ์ของตัวละครให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องและการดำเนินเรื่องได้อย่างมีจังหวะ (กุสุมา ภัทรภณี, ๒๕๔๐: ๑๖-๒๐)

ในพระนิพนธ์บทละครรำได้สร้างตัวละครให้มีชีวิตชีวาเหมือนดังเป็นบุคคลที่มีชีวิตมิใช่เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในการแสดงเท่านั้น โดยการแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และความขัดแย้งในใจของตัวละครเมื่อประสบเหตุการณ์ต่างๆ ให้อย่างชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวละครได้แสดงบทบาทต่างๆอย่างมีเหตุมีผล เช่น บทละครเรื่องพระลอ ได้แสดงความขัดแย้งในจิตใจของพระลอระหว่างความรับผิดชอบต่อหน้าที่กษัตริย์และความกตัญญูกับความรักที่มีต่อพระเพื่อนพระแพงไว้โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่พระลอจะยกพลออกเดินทางจากเมืองแมนสรวงและได้ย้ำความขัดแย้งนี้อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงริมฝั่งน้ำกาหลงจนตัดสินใจพิถีเสียน้ำ ดังตัวอย่าง

เรื่องลำลาวครวญ • ใช้พระชนนีศรีแมนสรวง จะโคกทรวงเสียว  
รู้สึกรำลึกถึง โหนจะทุกขถึงบิตุงค์ทรวงรำพึง โหนโคกซึ่งถึงกูคู่หทัย  
ร้อยชู้ฤาจะสู้เนื้อเมียตน เมียร้อยคนฤาเท่าพระแม่ได้ พระแม่อยู่เยือกเย็น  
ไม่เห็นใคร ฤากลบไปสู่นครก่อนจะดี ที่เลี้ยงตรองพลางสนองพระดำรัส  
เห็นชอบขัดเชิญคืนบุรีศรี เจลิมกรุงบำรุงประชาชี เป็นที่เกษมสุขสืบไป  
ไฉนพิตรยิ่งคิดยิ่งขัดข้อง ครั้นจรรกัห้วงนครใหญ่ ครั้นจะคืนก็เกรงคน  
โยไฟ ว่าท่านให้คร้านขลาดประดาชชาย นายแก้วนายขวัญขึ้นเสนอ  
ใครเพื่อครหาว่าเสียหาย ฤาไปหน้อยจึงค่อยเอื้อนอุบาย หมดจินยนิรภัย  
ทุกทาง มากจะเสียน้ำลองดู ผิวะถูรอดฤทธิ์ผีสิง น้ำใสจกไหล  
ควะควังคว่าง กู้อับปางน้ำเงินยงเวียนวน (ปีพาทย์ทำเพลงสาธุการ  
พระลอบให้พี่เลี้ยงไปเก็บช่อดอกไม้มาบูชา ออกท่านาชายณ์ พี่เลี้ยงไหวมีสง  
เทพารักษ์)

(บทละครเรื่องพระลอบ ตอนกลาง หน้า ๘๓ - ๘๔)

ตัวอย่างของการสร้างตัวละครจะเห็นได้อย่างชัดเจนใน  
พระนิพนธ์บทละครรำที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นจากเค้าเรื่องในตำนาน และประวัติศาสตร์  
ผู้ทรงพระนิพนธ์ได้ทรงแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครให้ชัดเจนยิ่งกว่าเป็นเพียงเรื่องเล่า  
ทั่วไป เช่น ในบทละครเรื่องพระยากงพระยาพาน ได้แสดงความรู้สึกทุกขที่ทรมาณใจของ  
พระยากงที่จะต้องสั่งประหารพระกุมารตามคำทำนายของโหรหลวง ดังตัวอย่าง

ลำตนาว • ท้อเฮยท้อจิตร บรมบพิตร,ทุกขโทม,มนัศา กระชิบ  
สั่ง,ขุนวัง,วัลละภา ลอบลักพระ,ลูกยา,ฆ่าให้ตาย ฯ ๒ คำ เจริจา

(บทละครเรื่องพระยากงพระยาพาน หน้า ๒ - ๓)

กบเด็น • ยอดเอยยอดรัก ไซ่พี่จัก,เคื่องเชิญ,เขม่นหมาย  
เป็นเวรา,ฆ่าบุตร,สุดเสียดาย แต่ต้องคำ,ทำนาย,เหลือร้ายแรง เรายัง  
เป็น,เห็นหน้า,พี่ยาแล้ว อันลูกแก้ว,เหล่ากอ,พอแสง แม่นปรานี,พี่ยา,  
อย่ารวาง ไซ่จะแกล้ง,โถมตรู,ก็รู้ใจ ฯ ๔ คำ โอด

(บทละครเรื่องพระยากงพระยาพาน หน้า ๔)

แม้ตัวละครประกอบ เช่น ขุนวังก็ได้แสดงความรู้สึกและ  
ความขัดแย้งในใจไว้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่าง

ร้อย • พังเอยพังสั่ง ขุนวัง,ตัวสิ้น,ขวัญหาย สงสารพระ,โอรส,  
น่าเสียดาย ทั้งรู้คำ,ทำนาย,ก็ร้ายครัน จะทุลขัด,ตัดท้วง,เกรงล่วงเกิน

สทกเสทั้น,มือทวมหัว,ตัวสั้น น้ำตาไหล,ชกๆ,งงัน บ้วนปั้น,อันอัน,จน  
อุรา ฯ ๔ เจรจา โอด

(บทละครเรื่องพระยาภมรพิพัฒน์ หน้า ๗)

ในบทละครพระราชพงษาวดารกรุงทวาราวดี ครั้ง  
จุลศักราช ๑๐๕๑ แม้เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์แต่ก็ได้เน้นอารมณ์ความรู้สึกและเหตุผลใน  
การกระทำต่างๆของตัวละครทุกตัวในเรื่องอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเจ้าพระยา  
รามเดโชและพระยาราชวังสันซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่อง รวมทั้งยังเพิ่มบทบาทให้แก่คุณท้าว  
ทรงกันดาลให้มีส่วนสำคัญที่ทำให้มีข้อคิดและกำลังใจแก่เจ้าพระยารามเดโชซึ่งจะไม่ปรากฏใน  
เรื่องราวที่บันทึกไว้ในพงษาวดาร ความรู้สึกที่สำคัญในบทละครเรื่องนี้คือความขัดแย้งระหว่าง  
ความท้อแท้และรักชีวิตของตนเองกับการเสียสละชีวิตและต่อสู้เพื่อถวายเป็นราชพลี เช่น ตอน  
เจ้าพระยารามเดโชประหารบุตรภรรยา ก่อนจะหนีออกจากเมืองนครศรีธรรมราช

คำโอษฐ์นอก • ใช้ลูกเมียร่วมชีวิตคนอาภัพ ต้องชิงสับสวนคว้น  
ฆ่ากันเสีย เพราะถึงกรรมทำมาชตาเสีย มีปล้อยให้อ้ายเหี้ยมายายี  
ขึ้นทิ้งไว้ไหนจะพันคนดูถูก ทั้งเมียลูกถูกส่งไปโรงสี (ครวญ) ทำเล่นเช่น  
ผักปลาไม่ปราณี ร้าพลางโคก็สอ้นพลาง ฯ ๔ คำ โอด เจรจา ๒๒

คำโอษฐ์กลาง • ใช้ภูบาลผ่านเกล้าเจ้าอยู่หัว นี่แหละตัวกตัญญูผู้มี  
หมาย ขอแก้แค้นแทนพ่อไม่ขอวาง จะเป็นอย่างไรก็ไม่กลัว ดูเถิด  
บุตรภรรยาข้าพระพุทธเจ้า ยังฆ่าได้ถวายเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอแต่หนีพลัม  
พังไปตั้งตัว ยกมาปราบคนชั่วสนองคุณ ข้าเทพดรรชนีเสวตรฉัตร  
คุ้มพิบัติข้าบาทเหมือนมาทมนุ่ ขอเดชจอมอยุทธยาเศกการุญ มาอุดหนุน  
สมเหตุเจตนา เสียงพลางถวายบังคมก้มเกษ สู่กรุงศรีอยุธยา  
หน้า สกตอกสกตใจอาลัยลา ออกมาเรียกทหารชาญสงคราม ฯ ๔ คำ  
โอด พยอโยค

(บทละครพระราชพงษาวดารกรุงทวาราวดี ครั้งจุลศักราช ๑๐๕๑ หน้า ๒๐ - ๒๑)

เป็นต้น

ในพระนิพนธ์บทละครรายังได้พยายามเน้นอุปนิสัยและ  
ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครที่มีความสำคัญต่อเรื่องไว้เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อ  
การสื่อสารในการแสดงละคร กล่าวคือ ในการแสดงละครนั้นจะดำเนินเรื่องได้เพียงครั้งเดียวไม่  
สามารถย้อนกลับมาทบทวนสิ่งที่แสดงผ่านไปแล้วได้ ดังนั้นความคิดสำคัญที่ต้องการสื่อสารไปสู่  
ผู้ชมจึงต้องกล่าวถึงบ่อยครั้งเพื่อให้ผู้ชมรับสารนี้ได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการสร้างตัวละคร

หากต้องการให้ผู้ชมเข้าใจลักษณะของตัวละครอย่างชัดเจนก็ต้องเน้นลักษณะนิสัยที่ต้องการเสนอให้ชัดเจนและบ่อยครั้ง เช่น ในบทละครเรื่องกาเกี ผู้ทรงพระนิพนธ์ต้องการแสดงให้ผู้ชมเข้าใจลักษณะนิสัยของนางกาเกีว่าเป็นหญิงที่มากด้วยจิต มัวเมาในกิเลสตัณหา ขาดความละเอียดใจ และไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการเสนอแนวคิดและให้คติสอนใจแก่ผู้ชมในตอนท้ายของเรื่อง ดังนั้น ในบทละครจึงได้พยายามแสดงลักษณะนิสัยดังกล่าวนี้ไว้ในการดำเนินเรื่องโดยตลอด ทั้งผ่านบทบรรยายลักษณะตัวละคร ผ่านการกระทำของตัวละครและผ่านความคิดคำนึงหรือบทสนทนาของตัวนางเอง เช่น ในตอนที่นางได้มาอยู่ร่วมกับพระยาครุฑก็หลงใหลพระยาครุฑจนลืมท้าวพรหมทัตพระสวามี ดังตัวอย่าง

ซ้ำ • เมื่อนั้น โฉมสุตาทากีสรีไล *ร่วมภิรมย์สมพาศกุเวน*  
*ไทรย หลงใหลลิมบรมพรหมทัต ใฝ่เฝ้าเข้าชวนชวนขึ้น สาราญ*  
*รับรศรคนปรนิบัติ รักทั้งรูปรักทั้งโฉมโฉมมันต์ ทั้งกำหนดน้ำจรัลทิศ*  
*วาจา ตะเคิงรศขุนสุบรรณกระศัลสวาสี สมเหมือนมาท้าวเสนาหา*  
*เมียงชม้อยคอยทวิปริดา เกษมสุขทุกทิพาราดรี ฯ ๖ คำ เจริญ*

(บทละครเรื่องกาเกี หน้า ๓๘)

แต่เมื่อนางกาเกีได้พบกับคนธรรพ์ซึ่งได้ลอบตามพระยาครุฑเข้ามาเกี่ยวนาง ความรู้สึกของนางก็เปลี่ยนเป็นหลงใหลคนธรรพ์จนสิ้นความสนใจในตัวพระยาครุฑ ดังตัวอย่าง

ซ้ำ • เมื่อนั้น สวาทไภวาทากีสักดิ์ *ชม่ายเมียงเอียงอิงพิง*  
*ภักตร์ ทอดองค์ลงกับตักคนธรรพ์ ได้ภิรมย์สมสวาสีมาทภูใหญ*  
*ถึงใจแปลงรศเหนืออดกลัน แสนเสน่ห้ประเวณีฤดิยัน นิดสกุลขุน*  
*สุบรรณทุกวันชม รำพรรณพลอดกอดรักัดกระหวัดคอ ชวนเข้า*  
*เคล้ำคลอสนิทสนม ปรับทุกข์ปรับร้อนจ้ออันลม ไม่นิยมพาศครุฑ*  
*จตุรงค์แก*

(บทละครเรื่องกาเกี หน้า ๖๒)

นอกจากนี้แล้ว ยังมักพบว่าบทละครมักกล่าวถึงความมากด้วยจิตของนางอยู่บ่อยครั้ง เช่น

ซ้ำ • พอยินเสียงขุนสุบรรณคนธรรพ์ถลา *เข้าแอบฝ่าเตียงตั้งบัง*  
*ปักซี่ พักหยอกหลอกโลมโฉมกาเกี เทวีก้อนคมผสมท่า ฯ ๒ คำ รัว*



รื้อ • เมื่อนั้น ขุนปักขินบินมาเวลาค่ำ จำแลงกายกลายเป็น  
ครุฑกำยำ เป็นเทพไทยวิไลล้ำโลกา ฯ ๒ คำ ตระ รัว

รื้อ • เช้ากอดแก้วกาก็ศรีสวัสดิ์ ขุนจวนต์หลงเสน่ห์เสนา  
ชั้นชมภิมย์ฤดีปรีดา ดอกมณฑาหายากมาฝากนาง *กาภิแกมกลคน*  
*ฉลาด* *ต่อพระยาครุฑะราชไม่อาจขวาง* *ยามราตรีปักขิกิเซยปราง*  
*อรุณรางสาदनด้วยคนธรรพ์* *พระยาครุฑมุคพะวงหลงรัก* *ไม่*  
*ประจักษ์ข่าวข่าวระคัดย* *เสน่หากาภิปานชีวัน* *ถนอมขวัญเนตร*  
*นางอย่างภรรยา* ฯ ๖ คำ กล่อม

(บทละครเรื่องกาภิ หน้า ๖๔ - ๖๕)

รื้อ • เมื่อนั้น กาทิงามปลอดยอดสงสาร เห็นครุฑธาติลาจาก  
วิมาน *ฤทธิศาสตร์นาคฤเวณ* *อิมย์มองหาคนธรรพ์*  
*เกษมตันต์ยั่วอิมย์แกมดั่งเสน* *ไม่เห็นแหวกม่านบังเหมือนดั่งเจน*  
*ฤาจะเกณฑ์ในใจพ่อตัวดี* จะร้องเรียกเท่าไรก็ไม่ชาน เอ่เกิดการอะไร  
ใจนี้ ปลาดจิตระผิดแล้วแก้วกาก็ จรลีเที่ยวค้นทุกหนไป ฯ ๖ คำ  
เพลงฉิ่ง

(บทละครเรื่องกาภิ หน้า ๖๗)

เป็นต้น

นอกจากการแสดงอารมณ์ความรู้สึกและการเน้นย้ำ  
ลักษณะนิสัยของตัวละครแล้ว พระนิพนธ์บทละครร่ำยังสร้างตัวละครให้มีชีวิตโดยได้แสดงให้เห็นทั้ง  
ความดีและความเลวของตัวละครแต่ละตัวเหมือนดังมนุษย์ที่มีชีวิตทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน  
ตัวละครสำคัญของเรื่อง กล่าวคือ แม้ว่าพระนิพนธ์บทละครร่ำจะพยายามแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของ  
ตัวละครสำคัญ ทั้งตัวละครที่เป็นกษัตริย์และคนสามัญก็ล้วนแต่มีบุญญาธิการ มีความสามารถ  
และคุณธรรมที่สูงส่ง แต่ในขณะที่เดียวกันพระนิพนธ์บทละครร่ำก็ได้แสดงให้เห็นถึงความ บกพร่อง  
ของตัวละครเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นผลให้ตัวละครได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดจนตนเองต้องได้รับความทุกข์  
ทรมานจากการกระทำของตน ตัวละครในพระนิพนธ์บทละครร่ำจึงไม่ใช่ตัวละครในอุดมคติที่มีแต่  
เพียงความดีงามสูงส่ง หากแต่เป็นตัวละครที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ที่มีอยู่จริง ดังนั้นเหตุการณ์  
ต่างๆที่เกิดแก่ตัวละครเหล่านี้จึงดูน่าเชื่อถือและสมจริงยิ่งขึ้น ทั้งยังมีส่วนสำคัญต่อการเสนอข้อคิด  
และคติสอนใจให้แก่ผู้ชมซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญของพระนิพนธ์บทละครร่ำ

<sup>๑</sup> รายละเอียดกล่าวแล้วใน ๔.๔ พระนิพนธ์บทละครร่ำให้ความสำคัญแก่การให้คติสอนใจแก่ผู้ชม

<sup>๒</sup> รายละเอียดกล่าวแล้วใน บทที่ ๔ : ลักษณะเฉพาะของพระนิพนธ์บทละครร่ำ

การสร้างตัวละครให้มีชีวิตในพระนิพนธ์บทละครรำยังสัมพันธ์กับการออกภาษาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระนิพนธ์บทละครรำ กล่าวคือ การออกภาษามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ตัวละครในเรื่องดูสมจริงและมีชีวิตชีวาชัดเจนขึ้น ในขณะที่เดียวกันการสร้างตัวละครให้มีชีวิตชีวาและมีลักษณะที่สมจริงก็มีส่วนเสริมให้เชื่อว่าเรื่องราวที่แสดงนั้นช่วยให้การแสดงการออกภาษานั้นดูชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีส่วนส่งเสริมให้การให้คติสอนใจแก่ผู้ชมที่ถือเป็นส่วนสำคัญของพระนิพนธ์บทละครรำนั้นดูมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นอีกด้วย<sup>๑</sup>

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการสร้างตัวละครให้มีชีวิตชีวานั้น นอกจากจะมีผลให้พระนิพนธ์บทละครรำนั้นสามารถนำไปแสดงได้อย่างสมจริงแล้วยังสอดคล้องแก่ลักษณะเฉพาะของพระนิพนธ์บทละครรำอีกด้วย

#### ๕.๑.๒.๓.๒ เพิ่มบทบาทตัวละครประกอบ

พระนิพนธ์บทละครรำได้เพิ่มบทบาทให้แก่ตัวละครประกอบทั้งตัวละครประกอบที่มีบทบาทในการดำเนินเรื่องและตัวละครประกอบที่ช่วยเสริมบรรยากาศในการแสดง

##### (๑) ตัวละครประกอบที่มีบทบาทในการดำเนินเรื่อง

พระนิพนธ์บทละครรำจะให้ความสำคัญแก่ตัวละครประกอบอื่นๆที่ร่วมฉากกับตัวละครสำคัญ ให้มีบทบาทในการแสดงยิ่งขึ้น ได้แก่ ตัวละครที่เป็นข่าวไพร่ พระพี่เลี้ยง สนมกำนัล ฯลฯ ตัวละครเหล่านี้นอกจากจะมีส่วนส่งเสริมบทบาทของตัวละครสำคัญแล้วยังมักจะแสดงบทบาทที่ชวนขบขันเพื่อให้การแสดงนั้นสนุกสนานยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากเหตุการณ์สำคัญอีกด้วย เช่น ในบทละครเสภาเรื่อง พระอาทิตย์สนิมและปู่เจ้าสมิงพราย ยายแม่สื่อโนวาและเสวี เป็นตัวละครประกอบที่แสดงบทตลก ระหว่างที่ช่วยพระอาทิตย์สนิมค้นหาสาวงามตามคำสัญญาที่ให้ไว้แก่ปู่เจ้าสมิงพราย<sup>๒</sup> เป็นต้น

การเพิ่มบทบาทตัวละครประกอบจะเห็นได้อย่างชัดเจนในพระนิพนธ์บทละครรำที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นจากเรื่องในวรรณคดี จะพบว่ามีการเพิ่มบทบาทให้แก่ตัวละครประกอบให้เด่นชัดขึ้นกว่าในเรื่องเดิม เช่น ในบทละครเรื่องพระลอ ให้เพิ่มบทบาทให้แก่นายแก้ว นายขวัญ และนางรินนางโรย ให้มีความสำคัญยิ่งขึ้น ทั้งบางตอนยังเพิ่มบทบาทที่ชวนขบขันอีกด้วย ดังตัวอย่าง

<sup>๑</sup> รายละเอียดใน บทที่ ๔ : ลักษณะเฉพาะของพระนิพนธ์บทละครรำ

<sup>๒</sup> บทบาทของแม่สื่อโนวากับเสวีได้กล่าวแล้วใน ๕.๑.๒.๓.๒ มีการเน้นหรือขยายเนื้อเรื่อง

ร้องสาธุการสองน่าน • พร้อมเอ๋ยพร้อมเพรียง สี่ที่เลี้ยงบังคม  
 ประณมไหว้ นางพิศตรพิศกบอกให้ออกไป นายแก้วนายขวัญโก  
 เผลอไผลชา ต้องกระตุ้นเตือนตักผลักพิลึก จิ้งจู้สึกมีนเหมออะเล่อกะล่า  
 ค่อยคลานคอกออกจากห้องไสยา เหลียวหลังตั้งตาตะลึงดู ฯ ๔ คำ  
 เจรจา

นางรีน คูลิเข้า ทำราวกับบ้า จะออกไปก็ไม่ออกไป  
 นางโรย จะชมพระโสมพอมปากหอมคอก เย็นเกล้าพอดควรก็  
 ไม่ได้ พี่ขวัญ นั้นทำอะไรอย่างนั้น  
 นายขวัญ ว่าไหงหะ  
 นางโรย จะว่าไ้ง อู้ยกลุ่มจริง บอกว่าออกไปที่เถอะ  
 นายแก้ว เดี่ยวๆแมรีน แมรีน โอ เจ้าประคุณ ทูลกระหม่อม  
 แก้ว  
 สองขุน ไธ พระทูลกระหม่อมแก้ว ทงพระจำเริญยั้งขึ้นไป  
 เกิด  
 สองนางที่เลี้ยง คูลิเข้า ยิงว่าเหมือนยั้งยุ ออกไปที่เถอะ  
 ( เข้าโรง )

( บทละครเรื่องพระลอ ตอนปลาย หน้า ๑๒๓ )

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มบทบาทให้แก่ตัวละคร  
 ฝ่ายปฏิปักษ์ คือ เจ้าย่า ซึ่งในลิลิตพระลอกล่าวถึงเจ้าย่าแต่เพียงว่าได้รับข่าวพระลอแล้วทูลให้  
 ท้าวพิษณุกรจับพระลอมาลงพระอาญา เมื่อท้าวพิษณุกรทงไม่ทำตามก็ได้ลอบวางกลบัญชาให้  
 ทหารคนสนิทนำพลไปล้อมฆ่าพระลอ แล้วกล่าวถึงอีกทีเมื่อถูกท้าวพิษณุกรลงพระอาญาโดยที่ไม่  
 ได้กล่าวถึงรายละเอียดอื่น ๆ อีก แต่ในพระนิพนธ์บทละครทำได้กล่าวถึงเจ้าย่าค่อนข้างละเอียดโดย  
 ได้แสดงลักษณะนิสัยและความรู้สึกนึกคิดของเจ้าย่า เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้ชมความเข้าใจบทบาทใน  
 การดำเนินเรื่อง ทั้งยังได้สร้างลักษณะชวนชบช้นให้อีกด้วย<sup>๑</sup>

#### (๒) ตัวละครประกอบที่เสริมบรรยากาศในการแสดง

พระนิพนธ์บทละครยังมีตัวละครประกอบ  
 อื่นๆที่เข้ามาแสดงบทบาทสั้นๆเพื่อเสริมบรรยากาศในฉากนั้น โดยไม่มีความสำคัญต่อการ  
 ดำเนินเรื่อง เช่น ในเรื่องพระลอ เมื่อเริ่มการแสดงในแต่ละฉากมักจะกล่าวถึงตัวละครที่สัมพันธ์กับ

<sup>๑</sup> บทบาทของเจ้าย่าได้กล่าวแล้วใน ๕.๑.๒.๒.๒ มีการเน้นหรือขยายเนื้อเรื่อง

จากนั้นเข้ามาแสดงบทบาทเพียงสั้นๆ แล้วออกจากฉากนั้นไปก่อนที่จะเริ่มดำเนินการแสดงต่อไป  
ดังตัวอย่าง

ฉากที่ ๔ เจ้าปู่แต่งทัพผี

( ฉากรูปป่าชายบรรพต มีศาลเทพารักษ์อยู่ยอดเขาเพียง  
จักจั่นเรไรระเวงไพเราะอยู่หึ่งๆ ผุ่งคิงค่างบ้างระนิคนป่าคะนองไพร มี  
ชาวคอนมาหาพินหน้าศาล ปู่เจ้าบ้านศาลให้มีอันเป็น คือบวงบนจึง  
หายพากันกลับไปได้ มีภรรยาสามีมาตัดพิน ภรรยาต้องพิชลูกกลม  
คลั่งเพื่อรักด้วยฤทธิ์อาคมเสน่ห์ ผัวบนพระปู่จึงเตือนภรรยาพากัน  
กลับไปได้ ปู่พาทำเพลงลาวเจ็ง เห็นนางที่เลี้ยงโกล่ออกมา หมอเฒ่าลง  
จากข้างพานางโรยนางรันทนออกมา )

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๒๘ - ๒๙)

จากตัวอย่างจะเห็นว่าตัวละครประกอบ คือ  
ชาวป่าที่เข้ามาหาพินเหล่านี้ นอกจากจะช่วยเสริมบรรยากาศให้แก่ฉากป่าเขาในเรื่องแล้ว  
เหตุการณ์ที่ชาวป่าเหล่านี้มาต้องอาถรรพ์ของปู่เจ้า และต้องกฤตยามนต์นี้ยังเน้นถึงฤทธาณาภาพของ  
ปู่เจ้าสมิงพราย รวมทั้งอาณาภาพของกฤตยามนต์ให้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ในบทละครบางตอนจะมีตัวละคร  
ประกอบเข้ามาแสดงบทบาทที่ชวนขบขันอีกด้วย เช่น ในบทละครเรื่องพระลอตอนกลาง ฉากที่ ๑  
พระลอข้ามแม่น้ำกาหลง ฉากที่เริ่มการแสดงจะเป็นฉากป่าริมแม่น้ำกาหลง เมื่อเริ่มการแสดงจึง  
กล่าวถึงนายด่าน สมุนนายด่านและภรรยา รวมทั้งชาวประมง ตัวละครเหล่านี้ได้แสดงบทบาทที่  
ชวนขบขันด้วยการแสดงการทะเลาะถกเถียงกันในเรื่องต่างๆ ก่อนที่พระลอจะเสด็จมาถึง เป็นต้น

ดังนั้น ตัวละครประกอบที่เข้ามาแสดงบทบาท  
เพียงสั้นๆ นี้ ถึงแม้จะไม่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่องแต่ช่วยสร้างบรรยากาศของการแสดงใน  
แต่ละฉากให้มีชีวิตชีวาและสมจริงยิ่งขึ้น มีส่วนช่วยเสริมบทบาทของตัวละครและการดำเนินเรื่องที่  
สำคัญอีกด้วย ทั้งยังมีส่วนที่ช่วยสร้างความขบขันทำให้การแสดงนั้นน่าติดตามยิ่งขึ้น

จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าการสร้างตัวละครมี  
ความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้พระนิพนธ์บทละครจำเพาะสมแก่การแสดงละคร ทั้งยังสัมพันธ์กับการ

ดำเนินเรื่อง กล่าวคือ การดำเนินเรื่องมีส่วนสำคัญที่จะเป็นโอกาสให้ตัวละครได้แสดงบุคลิกลักษณะของตนได้อย่างชัดเจน ในทางกลับกันการสร้างตัวละครที่ดีก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เรื่องดำเนินไปอย่างมีเหตุมีผลและชวนติดตามยิ่งขึ้น

#### ๕.๑.๒.๔ ด้านการใช้ภาษา

ภาษาที่ใช้ในพระนิพนธ์บทละครรำมีความสำคัญต่อการสื่อสารในการแสดง จากศึกษาพระนิพนธ์บทละครรำพบว่ามีการใช้ภาษาที่เหมาะสมแก่การแสดงละครดังต่อไปนี้

##### ๕.๑.๒.๔.๑ ใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจนในการแสดง

ในการแสดงละครนั้น ผู้ชมจะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้โดยการชมการแสดงบนเวทีซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ไม่สามารถกลับมาทบทวนเหตุการณ์ที่แสดงผ่านไปแล้วได้ ดังนั้นการแสดงละครจึงต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนที่สุดเพื่อให้ผู้ชมรับรู้เรื่องราวที่แสดงได้อย่างสมบูรณ์ ภาษาที่ใช้ในพระนิพนธ์บทละครรำจึงมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการสื่อสารในการแสดงละคร พระนิพนธ์บทละครรำมีการใช้ภาษาที่กระชับแต่สามารถสื่อความได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำบทละครมาใช้แสดงละครก็จะทำให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอได้ เช่น

ร้องตำลารดองน่านเล็ก • บัดนั้น นางโรยนางรินต้นตามหา  
กราบบาทสามราชชัตติยา ทูลอาสาสมจิตคิดเห็นงาม พระสุฟ้าเมื่อเป็น  
ข้าผู้ใดเล่า ใครเขาจะยำเยงเกรงขาม สิ้นเจ้าแล้วข้าน้อยคอยตายตาม  
เป็นข้าสามบุญเรื่องอยู่เมืองฟ้า สองนางต่างแปรเป็นชาย หมมเลือดดาบ  
กรายเงื่อง่า *ฝ่ายชายนายขวัญกับภรรยา ฝ่ายชวานางรินกับสามี* ฯ  
๖ คำ (กลองแรกรำคาบพ็อน)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนปลาย หน้า ๑๔๘ - ๑๔๙)

จากตัวอย่าง เป็นตอนที่ทหารของพระเจ้ายาบูกเข้าตำหนักพระราชธิดา พระพี่เลี้ยงทั้งสี่ทูลอาสาออกต่อสู้ จะเห็นว่าบทร้องในตัวอย่างได้บรรยายถึงการเตรียมตัวออกรบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่กล่าวว่า “ *ฝ่ายชายนายขวัญกับภรรยา ฝ่ายชวานางรินกับสามี* ” เป็นการใช้ภาษาที่กระชับแต่สามารถสื่อความหมายและให้ภาพที่ชัดเจน เพราะสามารถบอกทั้งตำแหน่งที่อยู่ของตัวละครทั้งยังสามารถบอกถึงความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสี่ได้อย่างชัดเจนไปพร้อมกัน เป็นต้น

นอกจากการใช้ภาษาในบทร้องแล้ว แม้คำขึ้นต้นของ กลอนบทละครก็มีส่วนให้เกิดการสื่อความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำขึ้นต้นแบบกลอนดอกสร้อย และคำขึ้นต้นด้วยวลีสั้นๆ สามารถช่วยในการสื่อความหมายในบทร้องโดยคำขึ้นต้นเหล่านี้จะเป็น การสรุปใจความสำคัญในบทร้อง ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือการกระทำของตัวละครในขณะนั้น ลักษณะตัวละคร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ฯลฯ เช่น แค้นเอ๋ยแค้นอุรา นักเอ๋ยนักใจ องเอ๋ยองอาจ มีเอ๋ยมีอำนาจ ฟังเอ๋ยฟังธำรี โกลเอ๋ยโกลาหล เป็นต้น<sup>๑</sup> เช่น

คำสดงวนรับมโหรี • **ร่ำเอ๋ยร่ำอุรา** นายนาวาพระยาราชนางสัง  
นั่งคิ่งถึงวงษ์พระทรงธรรม มาถึงมรณาสัญญันตราย ฯ ๒ คำ  
(บทละครพระราชพงษาวดารกรุงทวารวดี ครั้นจุลศักราช ๑๐๕๑ หน้า ๘)

คำขึ้นต้นเหล่านี้จะช่วยในการสื่อสารเมื่อนำบทละครมา ใช้ในการแสดง กล่าวคือ ถึงแม้ว่าผู้ชมไม่สามารถเข้าใจบทร้องได้ทั้งหมด อาจเนื่องมาจากบทร้อง เหล่านี้มีเนื้อหาที่ยาวจนเกินไป หรืออาจเป็นเพราะบทร้องนั้นได้เสนอผ่านการขับร้องด้วยทำนอง เพลงต่างๆซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมก็ยัง สามารถเข้าใจใจความสำคัญของบทร้องเหล่านั้นได้โดยอาศัยฟังจากคำขึ้นต้นนี้เอง

คำบอกลักษณะตัวละครที่ใช้เมื่อกล่าวถึงตัวละครแต่ละ ครั้งก็ช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจลักษณะนิสัย ความสำคัญและบทบาทของตัวละครในเรื่องนั้นๆ ได้ เช่น ในบทละครเรื่องพระลอมักจะกล่าวถึงพระลอใน ๒ ลักษณะ คือ จะกล่าวถึงรูปโฉมที่งดงาม เช่น พระลอสื่อโฉมบรรลอมหำล่า พระลอดิลกโลกักรัศมี พระลอดิลกโลกเฉิดฉวี พระลอลีลา ฟ้า พระลอลีลาชลสมสมัย เป็นต้น และจะกล่าวถึงความมีชาติตียมานะที่สูงส่ง เช่น พระลอช ชาติยามหาศาล เมืองบรมชาติตียเรื่องลอ พระเอ๋ยพระชาติตียประเสริฐ เป็นต้น การใช้คำบอก ลักษณะของพระลอดังกล่าวนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้ชมได้เข้าใจลักษณะสำคัญของพระลอซึ่งจะมีผลให้ เกิดเหตุการณ์สำคัญในเรื่อง กล่าวคือ ด้วยพระสิริโฉมที่งดงามและความมีชาติตียมานะที่สูงส่งนี้เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ต้นจนถึงจบลงด้วยโศกนาฏกรรม เป็นต้น

นอกจากภาษาที่ใช้ในบทร้องแล้ว บทร้องสร้อยที่ร้องรับ บางเพลงก็มีส่วนช่วยในการสื่อความหมายของบทร้องในเพลงนั้นได้ เช่น บทร้องสร้อยของเพลง ลาวชมดวง ซึ่งจะกำหนดให้ร้องรับด้วยคำสร้อยที่ใช้เนื้อร้องซ้ำกันเมื่อร้องบทร้องทุก ๑ คำกลอน ดังตัวอย่าง

<sup>๑</sup> รายละเอียดกล่าวแล้วใน ๓.๒ คำประพันธ์ที่ใช้ในพระนิพนธ์บทละครว่า

ร้องลำลาวชมดง • เมื่อนั้น เจ้าประคุณบุญเหลือสะอื่นอัน  
 (สร้อย ให้อ่อนไห้แม่เหลืออาลัยเสียดัวนิเอษ ยอดเขาวราชใจแม่  
 จะขาดเสียดัวนิเอษ ) แสนห้วงพระลูกเจ้าท้าวจาบัลย์ ฝักรำพัน  
 โภภาสประสาทพร (สร้อย) พ้อหวังโคจงได้ดังถวิล ไร่ราคินภิญโญ  
 สไมสร (สร้อย) ชัยเดชะชนะดัสกร พบอ่อนท้าวสาวสมรมเหมือนหมาย  
 ไป (สร้อย) ฐ พรำแล้วพรำเล่ากระเส้าสั่ง กอดจูบลูบหลังกันแสงไห้  
 (สร้อย) เพียงพระแม่แม่พินาศอนาใจ ฤทธิอาลัยพันผูกพระลูกยา  
 (สร้อย) ฯ ๖ คำ โศค

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๖๒)

บทร้องสร้อยในตัวอย่างนี้ได้กล่าวถึงความรู้สึกโศกเศร้า  
 ของพระนางบุญเหลือจนสุดที่จะทนได้ บทร้องสร้อยนี้จะช่วยเสริมความให้แก่บทร้องหลักที่  
 บรรยายความโศกเศร้าของพระนางบุญเหลือเมื่อพระโอรสจะต้องพรากจากไป การร้องสร้อยซ้ำๆ  
 กันไม่ว่าบทร้องจะบรรยายถึงการกระทำที่เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม ถือเป็นภาระเน้นย้ำให้ผู้ชมเข้าใจ  
 ความรู้สึกของตัวละครว่าถึงแม้พระนางบุญเหลือจะฝืนอนุญาตและประทานพรและพระโอรสซึ่ง  
 ดูเหมือนเป็นการยินยอมให้พระโอรสเดินไปได้ แต่ในใจของพระนางก็ยังคงโศกเศร้าแทบใจจะขาด  
 อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงถือว่าบทร้องสร้อยนี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสะเทือนใจในบทร้อง  
 อีกด้วย เป็นต้น

การใช้ภาษาที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนในการ  
 แสดงในพระนิพนธ์บทละครรำ ทั้งการใช้ถ้อยคำในตัวของบทร้อง คำขึ้นต้นบทละคร คำบอกลักษณะ  
 ตัวละคร และการใช้บทร้องสร้อย นั้นจึงมีความสำคัญที่ช่วยให้การแสดงละครสามารถสื่อสารกับ  
 ผู้ชมได้อย่างชัดเจน

#### ๕.๑.๒.๔.๒ ใช้ภาษาพูดในบทร้อง

พระนิพนธ์บทละครรำมักมีการใช้ภาษาพูดและภาษาที่  
 แสดงถึงลักษณะของภาษาพูดในบทร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทร้องที่เป็นบทสนทนาของ  
 ตัวละครจะมีส่วนช่วยให้บทละครนั้นเหมาะแก่การแสดงยิ่งขึ้น เช่น

แขกจำปา • ให้อัจฉิตรถือว่าฤทธิลำพองแก่ง แก่งล้มหมอง  
 สารถจะบัดสี ขวยโอบค้ำพาพราภจากบุรี ท้าวสามมีอยู่หลังจะตั้ง  
 ครวญ แม้นเมตตาโปรดพาไปส่งห้อง นั้นแหละน้องจะคอยวายคลาย

กำศรวณ แย่งผู้หญิงซึ่งผู้คูมิควร อย่าลวมลวนเลยเทศ์พระยาครุฑ ฯ  
๔ คำ

(บทละครเรื่องกาที หน้า ๓๖)

สร้อยฟ้าเอง • หนอย ๆ ๆ ๆ จริงตะคะ ซ้อยมัน เคยหนาม  
สวาปาม เบ็ดบีบ สำหรับ ภู สมหน้า สมตา เหลือ เลือก เสือก มา ดู ไม่ อู  
ดูตา หนัก ฉีก แตก ตาย ซ้อย ดี เกือ จริง ตะ คะ เจือ ทุก  ๆ ๆ ๆ ชาน ถึง  
ท้อง ยั้ง พุง มาร ก็ แก นาย ถ้า ไม่ แทรก เข้า สัก นิค คิด เว ชว วาย ใช้ น ัก  
ทล ก ท ล าย เพ าะ ดี เกือ

(บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนสร้อยฟ้าทำเสน่ห์ หน้า ๘)

ขับเอง • หม่อม คอก เหือน นั้น เอ่อ ฮึ ดับ ทัน ฮึ ซ้อย คิด อยู่ ว่า  
มา จะ ไม่ ได้ นี่ หม่อม มา หม่อม ตา แล้ว ฤ ไต่ ไม่ เกง ใจ หม่อม แม่  
ศรี มา ลา เลย ถ้า หล่น พื้น ดิน คว ่า หา ไม่ พบ จะ เดิน ห ร บ อยู่ แล้ว  
แก้ว แม่ เอ๋ย คง ตาม หา คุณ ผู้ ชาย ร้อง ว าย เว ย เอา ตะ เว ้ย เคย ช ว ค ได้  
ชม กัน

(บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนสร้อยฟ้าทำเสน่ห์ หน้า ๘๕)

จากตัวอย่างจะเห็นว่าการใช้ภาษาในลักษณะของภาษาพูดในบทร้อง คือ ใช้ทั้งถ้อยคำในภาษาพูด คำอุทาน คำเลียนเสียง คำลงท้าย และคำในภาษาถิ่น รวมทั้งใช้การซ้ำคำหลายครั้ง และการใช้คำที่ค่อนข้างในวรรณคดี การใช้ภาษาดังกล่าวนี้นี้ช่วยให้บทร้องเหล่านี้มีลักษณะใกล้เคียงกับการสนทนาจริงๆ เมื่อนำบทร้องเหล่านี้มาขับร้องในแสดงก็สามารถสอดแทรกอารมณ์ของตัวละครไปตามเนื้อหาของบทละครในระหว่างขับร้องได้ทำให้บทร้องนั้นเป็นบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติและแตกต่างไปจากบทร้องที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนาทั่วไป

นอกจากการใช้ถ้อยคำแล้ว พระนิพนธ์บทละครรำยังมี การแยกคำกลอนในวรรคหรือในบทเดียวกัน เพื่อให้บทร้องนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับบทสนทนาจริงๆ โดยจะกำหนดไว้ชัดเจนในคำอธิบายบทว่าบทร้องนั้นเป็นบทสนทนาของตัวละครใดหรือเป็นเพียงบทบรรยายในเรื่อง ดังตัวอย่าง

---

รายละเอียดเรื่องการมีจำนวนคำค่อนข้างมากในวรรค ได้กล่าวแล้วใน ๓.๒ การใช้คำประพันธ์ในพระนิพนธ์บทละครรำ



(ซั๊บ) • ศรีประจันอันโอรสฐิโภกรธฤทสาว (เอง) ต่าปาวฏ  
 แชกมาหากลัวไม่ น้อยฤททะฯการมจะช่มใคร ใครจะเลียงมิงได้ใจพาล  
 (ซั๊บ) แค้นใจจวยไม่วังไล่หวด เจ็บปวดเต็มประดาน่าสงสาร แม็กี่หวดถูก  
 กัโหยโอยสะท้าน เอตะไรก้องบ้านไม่ปรานี (เอง) จันกลัวแล้วขอโทษที่  
 ครานี้ไม่ว่า โอยแม่ชาเช็ดแล้วคา (แม่) ออย่าหนีๆ มิงกล้าปากถูกกล้ามือ  
 เอาถือดี (ลูก) ลูกตายแล้วขอโทษที่เกิดแม่คุณ ฯ ๖ คำ

(บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางพิมเสียตัวแลเสียคน หน้า ๙)

การแยกกลอนในวรรคหรือในบทเดียวกันนี้แสดงให้เห็น  
 การแบ่งแยกบทสนทนาของตัวละครแต่ละตัวและบทบรรยายต่างๆออกจากกันอย่างชัดเจน เมื่อ  
 นำบทละครมาแสดงจะช่วยให้ผู้ขับร้องสามารถสอดแทรกอารมณ์และแสดงบุคลิกลักษณะของ  
 ตัวละครลงไปใน การขับร้องนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบทร้องนั้นเป็นบทสนทนาที่มีการโต้ตอบกัน  
 ระหว่างตัวละครหลายๆตัวก็จะช่วยสามารถแยกบทสนทนาของตัวละครแต่ละตัวให้แตกต่างกัน  
 และแสดงลักษณะการโต้ตอบให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทำการแสดงนั้นดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

การใช้ภาษาที่แสดงลักษณะของภาษาพูดและการ  
 แยกกลอนในบทร้องนั้นจะสามารถพบได้ทั่วไปในพระนิพนธ์บทละครฯ โดยพบมากเป็นพิเศษใน  
 บทละครเสภาซึ่งเป็นละครที่กำหนดให้ผู้แสดงร้องบทร้องที่เป็นบทสนทนาด้วยตนเอง การใช้ภาษา  
 และลักษณะคำประพันธ์ดังกล่าว จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้บทร้องนั้นมีลักษณะเป็น  
 บทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ ทั้งยังช่วยให้สามารถแสดงน้ำเสียงและอารมณ์ของตัวละครให้  
 กลมกลืนไปกับเนื้อเรื่องซึ่งจะมีผลให้การแสดงดูสมจริงยิ่งขึ้น

#### ๕.๑.๒.๔.๓ ใช้ภาษาที่ตีความได้หลายนัย

ผู้วิจัยพบว่าในพระนิพนธ์บทละครฯนั้นมีการใช้ภาษาที่  
 ตีความได้หลายนัย โดยมากจะพบในตอนที่กำลังยกย่องเทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยภาษาและ  
 ปรีบทต่างๆในบทละครทำให้ตีความได้ถึงพระมหากษัตริย์ในบทละคร และพระมหากษัตริย์ใน  
 สถานการณ์จริงซึ่งมักจะหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือบางตอนอาจ  
 หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในความหมายรวม เช่น

---

รายละเอียดเรื่องการแยกคำในวรรคหรือบทออกจากกัน ได้กล่าวไว้ใน ๓.๒ การใช้คำประพันธ์ใน  
 พระนิพนธ์บทละครฯ

ลำทองย่อนรับคนตรี • ชาวไทยเหนือ, เชื้อพระคุณ, บุญฤทธิ ราม  
 ทุกทิศ, ถวายพระพร, สลอนไหว ทั้งข้าเฝ้า, เหล่าพหล, พละไกรย อัญเชิญ  
 ท่าน, ผ่านมไทย, สวรรยา พดุมาวุโส, ปโรหิต, ร่วมจิตรหมด เฉลิม  
 พระนาม, ตามพระยศ, ปราบภูเกล้า พระเจ้าสินธพ, อมรินทร์, ปันสุธา ครอบ  
 มหา, จัตรเสวตร, ประเทศ ไพร์ฟ้า, ประชากร, สท่อนไห้ โอนศิริ, บันลือ, มี  
 ไสว สพริบพร้อม, น้อมกาย, ถวายไชย จอมกรุงไกรย, สยามรัช,  
ปัตยุบัน ๗ ๖ คำ รั้ว

ร้องลำฝรั่งสรณีย์ถวายพระพร "จุฬาลง' กรโณ ฯลฯ"

(บทละครเรื่องพระยาแกรก หน้า ๑๖)

จากตัวอย่างเป็นบทถวายพระพรพระเจ้าสินธพอมรินทร์  
 ในบทละครเรื่องพระยาแกรก แต่จะเห็นว่าภาษาที่ใช้ในบทร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรคที่ว่า  
 "จอมกรุงไกรย, สยามรัช, ปัตยุบัน" และคำอธิบายบทในตอนท้ายว่า ถวายพระพร  
 "จุฬาลง' กรโณ ฯลฯ" ทำให้ตีความถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นรัชกาล  
 ปัจจุบันในสมัยของพระนิพนธ์บทละครนั่นเอง

ร้องลำดาวชมดวง • การเกิดเหมือนเกศแก้วเกศา  
 มะลูลีเหมือนบุปผาแม่เกี่ยวเกล้า (สร้อย) คู่อ่อนท้าวเข็ชะคร้าวงามเอษ  
 เพื่อนแพงทองของเมื่อที่ปองสมเอษ) นางแย้มเหมือนแก้วแม่แย้มเข้า ไบ  
 โบกเหมือนเจ้าจะกวักร (สร้อย) คณานกแมกไม้เรียงรัน ร้องเรื่อยรับ  
 ขวัญเหมือนเสียงสมร (สร้อย) เห็นโนรีสาธิกาข้าว่าวอน ฝากอักษร  
 ถวายน้องสองพลุ (สร้อย) ถึงสระบัวย้วยยอพระลอรัก ใครเก็บฝักหัก  
 ดอกออกอดสู ผองภมรว่อนเฝ้าเกล้าเรณู เหมือนแย้มภูระระเหอยู่เองค้  
 (สร้อย) คะนิงนางพลงเสด็จลีลา แอบร่วมพฤษาสสูงระหง (สร้อย)  
 สุกนธรสหอมหวนลำควนตง เหมือนจะส่งกลิ่นถวายราชา (สร้อย) ๗  
 ( ปี่พาทย์ทำเพลงฉิ่ง พระดอเก็บดอกไม้ทูดเกล้าถวายและถวายพระ  
 บรมวงศานุวงศ์ แจกข้าราชการ แล้วเข้าโรง ออกเพลงเร็ว นางรินนาง  
 ไรยออก)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๙๘-๙๙)

จากตัวอย่าง เป็นบทร้องในตอนพระลอลงสวน ซึ่งใน  
 วรรคสุดท้ายที่ว่า "เหมือนจะส่งกลิ่นถวายราชา" หากตีความตามเนื้อเรื่องจะหมายถึงถวายพระลอ  
 ซึ่งเป็นตัวละครที่กำลังชมดอกไม้อยู่ในสวน แต่เมื่อพิจารณาในตอนท้ายของการแสดงได้กำหนด  
 ว่า "พระดอเก็บดอกไม้ทูดเกล้าถวายและถวายพระบรมวงศานุวงศ์ แจกข้าราชการ" จะสามารถ

ตีความคำว่า “ราชา” นั้น หมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัวได้อีกด้วย เป็นต้น

การใช้ภาษาที่สามารถตีความได้หลายนัยนี้มีผลให้สามารถใช้บทละครสื่อสารกับผู้ชมทั้งเรื่องราวในบทละครและการสื่อสารอื่นๆตามทีผู้ทรงพระนิพนธ์ทรงต้องการเสนอผ่านการแสดงละคร แต่หากมีผู้อื่นนำพระนิพนธ์บทละครำไปแสดงโดยมีวัตถุประสงค์และบริบทของการแสดงที่แตกต่างไป ก็ยังสามารถแสดงได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญในบทละครแต่อย่างใด

ดังนั้น การใช้ภาษาในพระนิพนธ์บทละครำ ทั้งการใช้ภาษาที่กระชับ สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนในการแสดงละคร การใช้ภาษาพูดในบทร้อง และ การใช้ภาษาที่สามารถตีความได้หลายนัย จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจนเมื่อนำพระนิพนธ์บทละครำมาใช้แสดงละคร ทั้งยังทำให้การแสดงละครนั้นสามารถถ่ายทอดอารมณ์และบรรยากาศของเรื่องได้อย่างสมจริง ส่งผลให้พระนิพนธ์บทละครำนี้เหมาะสมแก่การแสดงละครเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยการนิพนธ์และแบบแผนในการนิพนธ์ การดำเนินเรื่อง การสร้างตัวละคร และ การใช้ภาษา พระนิพนธ์บทละครำจึงมีความสมบูรณ์และมีชีวิตชีวาเหมาะสมและสอดคล้องแก่การแสดงละครในพระองค์เป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้พระนิพนธ์บทละครำนั้นเป็นบทละครสำเร็จรูปที่ประณีตและพร้อมให้นำไปแสดงละครได้ตามประสงค์ของผู้ทรงพระนิพนธ์ในทันที ไม่เพียงการแสดงของคณะละครในพระองค์เท่านั้น แม้ผู้อื่นก็สามารถนำพระนิพนธ์บทละครำไปใช้แสดงละครได้เช่นเดียวกัน จึงทำให้มีผู้นำพระนิพนธ์บทละครำไปใช้แสดงในคณะของตนอย่างกว้างขวาง เช่น บทละครเสภาเรื่องน้ำตาลทรายนั้น แต่เดิมเป็นเรื่องที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่เพื่อใช้แสดงในคณะละครในพระองค์ ต่อมาคณะละครบรเทืองไทยได้ทูลขอไปใช้แสดงในคณะของตน ดังที่ทรงกล่าวไว้ในการขึ้นต้นบทละครเสภาเรื่องน้ำตาลทราย ดังนี้

**บทละครเสภา**  
**ชื่อเรื่องน้ำตาลทราย**

(แปลนิทาน เาามาประติตประต่อเล่นที่วิมานนฤมิตร)  
(หมากพญารัจนาให้ละครบรเทืองไทยตามคำขอ ๑๓๑)

(บทละครเสภาเรื่องน้ำตาลทราย หน้า ๑)

นอกจากนี้ เมื่อพระองค์ทรงเลิกการแสดงไปแล้วก็ยังมีผู้นำพระนิพนธ์บทละครรำไปให้แสดงในคณะของตนเรื่อยมา ตัวอย่างที่สำคัญ คือ “คณะละครวังสวนกุหลาบ”<sup>๖</sup> ได้นำพระนิพนธ์บทละครรำและกระบวนการแสดงหลายเรื่องมาฝึกหัดและจัดแสดงโดยได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากเจ้าจอมมารดาเขียน เรื่องที่สำคัญได้แก่ พระลอ และพระยาแก้ว เป็นต้น หลังจากนั้นพระนิพนธ์บทละครรำยังได้ให้แสดงละครอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งกรมศิลปากรได้จัดตั้ง “โรงละครกรมศิลปากร”<sup>๗</sup> ขึ้นและนำพระนิพนธ์บทละครรำมาจัดแสดง เช่น ละครเรื่องพระลอ และละครเสภาเรื่องไกรทอง โดยจัดแสดงครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นต้น หลังจากนั้นยังนำพระนิพนธ์บทละครรำอีกหลายเรื่องมาจัดแสดงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จากการสัมภาษณ์ ขวลิศ สุนทรานนท์<sup>๘</sup> ได้ความว่า ทางกรมศิลปากรยังคงนำพระนิพนธ์บทละครรำมาใช้ในการแสดงละครของกรมศิลปากรและวิทยาลัยนาฏศิลป์อยู่หลายเรื่อง สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มๆ ดังนี้

---

คณะละครวังสวนกุหลาบ เป็นคณะละครที่จัดตั้งโดยสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยได้ครูละครที่มีชื่อเสียงหลายท่านมาเป็นผู้ฝึกสอน ละครวังสวนกุหลาบสามารถแสดงละครรำได้ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะชำนาญในการแสดงละครใน ละครนอกแบบหลวงและละครพันทางเป็นพิเศษ ทั้งยังสามารถแสดงโขนผู้หญิงได้อีกด้วย จนถือได้ว่าเป็นละครที่มีชื่อเสียงที่สุด เทียบเท่าการแสดงละครหลวงครั้งแผ่นดินรัชกาลที่ ๒ และเป็นผู้สืบทอดแบบแผนละครหลวงที่คงงามประณีตไว้อย่างครบถ้วน ถือว่าเป็นสุดยอดของละครไทยในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระเมษสุ ภูมชะชัย, ๒๕๔๓: ๑๔๖) ละครวังสวนกุหลาบถือว่าเป็นคณะละครที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะได้เป็นแม่แบบสำคัญให้แก่รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ของกรมศิลปากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรูปแบบการเรียนการสอนและการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์ อีกทั้งยังส่งอิทธิพลต่อการแสดงนาฏศิลป์ของชาติอีกด้วย (พระเมษสุ ภูมชะชัย, ๒๕๔๓: ๕)

<sup>๖</sup> โรงละครกรมศิลปากร เป็นโรงละครที่กรมศิลปากรใช้แสดงโขน ละคร การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี เปิดการแสดงตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๗๔ เรื่อยมาจน ปี พ.ศ.๒๕๐๒ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็ได้อนุมัติให้ก่อสร้างโรงละครแห่งชาติขึ้น ในระหว่างเตรียมการนั้นโรงละครกรมศิลปากรก็ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ (สมพิศ สุทธิวัฒน์, ๒๕๓๙: ๔๖ - ๔๙)

<sup>๗</sup> ขวลิศ สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรี ๘ สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้จัดทำบทละครของกรมศิลปากรเพื่อใช้แสดง ณ โรงละครแห่งชาติ

(๑) เรื่องที่ใช้แสดงอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ เรื่องพระลอ ไกรทอง และขุนช้างขุนแผน สำหรับบทละครเรื่องพระลอนั้นเป็นเรื่องที่ใช้แสดงบ่อยที่สุด ปัจจุบันมักแสดงโดยแบ่งออกเป็นตอนๆ คือ ตอนพระลอคลั่ง - พระลอคุณแม่ - พระลอหลงเสียงน้ำ - พระลอตามไก่ - พระลอหลงสวน และพระลอเข้าห้องพระเพื่อนพระแพง การแสดงดังกล่าวมีทั้งที่แสดงเฉพาะบางตอนและแสดงตอนต่างๆต่อเนื่องกันไป แต่จะแสดงเพียงถึงตอนทำวพิษณุกรรับจะจัดพิธีสมุพรเท่านั้น เพราะตามหลักฐานพบว่าตั้งแต่กรมศิลปากรจัดการแสดงละครยังไม่เคยแสดงเรื่องพระลอต่อจากตอนดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนพิฆาตพระลอจะไม่นำมาแสดงเลย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเชื่อของการแสดงนาฏศิลป์ไทยว่าจะไม่นิยมแสดงฉากที่ตัวละครเอกต้องตายกลางเวทีเพราะถือว่าเป็นสิริมงคล

ส่วนบทละครเสภาเรื่องไกรทอง และเรื่องขุนช้างขุนแผน นั้น มีทั้งที่นำพระนิพนธ์บทละครนำมาใช้แสดงโดยตรง และที่นำพระนิพนธ์บทละครนำมาปรับเปลี่ยนใหม่โดยผสมผสานกับบทละครสำนวนอื่นๆ เช่น ปรับบทจากพระนิพนธ์บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนและบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอสมุดวชิรญาณ หรือปรับบทจากพระนิพนธ์บทละครเสภาเรื่องไกรทองและบทละครนอกเรื่องไกรทอง พระนิพนธ์ในกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิและบทละครนอกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมแก่การแสดง เช่น ต้องการแสดงเรื่องที่มีเนื้อหาเกินไปจากเนื้อหาในพระนิพนธ์บทละครจึงต้องนำบทสำนวนอื่นๆมารวม หรือต้องการแสดงโดยใช้แบบแผนของการแสดงละครแบบอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ต้องการแสดงละครนอกเรื่องไกรทองจึงใช้บทละครนอกพระนิพนธ์ในกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ แต่ในบางตอนที่ต้องการให้รวบรัดและดำเนินเรื่องให้รวดเร็วขึ้นจึงใช้พระนิพนธ์บทละครนำมาแทรกไว้ เป็นต้น

(๒) เรื่องที่ใช้แสดงค่อนข้างบ่อยครั้ง ได้แก่ เรื่องกาเกี พระยาร่วง พระยาแกรก พระยาทรงพระยาพาน และเรื่องเจ้าลาย บทละครเหล่านี้มีทั้งที่ใช้แสดงตลอดทั้งเรื่องและตัดเฉพาะตอนมาแสดง สำหรับบทละครเรื่องพระยาทรงพระยาพานนั้นบางครั้งได้นำมาดัดแปลงและตั้งชื่อเรื่องขึ้นใหม่ เช่น ใช้ชื่อว่า "พานทองรองเลือด" และ "ตำนานพระปฐมเจดีย์" เป็นต้น

บทละครเหล่านี้จะใช้แสดงมากบ้างน้อยบ้างหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม

(๓) เรื่องที่ใช้แสดงเฉพาะโอกาส ได้แก่ บทละครเรื่องสมุทโฆษ บทละครพระราชพงษาวดารกรุงทวารวดีครั้งจุลศักราช ๑๐๕๑ และบทละครพระราชพงษาวดารไทย ตอนปราบพระยายมราชสัง ขบถ ทั้งสองเรื่องนี้จะใช้แสดงในโอกาสพิเศษหรือเมื่อมีผู้ขอให้จัดแสดง สำหรับบทละครพระราชพงษาวดารกรุงทวารวดีครั้งจุลศักราช ๑๐๕๑

และบทธละครพระราชพงษาวดารไทย ตอนปราบพระยายมราชสัง ขบถนั้น ทางวิทยาลัยนาฏศิลป์ เคยใช้ในการเรียนการสอนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับละครพื้นทางและละครประวัติศาสตร์ (ชวลิต สุนทรานนท์, สัมภาษณ์)

ผู้วิจัยเห็นว่าเหตุที่บทธละครเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยมนำมา แสดงเพราะเนื้อหาของบทธละครเหล่านี้ไม่เป็นที่คุ้นเคยกันโดยทั่วไป ส่วนเรื่องสมุทโฆษะนั้นมี เนื้อเรื่องที่คล้ายกับบทธละครในเรื่องอุณรุทซึ่งเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงและคุ้นเคยมากกว่า ดังนั้นเรื่อง สมุทโฆษจึงไม่ได้รับความนิยมนำมาแสดงเท่าเรื่องอุณรุท

(๔) เรื่องที่ไม่เคยนำมาแสดงละคร ชวลิต สุนทรานนท์ กล่าวว่ บทธละครเรื่องพระโกสะรินทร์ พระอาลัสสะนัมและปู่เจ้าสมิงพราย และน้ำตาลทรายนั้น ไม่เคยปรากฏว่ามีก่นำมาแสดง ณ โรงละครแห่งชาติอาจเป็นเพราะเนื้อหาในบทธละครก็ไม่ใช่ที่คุ้นเคย (ชวลิต สุนทรานนท์, สัมภาษณ์)

ชวลิต สุนทรานนท์ ยังกล่าวอีกว่าพระนิพนธ์บทธละครร่ำ ส่วนใหญ่ยังสามารถนำมาแสดงละครได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทธละครเรื่องพระลอ นั้นผู้ชมยัง ประทับใจและชื่นชมกันอย่างยิ่ง นำมาแสดงครั้งใดก็ยังคงได้รับความนิยมนำมาแสดงเนื่องจากละคร เรื่องพระลอมีความดีเด่นทั้งด้านการประพันธ์บทธละคร มีภาษาที่ไพเราะและเนื้อหาสนุกสนาน ชวนติดตาม ทั้งยังมีเหตุการณ์หลายตอนที่ประทับใจผู้ชม ด้านเพลงและดนตรีก็ล้วนไพเราะ น่าฟังเรียบเรียงได้อย่างเหมาะสมแก่เนื้อหา มีผู้ชมไม่น้อยที่ประทับใจเพลงและดนตรีในเรื่อง พระลอเป็นมากเป็นพิเศษ นอกจากนั้นละครเรื่องนี้ยังมีการรำรำและกระบวนละครที่งดงามทำให้ สามารถตรึงใจผู้ชมได้เสมอมา แม้ในปัจจุบันผู้ชมก็ยังคงเรียกร้องให้นำมาแสดงอยู่เสมอ มีข้อนำสังเกตว่าละครเรื่องพระลอจะใช้แสดงเฉพาะกับแบบแผนละครพื้นทางของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เท่านั้น เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่ฝังใจกับภาพการแสดงละครพื้นทาง ของเรื่องนี้ต่างจากเรื่องขุนช้างขุนแผน และไกรทอง ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องแบบชาวบ้านไม่มีแบบแผน เครื่องครุภัณฑ์จึงสามารถนำมาแสดงละครได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นละครนอกหรือละครเสภา ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความต้องการ

นอกจากการแสดงของกรมศิลปากรดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยเองก็ได้นำพระนิพนธ์บทธละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนสร้อยฟ้าทำเสน่ห์ ชุดที่ ๑ : ละเลงขนมเบื้อง มาใช้แสดงละครเสภาโดยใช้ชื่อว่า การแสดงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนละเลงขนมเบื้อง ละครเรื่องนี้ได้แสดงถึง ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ แสดงในการแสดงประจำปี ของชมรมนาฏศิลป์และชมรมดนตรีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องโถงกลาง อาคารอักษรศาสตร์ ๒ ในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔ และครั้งที่ ๒

แสดง ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ผู้วิจัยพบว่าแม้จะเปลี่ยนชมการแสดงบางประการไปบ้าง แต่พระนิพนธ์บทละครรำก็ยังคงใช้แสดงละครได้อย่างเหมาะสม

จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าพระนิพนธ์บทละครรำ นอกจากจะใช้แสดงในคณะละครในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์แล้ว ยังมีการนำไปใช้แสดงในละครคณะอื่นๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบทละครแต่ละเรื่องมีการนำไปใช้แสดงมากน้อยแตกต่างกันไป มีทั้งที่นำไปใช้แสดงโดยตรงและนำไปผสมผสานกับบทละครสำนวนอื่นๆ หรืออาจนำไปใช้กับแบบแผนการแสดงประเภทอื่น แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่พระนิพนธ์บทละครรำก็ยังคงนำมาใช้แสดงได้อย่างเหมาะสมและยังคงเป็นที่นิยมอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่าละครเรื่องพระลอ นั้นมีการนำมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งๆที่บทละครเรื่องนี้ได้มีผู้พนธ์ไว้อีกหลายสำนวน แต่ในปัจจุบันกลับใช้พระนิพนธ์บทละครรำแสดงเพียงสำนวนเดียวทั้งผู้ชมก็ยังคงประทับใจและเรียกร้องให้นำมาแสดงอยู่ไม่ขาด เพราะประทับใจบทประพันธ์ เพลงและดนตรี และกระบวนละครที่งดงามนั่นเอง

จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงพระนิพนธ์บทละครรำขึ้นโดยมีพระประสงค์เพื่อให้ใช้แสดงละครได้อย่างแท้จริง ตั้งแต่การนิพนธ์บทละครที่คำนึงถึงการรับรู้เรื่องราวในการแสดงของผู้ชมเป็นสำคัญ แบบแผนที่ใช้ในการทรงพระนิพนธ์บทละครได้ผ่านการตีความเนื้อหาของบทละครแล้วจึงทรงกำหนดไว้อย่างชัดเจน จนมีลักษณะเป็นบทละครสำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้แสดงละครได้ตามพระประสงค์ของผู้ทรงพระนิพนธ์ได้ในทันที ทั้งยังสอดคล้องกับแบบแผนในการแสดงละครพื้นทางและละครเสภาในพระองค์อีกด้วย ในด้านการดำเนินเรื่อง พระนิพนธ์บทละครนั้นมีการดำเนินเรื่องที่สนุกสนานชวนติดตาม ทั้งยังตรงกับรสนิยมของผู้ชม เช่นเดียวกับการสร้างตัวละครก็มีบทบาทสำคัญที่ทำให้การแสดงนั้นดูสมจริงและมีชีวิตชีวา ทั้งยังมีส่วนช่วยให้การแสดงสนุกสนานและชวนติดตามยิ่งขึ้น ส่วนในด้านการใช้ภาษานั้นก็มีความสำคัญต่อการสื่อสารของการแสดงอย่างยิ่งทั้งเนื้อหาและอารมณ์ของเรื่อง รวมทั้งยังมีส่วนสร้างความสมจริงให้แก่การแสดงอีกด้วย ดังนั้น จึงจะเห็นว่าพระนิพนธ์บทละครรำจึงเป็นบทละครที่ประณีตเพียงพร้อมสามารถนำไปใช้แสดงได้ทันทีทั้งยังมีส่วนส่งเสริมให้การแสดงละครนั้นชวนติดตาม สามารถตรึงความสนใจของผู้ชมให้ติดตามการแสดงได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งยังเกิดความประทับใจทำให้การแสดงละครในพระองค์ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง และหากใครก็ตามนำพระนิพนธ์บทละครรำไปแสดงก็สามารถจัดแสดงได้ตาม

พระนิพนธ์บทละครทำได้อย่างง่ายดาย และได้ผลสมบูรณ์เช่นเดียวกัน แม้แต่หากนำพระนิพนธ์บทละครไปอ่านก็สามารถสร้างจินตนาการตามบทละครได้อย่างแจ่มชัดดังได้ชมการแสดง

### ๕.๑.๓ พระนิพนธ์บทละครมีอิทธิพลต่อการแสดงอื่นๆ

คุณค่าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของพระนิพนธ์บทละคร คือ แม้ว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์จะทรงเลิกการแสดงละครไปแล้ว แต่พระนิพนธ์บทละครก็ยังคงมีอิทธิพลต่อการแสดงอื่นๆเรื่อยมาแม้ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีการสืบทอดแบบแผนและแนวคิดในการแสดงละคร และการสืบทอดบทร้องและเพลงในการแสดงดนตรี

#### ๕.๑.๓.๑ การสืบทอดแบบแผนและแนวคิดในการแสดงละคร

ดังที่กล่าวมาในหัวข้อ ๕.๑.๑ ว่าทั้งลักษณะการแสดงและแบบแผนในการแต่งของพระนิพนธ์บทละครได้ผ่านการเลือกสรรและรวมลักษณะที่ดีเด่นของการแสดงต่างๆเข้าด้วยกันจนมีความสมบูรณ์ดีพร้อม ทั้งต่อผู้ชมและผู้จัดการแสดงจึงทำให้มีผู้นำไปเป็นแบบอย่างอย่างแพร่หลาย แม้พระองค์จะทรงเลิกการแสดงไปแล้วการแสดงในพระองค์ก็ยังคงสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการของผู้ชมและผู้จัดการแสดงได้ จึงยังคงมีผู้สืบทอดแบบแผนและแนวคิดของการแสดงละครในพระองค์เรื่อยมา มีทั้งที่นำรูปแบบการแสดงในพระองค์ไปใช้แสดงโดยตรง และนำเอาแบบแผนและแนวคิดในการแสดงไปพัฒนาให้เกิดเป็นการแสดงที่มีรูปแบบใหม่ รวมทั้งนำเอาเฉพาะแบบแผนหรือแนวคิดสำคัญบางประการไปประยุกต์ใช้ในการแสดงอื่นๆ แม้ว่าแบบแผนและแนวคิดบางอย่างนั้นพระองค์ได้ทรงรับมาจากการแสดงต่างๆที่มีอยู่ก่อน แต่พระองค์ก็ได้ทรงพัฒนาให้เกิดมีรูปแบบที่ชัดเจนและมีลักษณะที่โดดเด่นจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทำให้มีผู้ยึดถือนำไปเป็นแบบอย่างมากกว่าต้นความคิดจริงๆ

ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการสืบทอดแบบแผนและแนวคิดจากพระนิพนธ์บทละครในการแสดงละคร โดยแบ่งเป็นการสืบทอดรูปแบบการแสดงโดยตรง การพัฒนาแบบแผนและแนวคิดในการแสดง และการนำแบบแผนหรือแนวคิดบางประการมาใช้ในการแสดงอื่นๆ ดังนี้

#### (๑) การสืบทอดรูปแบบการแสดงโดยตรง

หลังจากที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงเลิกการแสดงละครไปแล้ว ยังมีการสืบทอดรูปแบบการแสดงทั้งละครพื้นทางและละครเสภาใน



พระองค์เรื่อยมา มีผู้นำรูปแบบและพระนิพนธ์บทละครนำมาฝึกหัดและจัดแสดงต่อมาโดยที่จะรักษาทั้งแนวคิด แบบแผน และกระบวนละครที่สำคัญไว้ให้ใกล้เคียงกับการแสดงในพระองค์มากที่สุด จะมีการปรับเปลี่ยนบ้างก็เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น ผู้ที่สืบทอดรูปแบบการแสดงละครในพระองค์ที่สำคัญ ได้แก่ คณะละครวังสวนกุหลาบ และคณะละครในพระนางเธอลักษมีลาวัณ

คณะละครวังสวนกุหลาบ ถือเป็นคณะละครที่มีบทบาทสำคัญในการสืบทอดและเผยแพร่การแสดงละครพื้นทางและละครเสภาในพระองค์ ปรมะขันธ์ บุญยะชัย กล่าวว่า ละครวังสวนกุหลาบนี้ได้สืบทอดแบบแผนและกระบวนละครพื้นทางในพระองค์มาจากเจ้าจอมมารดาเขียน ทั้งแนวทาง ลีลา ท่ารำ เพลงร้องและเพลงดนตรี เรื่องสำคัญที่แสดง คือ เรื่องพระลอ และพระยามกรก เป็นต้น เมื่อคณะละครวังสวนกุหลาบเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดวิชาทางนาฏศิลป์ให้แก่กรมศิลปากรก็ถ่ายทอดรูปแบบการแสดงละครพื้นทางและละครเสภาในพระองค์มาสู่กรมศิลปากรอีกด้วย และกรมศิลปากรก็จะเป็นผู้สืบทอดและเผยแพร่การแสดงให้กว้างขวางสืบมา (ปรมะขันธ์ บุญยะชัย, ๒๕๔๓:๔๕ - ๕๕)

คณะละครในพระนางเธอลักษมีลาวัณ สิทธา พิณิจฎาดล กล่าวว่า พระนางเธอลักษมีลาวัณ (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์) ได้ทรงตั้งคณะละครขึ้นโดยใช้ชื่อคณะว่า “ละครปริดาสัย” เช่นเดียวกับชื่อเรียกคณะละครในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ จัดแสดงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ละครในคณะนี้แสดงทั้งละครร้องและละครพื้นทางโดยใช้ทั้งรูปแบบการแสดงและพระนิพนธ์บทละครในพระองค์ แต่ภายหลังก็ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการแสดงไปบ้าง เช่น เปลี่ยนจากผู้หญิงล้วนแสดงมาเป็นการแสดงโดยใช้ชายจริงหญิงแท้ เป็นต้น ถือได้ว่าการแสดงของคณะละครนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้รูปแบบการแสดงและพระนิพนธ์บทละครได้เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น (สิทธา พิณิจฎาดล, ๒๕๑๕:๓๖๕)

## (๒) การพัฒนาแบบแผนและแนวคิดในการแสดง

นอกจากการสืบทอดรูปแบบการแสดงโดยตรงแล้ว ยังมี การสืบทอดแบบแผนและแนวคิดสำคัญของกาแสดงมาพัฒนาขึ้นจนเกิดเป็นการแสดงละครที่มีรูปแบบที่แตกต่างไปอีกหลายประเภท เช่น ละครหลวงวิจิตรวาทการ และละครพื้นทางของกรมศิลปากร

### ละครหลวงวิจิตร หรือ ละครหลวงวิจิตรวาทการ

สมพิศ สุทธิวัฒน์ อธิบายว่า ตามที่จริงแล้วละครหลวงวิจิตรก็จัดว่าเป็นละครพันทางแบบหนึ่งที่ได้พัฒนาจนมีรูปแบบที่แตกต่างไป (สมพิศ สุทธิวัฒน์, ๒๕๓๓: ๔๔-๔๕) แบบแผนสำคัญของละครหลวงวิจิตรวาทการ ได้แก่ มีการดำเนินเรื่องด้วยการรำประกอบบทร้องและบทเจรจา โดยมีการแบ่งเป็นบท เป็นตอน มีการระบุงจาก ตัวละคร บทเจรจา โดยอธิบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บทร้องใช้บรรยายความรู้สึกและอารมณ์ บทเจรจามีทั้งที่เป็นบทร้องโต้ตอบกัน และเจรจาคำพูดธรรมดาซึ่งช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายขึ้น ส่วนผู้แสดงนั้นใช้ผู้หญิงแสดงเป็นตัวละครเอก มีเพียงตัวประกอบเท่านั้นที่เป็นผู้ชาย มีการแต่งกายตามเชื้อชาติของตัวละครและมีการจัดฉากตามเนื้อเรื่องเพื่อให้สมจริง สิ่งที่แตกต่างกันจากละครพันทางยุคก่อน คือ ประยุกต์ทำรำไทยให้เข้ากับเพลงสากล ใช้ท่าทางสามัญเป็นส่วนใหญ่ และมีการร้องเพลงปลุกใจสลับฉากในเวลาเปลี่ยนฉาก (สมพิศ สุทธิวัฒน์, ๒๕๓๙: ๔๙-๕๐)

จากลักษณะการแสดงข้างต้น จะเห็นได้ว่าลักษณะการแสดงสำคัญของละครหลวงวิจิตรนี้ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดและแบบแผนการแสดงที่สำคัญของละครพันทางในพระองค์เป็นส่วนใหญ่ แต่ได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นด้วยวิธีการแสดงแสดงใหม่ๆ เช่น การใช้เพลงสากลเข้ามาใช้ในการแสดงละครรำ การเน้นท่าทางสามัญ และการร้องเพลงปลุกใจสลับฉาก ฯลฯ จนแตกต่างจากรูปแบบการแสดงที่มีอยู่ก่อน

ละครพันทางของกรมศิลปากร สมพิศ สุทธิวัฒน์ กล่าวว่าหลังจากสมัยที่หลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรแล้ว สมัยต่อมาทางกรมศิลปากรก็ได้จัดแสดงละครพันทางและละครเสภาอีกหลายเรื่อง มีทั้งที่แสดงโดยใช้บทละครและแบบแผนการแสดงที่มีมาแต่เดิม เช่น เรื่องพระลอ ไกรทอง ราชาริราช ขุนช้างขุนแผน ฯลฯ และมีทั้งที่แสดงโดยแต่งเรื่องขึ้นใหม่และได้พัฒนาแบบแผนและวิธีการแสดงขึ้นใหม่อีกหลายเรื่อง เช่น เรื่องพระยาผานอง พ่อขุนกรุงสุโขทัย คีตกัณฑ์ ฯลฯ จนถึงเรื่องผู้ชนะสิบทิศของเสรีหวังในธรรม การแสดงละครพันทางเรื่องใหม่ๆ ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดและแบบแผนของการแสดงละครพันทางที่มีมาก่อนและละครหลวงวิจิตรเป็นสำคัญ (สมพิศ สุทธิวัฒน์, ๒๕๓๙: ๕๕)

ผู้วิจัยเห็นว่า ลักษณะสำคัญการแสดงละครพันทางและละครเสภาที่กรมศิลปากรจัดแสดงนี้พัฒนามาจากลักษณะสำคัญของละครพันทางและละครเสภา

---

ละครหลวงวิจิตรวาทการ เป็นละครที่พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรคนแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ และได้เริ่มพัฒนาการละครขึ้นใหม่ โดยใช้ละครเป็นสื่อปลุกใจให้คนไทยเกิดความรักชาติ (สมพิศ สุทธิวัฒน์, ๒๕๓๙: ๔๕)

ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะการแสดงที่เป็นหัวใจสำคัญ เช่น เป็นการแสดงละครรำแบบผสม ลดความเคร่งครัดต่างๆลง ผสมผสานการแสดงที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ใช้การรำรำผสมท่าทางธรรมชาติ และท่าทางและลีลาของชนชาติต่างๆ เน้นการดำเนินเรื่องที่สนุกสนานและรวดเร็วทันตาทันใจ ใช้การเจรจาช่วยในการดำเนินเรื่องที่สำคัญ และเน้นการออกภาษา ผสมผสานการใช้เทคนิคการแสดงสมัยใหม่เป็นต้น

แนวคิดและแบบแผนการแสดงดังกล่าวนี้ถือเป็นรูปแบบการแสดงที่สำคัญของละครที่ทางกรมศิลปากรจัดแสดง ไม่เพียงแต่ละครพื้นทางเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้กับการแสดงละครประเภทอื่นๆเกือบทุกประเภท นอกจากนี้ยังทางกรมศิลปากรยังนำเอาแบบแผนและแนวคิดของการแสดงละครพื้นทางในพระองค์มาปรับเปลี่ยนการแสดงละครที่มีอยู่เดิมให้แปลกไปจากเดิม เช่น การแสดงละครเรื่องอิเหนา ในบางครั้งได้นำการออกภาษามาใช้ในการแสดงโดยใช้เครื่องแต่งกาย ท่ารำ และดนตรีที่ผสมผสานลักษณะการแสดงแบบชวา แต่ยังคงใช้บทที่ปรับปรุงจากบทละครในเรื่องอิเหนาเช่นเดียวกับที่ใช้ในการแสดงแบบละครใน

นอกจากแนวคิดและแบบแผนในการแสดงแล้ว ยังมี การสืบทอดแบบแผนการแต่งของพระนิพนธ์บทละครรำมาใช้ในการแต่งและปรับปรุงบทที่ใช้แสดงละครของกรมศิลปากรอีกด้วย เช่น ดำเนินเรื่องด้วยบทร้องที่เป็นบทบรรยายหรือบทพรรณนา ร่วมกับการกำหนดคำอธิบายบท มีบทร้องที่เป็นบทสนทนา มีบทเจรจาที่มีทั้งที่กำหนดคำเจรจาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้ผู้แสดงคิดคำเจรจาด้วยตัวเอง เป็นต้น”

### (๓) การนำแบบแผนและแนวคิดบางประการไปใช้ในการแสดงอื่นๆ

นอกจากการสืบทอดแนวคิดและแบบแผนการแสดงโดยรวมแล้ว ยังมีผู้นำเอาแนวคิดและแบบแผนการแสดงที่เป็นลักษณะสำคัญที่พัฒนาขึ้นในการแสดงละครพื้นทางและละครเสภาในพระองค์ไปประยุกต์ใช้ในการแสดงอื่นๆ ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการนำการออกภาษามาใช้ในการแสดงลิเกและระบำ และนำเอาการขับเสภามาใช้ในการแสดงละครมาอธิบายพอให้เห็นเป็นตัวอย่างดังนี้

รูปแบบการแสดงออกภาษาในการแสดงละครที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของละครผสมสามัคคีนี้ถือว่า

<sup>๑</sup> รายละเอียดใน ๒.๑ ความหมายและลักษณะสำคัญของละครพื้นทางและละครเสภาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

<sup>๒</sup> รายละเอียดใน ๔.๒ พระนิพนธ์บทละครรำมีลักษณะเฉพาะในการแต่ง

มีอิทธิพลต่อการแสดงอื่นๆอีกหลายประเภท กล่าวคือ มักมีผู้นำแนวคิดและแบบแผนที่พัฒนาขึ้นนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแสดงของตน เช่น นำไปใช้ในการแสดงลิเกจนเกิดเป็นการแสดงอย่างละครที่มีการออกภาษาโดยผสมผสานศิลปะการแสดงที่หลากหลาย ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับการแสดงละครพื้นทางในพระองค์เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากการแสดงลิเกแล้ว กระแสการแสดงออกภาษาได้สืบทอดและพัฒนาต่อเนื่องมาอย่างกว้างขวางจนแตกแขนงเกิดเป็นการแสดงต่างๆเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นการแสดงความแตกต่างของกลุ่มคนต่างๆที่เสนอผ่านองค์ประกอบของการแสดงทั้งท่ารำ ดนตรี การแต่งกาย ฯลฯ เช่น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการแสดงระบำต่างๆที่เกิดขึ้นจากแนวคิดดังกล่าวมากมาย เช่น การแสดงสีภาค ระบำโบราณคดี ระบำชุมนุมเผ่าไทย ฯลฯ นอกจากนี้ในปัจจุบันนี้กำลังนิยมการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติกันอย่างกว้างขวาง จะพบว่ามี การคิดประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติชุดต่างๆจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการแสดงนาฏศิลป์เอเชีย เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ การแสดงเหล่านี้มีทั้งที่สืบทอดจากการแสดงของชาตินั้นจริงๆ และเป็นการแสดงที่คิดขึ้นใหม่โดยอาศัยพื้นฐานจากหลักการแสดงของชาตินั้นๆ เช่น การแสดงชุดการตะนฤตา ลาดังเขีเมม หงส์ลินลา ซึ่งเป็น การแสดงที่ ฉันทนา เอี่ยมสกุล ได้คิดขึ้นจากพื้นฐานของท่ารำที่ใช้การแสดงของอินเดีย อินโดนีเซีย และจีนตามลำดับ เป็นต้น

การแสดงที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแต่พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานความคิดเรื่องการแสดงออกภาษาทั้งสิ้น

ส่วนการนำการขับเสภามาใช้ในการแสดงละครซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการแสดงละครเสภาในพระองค์นั้น ก็ได้มีผู้นำมาใช้ในการแสดงประเภทอื่นๆหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงละครของกรมศิลปากรได้นำเอาการขับเสภามาแทรกในการดำเนินเรื่องของการแสดงละครประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากละครเสภาแล้ว โดยนำมาแทรกไว้ในส่วนที่ต้องการดำเนินเรื่องให้รวดเร็ว หรือต้องการเล่าเรื่องราวต่างๆอย่างรวดเร็ว เช่น

---

การแสดงชุดการตะนฤตา ลาดังเขีเมม และหงส์ลินลา เป็นการแสดงที่ฉันทนา เอี่ยมสกุล เป็นผู้คิดและเผยแพร่ขึ้นโดยใช้พื้นฐานท่ารำของชาติต่างๆมาผสมผสานกัน กล่าวคือ การแสดงชุดการตะนฤตา เป็นการแสดงคิดขึ้นโดยใช้พื้นฐานท่ารำจากการแสดงนาฏศิลป์อินเดีย คือ "ภารตนาฏยัม" ผสมกับ "ภคคลี" การแสดงชุดลาดังเขีเมม เป็นการแสดงที่คิดขึ้นโดยใช้พื้นฐานท่ารำจากการแสดงนาฏศิลป์อินโดนีเซียของเกาะสุมาตรา ชวา และบาหลีมาผสมผสานกัน ส่วนการแสดงชุดหงส์ลินลานั้นเป็นการแสดงที่คิดขึ้นโดยใช้พื้นฐานท่ารำจากการแสดงนาฏศิลป์จีนผสมผสานกับท่ารำของนาฏศิลป์ไทย

ในละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ ตอนต้องหอกยนต์ ละครนอกเรื่องพระรถเสน ละครชาตรีเรื่อง  
มโนห์รา เป็นต้น

ตัวอย่างบทเสภาที่แทรกในบทละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ เช่น

จากนำ

เมืองไอยร์ตัน และเมืองมัตตัง

.....

แสดงเป็นบทไปตามบทเสภาและเพลงดนตรีตลอด

เสภาหน้าเรื่อง

— ปี่พาทย์ทำ "วา" เปิดม่าน —

ขับ

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| • จะกล่าวถึงหนอนรินทรปิ่นกษัตริย์ | แห่งเวียงชัยไอยร์ตันบุรีศรี |
| มีพระนามสุวรรณหงส์ทรงฤทธิ์        | เก็บมาลีลอยได้ในคงคา        |
| เฝ้าคะนองถึงนางเยาว์ผู้เจ้าของ    | จะทรงลองปล่อยว่าวขึ้นเวหา   |
| จึงเสี่ยงสัตย์อธิษฐานมั่นวิญญาน์  | มาตรม้านว่าเนื้อคู่อยู่หนใด |
| ขอให้ว่าวกายสิทธิ์ติดปราสาท       | นุชนาฏผู้นั้นอย่าหวั่นไหว   |
| เสียงพลางทางทอดสายป่านไป          | จุฬาใหญ่ลอยคว้างกลางนา ฯ    |

(กรมศิลปากร, ๒๕๒๗: ๖๕)

#### ๕.๑.๓.๒ การสืบทอดบทร้องและเพลงในการแสดงดนตรี

นอกจากด้านการแสดงละครแล้วพระนิพนธ์บทละครร่ายยังมี  
การสืบทอดพระนิพนธ์บทละครร่ายในการแสดงดนตรีอีกด้วย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก  
ความประทับใจจากการแสดงละครในพระองค์ กล่าวคือ แม้ว่าจะไม่มีการแสดงละครก็มีผู้นำพระ  
นิพนธ์บทละครร่ายมาใช้เป็นบทร้องในเพลงต่างๆ และนำเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในพระนิพนธ์  
บทละครร่ายมาใช้ในการแสดงดนตรีกันอย่างแพร่หลาย

##### ๕.๑.๓.๒.๑ การสืบทอดบทร้องของพระนิพนธ์บทละครร่าย

ด้วยภาษาที่งดงามมีคุณค่าทางวรรณศิลป์และด้วย  
เนื้อหาที่กระชับใจจึงมีผู้นำเอาบทร้องในพระนิพนธ์บทละครร่ายมาใช้ในการแสดงดนตรี เช่น  
ตัดตอนพระนิพนธ์บทละครร่ายมาใช้เป็นบทร้องเพลงขับ ประเภทเพลงขับเรื่อง และบทปี่พาทย์<sup>๑</sup>

<sup>๑</sup> เพลงขับ เป็นเพลงชุดประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยเพลงร้องหลายๆเพลงมารวมกัน แบ่งเป็น  
ดับเพลง และดับเรื่อง (อุทิศ นาคสวัสดิ์, ๒๕๑๔ : ๑-๓)

จนทำให้เกิดเพลงดับเรื่องและบทปีพาทย์ในการแสดงดนตรีอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการนำพระนิพนธ์บทละครนำมาเป็นบทร้องในเพลงเถาและเพลงเดี่ยวอื่นๆอีกด้วย ดังจะยกตัวอย่างต่อไปนี้

**บทร้องเพลงดับประเภทเพลงดับเรื่อง และบทปีพาทย์** บทร้องเหล่านี้จะตัดตอนพระนิพนธ์บทละครมาตอนใดตอนหนึ่งมาเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยรักษาเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ของเดิมไว้หรืออาจเปลี่ยนแปลงใหม่ตามต้องการ ทั้งยังสามารถนำบทร้องอื่นๆมาประกอบด้วยก็ได้

ผู้วิจัยพบว่า มีบทปีพาทย์และบทร้องเพลงดับเรื่องหลายบทที่ตัดตอนมาจากพระนิพนธ์บทละคร เช่น บทร้องที่ปรากฏใน “ประมวลบทร้องเพลงไทยสำหรับบทปีพาทย์และเพลงดับต่างๆ” ของ ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ มีดังนี้

๑. บทปีพาทย์เรื่องพระยาโคตรบอง ตอนที่ ๒ : เป็นบทปีพาทย์ที่ อุทิศ นาคสวัสดิ์ เรียบเรียงขึ้นจากบทปีพาทย์ของเก่าของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (อุทิศ นาคสวัสดิ์, ๒๕๑๔ : ๔๐ - ๔๖) เมื่อพิจารณาบทร้องในบทปีพาทย์นี้แล้ว ผู้วิจัยพบว่าเป็นบทที่เรียบเรียงขึ้นจากพระนิพนธ์บทละครเรื่องพระยาแกรก ชุดที่ ๔ : มหาชนตื่น และชุดที่ ๕ : ชื่นชมพระบารมี โดยมีการเรียบเรียงบทร้อง และมีการเปลี่ยนแปลงเพลงและดนตรีใหม่อีกด้วย

๒. เพลงดับเรื่องไกรทองชุดที่ ๑ เรียบเรียงโดย อุทิศ นาคสวัสดิ์ จับความตั้งแต่พญาชาละวันฝันร้ายจนถึงพญาชาละวันต้องมนต์เรียกจระเข้จิ้งคลั่งออกจากถ้ำ (อุทิศ นาคสวัสดิ์, ๒๕๑๔ : ๑๓๓-๑๓๖) ผู้วิจัยพบว่าบทร้องนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจาก พระนิพนธ์บทละครเสภาเรื่องไกรทอง ชุดที่ ๓ : ชาละวันอาละวาด

๓. เพลงดับเรื่องไกรทองชุดที่ ๒ จับความตั้งแต่ไกรทองอ่านมนต์เรียกจระเข้จนถึงฆ่าชาละวัน (อุทิศ นาคสวัสดิ์, ๒๕๑๔ : ๑๓๗ - ๑๔๒) บทร้องในเรื่องนี้เรียบเรียงจากพระนิพนธ์บทละครเสภาเรื่องไกรทองชุดที่ ๔ : พินาศจระเข้ ถึง ชุดที่ ๖ : สังหารกุมภิล

**เพลงดับเรื่อง** เป็นเพลงที่รวมเพลงหลายๆเพลงเข้าด้วยกันโดยมุ่งเอาเนื้อร้องที่เป็นเรื่องราวเป็นหลัก ซึ่งจะตัดตอนมาจากนิยาย นิทาน หรือบทละครต่างๆ ฯลฯ โดยตัดเนื้อหาออกมาเป็นตอนๆ แล้วบรรจเพลงให้เหมาะสมกับบทร้องนั้นๆ (อุทิศ นาคสวัสดิ์, ๒๕๑๔ : ๑-๓)

**บทปีพาทย์** เป็นเพลงชุดที่คิดขึ้นโดยศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับเพลงดับเรื่อง แต่จะใช้เฉพาะกับบทปีพาทย์ มีลักษณะเป็นการบรรเลงเพลงดับเรื่องผสมกับการแสดงละคร คือมีทั้งบทร้อง บทเจรจา เพลงหน้าพาทย์ แต่ไม่มีการจัดฉากและไม่มีตัวละครออกมาแสดง (อุทิศ นาคสวัสดิ์, ๒๕๑๔ : ๓)

๔. เพลงขับเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนวันทองห้ามทัพ  
จับความตั้งแต่พระไวยเตรียมการออกรบจนถึงนางวันทองแปลงกลับร่างเป็นเปรต (อุทิศ นาคสวัสดิ์ ,๒๕๑๔ : ๒๐๑-๒๐๖) เพลงขับชุดนี้ได้ดัดแปลงมาจากพระนิพนธ์บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนวันทองห้ามทัพ ชุดที่ ๑ : ออกสงคราม และชุดที่ ๒ : ห้ามทัพ เพลงขับในชุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงบทร้องและเพลงไปจากในพระนิพนธ์ค่อนข้างมาก

๕. เพลงขับเรื่องพระลอ ตอน ขับชอยอโหมพระเพื่อนพระแพง (ดับลาวเจริญศรี) จับความตั้งแต่เพลงชอยอโหมพระเพื่อนพระแพง จนถึงพระลอเสียดน้ำ ซึ่งบทร้องชุดนี้จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างกระชับ (อุทิศ นาคสวัสดิ์,๒๕๑๔ : ๑๘๙ - ๑๙๑) บทร้องในชุดเรื่องนี้ ตั้งแต่ตอนต้นจนถึงพระลอยกทัพออกจากเมืองแมนสรวงนั้นเป็นบทร้องที่เรียบเรียงจากบทละครเรื่องพระลอของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ส่วนตอนท้ายในเพลงลาวครวญถึงลาวกระแซ (ตอนเสียดน้ำ)เป็นบทร้องจากพระนิพนธ์บทละครรำ(มนตรี ตราโมท,๒๕๒๓: ๑๕๖-๑๖๐)

๖. เพลงขับเรื่องพระลอ ตอนพระเพื่อนพระแพงครวญ  
อุทิศ นาคสวัสดิ์ กล่าวไว้ว่าเป็น " ของเก่าไม่ทราบเป็นของผู้ใดแต่ง " บทร้องในชุดนี้มีเพียง ๖ เพลง จับความตั้งแต่พระเพื่อนพระแพงคอยข่าวพระลอหลังจากปู่เจ้ารับปากช่วยเหลือจนถึงนางรื่นนางโรยอาสาออกไปทูลเตือนปู่เจ้าสมิงพราย (อุทิศ นาคสวัสดิ์,๒๕๑๔:๑๙๒-๑๙๓) ผู้วิจัยพบว่าบทร้องในชุดนี้ได้ดัดตอมาจากพระนิพนธ์บทละครรำเรื่องพระลอ ตอนต้น ฉาก ๓ : พระเพื่อนพระแพงข้าหนุทัย ซึ่งบทร้องชุดนี้ได้ดัดตอมาทั้งบทร้อง และเพลงร้อง เพลงหน้าพาทย์จากพระนิพนธ์บทละครรำ

๗. เพลงขับเรื่องพระลอ ตอนพระลอตามไก่ (คนละล้านวนกับบพตาโบลวิวงศ์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์) จับความตั้งแต่ปู่เจ้าสมิงพรายคิดจะเสกไก่นกมิตจนถึงพระลอเดินทางเข้ามายังสวนเมืองสรวง (อุทิศ นาคสวัสดิ์,๒๕๑๔ : ๑๙๖-๒๐๐) เพลงขับชุดนี้ได้ดัดแปลงมาจากพระนิพนธ์บทละครรำเรื่องพระลอ ตอนกลาง ฉากที่ ๔ : ตามไก่ปู่เจ้า

๘. เพลงขับเรื่องพระยาแกรก เพลงขับชุดนี้ไม่พบบทร้องในประมวลบทร้องเพลงไทย ของ อุทิศ นาคสวัสดิ์ แต่พบคำอธิบายในสารานุกรมเพลงไทย ของ ณรงค์ชัย ปิฎกวิทย์ ว่า

เพลงขับ ประเภทเพลงขับเรื่อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงนิพนธ์ขึ้นเป็นบทละคร ม.ล.ต้นศรี วรวรรณ บรรจุทำนองเพลง ประกอบด้วย เพลงสิงโตเล่นหาง เหาะไทยน้อย เชื้อ เชิดฉิ่ง แหกบรเทศ เห่เชิดฉิ่ง สร้อยลาว ลาวลำปาง ลาวเล็กตัดสร้อย นาคบริพัตร ขวัญอ่อน ล่องน่านเล็ก และแขกสาหร่าย "

( ณรงค์ชัย ปฎิกริชาติ, ๒๕๓๕: ๑๗๗)

### ตัวอย่าง เพลงขับเรื่องพระลอ ตอนพระเพื่อนพระแพงครวญ

#### เพลงขับเรื่องพระลอ ตอนพระเพื่อนพระแพงครวญ (ของเก่าไม่ทราบเป็นของผู้ใดแต่ง)

##### ๑. เพลงลาวดำเนินทราย

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| เมื่อนั้น                       | พระเพื่อนให้ แพงทอง สองสมร          |
| เนาใน มณฑลเพชรทอง ผ่องอำพร      | อาวรณ์ วิบโยค ไศภัญญวน              |
| ครุ่นคิด คิดถึง พระลอราช        | สุดสมมาตร ฤพยง ทรงกำศรวล            |
| พระบุญเจ้าเล่า ก็ตรัส เรรวน     | จะเชิญชวน มาเยือน ก็เลือนลอย        |
| ไ้พระลอ รูปทอง ของน้องเอ๋ย      | ไม่เห็นเลย หรืออนงค์ หลงละห้อย      |
| หรือพระ ไม่โปรดเกล้า สองสาวน้อย | แกลังให้คอย ฝ่าบาท อนาคตนาน         |
| เห็นไม่สม ใจจ้อ พระลอเจ้า       | ความทุกข์ ของน้องเท่า เหมือนดาวผ่าน |
| ชอดวาย บังคมลา จะวายปราณ        | รำพลาง เขาวมาลย์ ก็โคก (โอดลาว)     |

##### ๒. เพลงเขมรเอบาง

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| บัดนั้น                       | นางรื่นโรย ที่เลี้ยง สาวศรี   |
| สงสาร พระพี่น้อง สองเทวี      | พลางเข้า ช้างที่ ทูลวอนเตือน  |
| จงเชื่อบุ ทานรู้ ทานบอกข่าว   | พระลอท้าว เดินดง มากกลางเดือน |
| ถึงแม่น้ำ กาลหลง ไม่หลงเขื่อน | คงมาเยือน ฤพติ ไม่กี่วัน      |

##### ๓. เพลงเขมรพระปทุม

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| ฟังวาที                       | พระบุตรี ศรีสรอง ไอยยศวรรย |
| จึงว่า ที่เลี้ยง เลี้ยงรำพัน  | เอาแต่นัด ผัดวัน ผิดสัญญา  |
| มิว่าที่ รักน้อง ปองช่วยเกื้อ | ที่จงเยื่อ ฝ่าฝืน ที่ฎา    |
| กราบบังคม ทูลเตือน พระอัยกา   | เชิญพระลอ ร่วมฟ้า มาไวไว   |



## ๔. เขมรป่าไผ่

บัดนั้น                      นางโรย นางริน สะอื้นไห้  
 สงสาร พระแพงเพื่อน เหมือนหัวใจ      อยากใคร่ ให้สม อารมณ์ปอง  
 เญยพระนาง สร้างโคก กำสรดเศร้า      พี่จะเข้า ป่าใหญ่ ไปสนอง  
 ใหญ่เจ้า เร้าล่อ พระลอรอง              ทูลแล้วสอง นางถวาย บังคมลา

(เพลงเร่ว-ตา)

(อุทิศ นาคสวัสดิ์, ๒๕๑๔ : ๑๙๖๒-๑๙๖๓)

นอกจากบทร้องเพลงตับและบทปีพาทย์แล้ว ยังมี การตัดตอนเอาบทร้องในพระนิพนธ์บทละครนำมาใช้เป็นบทร้องแม่แบบที่นิยมใช้ขับร้องกันโดยทั่วไปของเพลงไทยอื่น ๆ อีกหลายเพลง มีทั้งใช้ร้องกับเพลงที่อยู่ในพระนิพนธ์บทละครและเพลงอื่นๆ

เพลงร้องที่ตัดตอนเอาพระนิพนธ์บทละครนำมาใช้เป็นบทร้องที่ปรากฏใน “สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย: ภาควิชาประวัตินและบทร้องเพลงเถา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” มีดังนี้

๑. เพลงชมดวงเหนือ หรือ เพลงลาวชมดวง บทร้องนี้ ตัดตอนมาจากพระนิพนธ์บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๘: ๑๑๙)

๒. เพลงข้างประสาธนา (เถา) บทร้องที่ ๓ ราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่ามาจากบทมโหรีเรื่องกาเกี ของพระยาพระคลัง(หน) (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๘: ๑๒๔-๑๒๕) บทร้องนี้ มนตรี ตราโมท ได้จัดเป็นเนื้อร้องที่ ๓ ของเพลงข้างประสาธนา และกล่าวว่า มาจากกาเกีคำกลอน ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) (มนตรี ตราโมท, ๒๕๒๓ : ๓๓๕-๓๓๖) แต่ผู้วิจัยพบว่าบทร้องดังกล่าวนี้เป็นบทร้องที่ตัดตอนมาจากพระนิพนธ์บทละครเรื่องกาเกี ชุดที่ ๒ : ทรงสกาไม่ได้คิดมาจากกาเกีคำกลอนของเจ้าพระยาพระคลัง(หน)แต่อย่างใด เนื่องจากมีเนื้อความและถ้อยคำสำนวนที่ตรงกับพระนิพนธ์บทละครเรื่องกาเกีเกือบทั้งหมด (ดังจะเทียบไว้ในตัวอย่างข้างล่างนี้)

๓. เพลงไล่พระจันทร์ (เถา) หรืออาจเรียกว่า เพลง นาคราช (เถา) หรือ เพลงนาคราชแฝงฤทธิ์ หรือ เพลงไล่เดือนออกจัก ในบทร้องที่ ๒ ราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่ามาจากบทมโหรีเรื่องกาเกี ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) (ราชบัณฑิตยสถาน, ๕๓๘: ๓๓๔-๓๓๕) บทร้องนี้มนตรี ตราโมท ได้จัดเป็น บทร้องที่ ๑ ของเพลงนาคราช(เถา) กล่าวว่า มาจากบทละครเรื่องกาเกี แต่มิได้ระบุผู้แต่ง (มนตรี ตราโมท, ๒๕๒๓: ๓๔๔) ผู้วิจัยพบว่าบทร้องดังกล่าวตัดตอนมาจากพระนิพนธ์บทละครเรื่องกาเกี ชุดที่ ๒ : ทรงสกา บทร้องนี้มีเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากบทร้องของเพลงข้างประสาธนา (เถา)นั่นเอง

๔. เพลงยวนเกล้า (เถา) ทั้งบทร้องที่ ๑ และบทร้องที่ ๒ ราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่ามาจากบทละครเรื่องพระลอ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๘: ๒๔๗) แต่ผู้วิจัยพบว่ามีเพียงบทร้องที่ ๑ เท่านั้นที่ตัดตอนมาจากพระนิพนธ์บทละครเรื่องพระลอซึ่งมาจากเรื่องพระลอ ตอนกลาง ฉากที่ ๓ : พระลอสู้ปราสาทเมืองสรอง ส่วนบทร้องที่ ๒ นั้นไม่ได้มาจากพระนิพนธ์บทละคร

๕. เพลงลาวกระแซ (เถา) บทร้องที่มาจากพระนิพนธ์บทละครนั้น คือ บทร้องในอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว มาจากบทละครเรื่องพระลอ ส่วนบทร้องในอัตราจังหวะสามชั้น นายประยูร เอนกศรีแต่งขึ้นใหม่เพื่อให้ต่อเนื่องกับบทร้องในอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๘: ๒๖๓) บทร้องดังกล่าวตัดตอนมาจากพระนิพนธ์บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง ฉากที่ ๒ : ลงทรงเสี้ยมน้ำ

๖. เพลงลาวครวญ (เถา) บทร้องในเพลงนี้ตัดตอนมาจากพระนิพนธ์บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๘: ๒๖๔)

๗. เพลงลาวสรวยรวย (เถา) บทร้องที่ ๒ มาจากพระนิพนธ์บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๘: ๒๗๓)

๘. เพลงลาวสองคอน (เถา) บทร้องมาจากพระนิพนธ์บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๘: ๒๗๔)

นอกจากนี้ยังมีบทร้องเพลงประเภทเพลงเดี่ยวที่พบว่ามีบทร้องที่ตัดตอนมาจากพระนิพนธ์บทละคร ดังเช่นบทร้องใน “ฟังและเข้าใจเพลงไทย” ของมนตรี ตราโมท ได้แก่

๑. เพลงลาวดำเนินทราย ๒ ชั้น ในเนื้อร้องที่ ๒ มาจากพระนิพนธ์บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง (มนตรี ตราโมท, ๒๕๒๓: ๔๕๓)

๒. เพลงลาวแพน หรือ ลาวแพนใหญ่ ในเนื้อร้องที่ ๓ มาจากพระนิพนธ์บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง (มนตรี ตราโมท, ๒๕๒๓: ๕๖๑) เป็นต้น

ตัวอย่าง บทร้องในเพลงข้างประสานงา (เถา) และเพลงไล่พระจันทร์ (เถา) เปรียบเทียบกับพระนิพนธ์บทละครเรื่องกาگی ดังนี้

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>พระนิพนธ์บทละครจำเรื่องกาگی</b></p> <p><b>สร้อยเพลง</b> • ไนยเนตรแลลลอสอดหา<br/>พบปะตามานพบประสบสอง<br/>สร้างเสียวสวาดิวาบปลาบปอง<br/>กลศรเสียบต้องตายัน<br/>ต่างกำหนดหทัยไหลหลง<sup>๓</sup><br/>หวันพะวงวุ่นรัญจวนป่วนปั่น<br/>สองจิตสองคิดประจวบกัน<br/>ลาวสรวรค์เพียงสิ้นละอายองค์ ฯ ๔ คำ</p> <p><b>มาตีทวน</b> • งามภักตร์ภักตร์เพียงบุหลันฉาย<br/>งามกายผายผางดั่งราชหงส์<br/>งามตาตาคมสมทรง<br/>งามคิ้วคิ้วก่งขลับดำ<br/>จุมุกโด่งปากแดงแสงฟันขาว<br/>ผมยวอประบ่าหน้าขำ<br/>เป็นลักยิ้มยิ้มเยื้องขำเลื่องท่า<br/>ให้วามหว้าทรวงสวาทเพียงขาดใจ ฯ ๔ คำ</p> <p><b>ทองย่อน</b> • ขึ้นเอยขึ้นจิต<br/>หนุ่มนิมิตรชิตชอบอัชฌาไศรย<br/>ทอดสภาพกลางเดินเพลินฤไทย<br/>แลไปปะตาแก้วกาگی</p> <p style="text-align: right;">(บทละครเรื่องกาگی หน้า ๘ - ๘)</p> | <p style="text-align: center;"><b>บทร้องที่ ๓ เพลงข้างประสานงา (เถา)</b></p> <p><b>๑</b> ชั้น ไนยเนตรรำเลื่องลลอสอดหา<br/>พบปะตามานพบประสบสอง<br/>สร้างเสียวสวาทวาบปลาบปอง<br/>กลศรเสียบต้องตายัน</p> <p><b>๒</b> ชั้น ต่างกำหนดหทัยไหลหลง<br/>หวันพะวงวุ่นรัญจวนป่วนปั่น<br/>สองจิตสองคิดประจวบกัน<br/>ลาวสรวรค์เพียงสิ้นละอายองค์</p> <p><b>ชั้นเดียว</b> งามภักตร์ภักตร์เพียงบุหลันฉาย<br/>งามกายผายผางดั่งราชหงส์<br/>งามตาตาคมสมทรง<br/>งามคิ้วคิ้วก่งขลับดำ<br/>(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๘: ๑๒๔-๑๒๕)</p> <p style="text-align: center;"><b>บทร้องที่ ๒ เพลงใต้พระจันทร์ (เถา)</b></p> <p><b>สามชั้น</b> งามภักตร์เพียงจันทร์บุหลันฉาย<br/>งามกายผายผางดั่งราชหงส์<br/>งามตาตาคมสมทรง<br/>งามคิ้วคิ้วก่งขลับดำ</p> <p><b>๒</b> ชั้น จุมุกโด่งปากแดงแสงฟันขาว<br/>ผมยวอประบ่าหน้าคมขำ<br/>เห็นลักยิ้มยิ้มเยื้องขำเลื่องท่า<br/>ให้วามหว้าทรวงสวาทเพียงขาดใจ</p> <p><b>ชั้นเดียว</b> ขึ้นเอยขึ้นจิต<br/>หนุ่มพินิจชิตชอบอัชฌาไสย<br/>ทอดสภาพกลางเดินเพลินฤทัย<br/>แลไปปะตาแก้วกาگی<br/>(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๘: ๑๓๔-๑๓๕)</p> |
|--|--|

<sup>๓</sup> จัดรูปแบบคำประพันธ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน

<sup>๔</sup> ใช้อักขรวิธีตามต้นฉบับ

## ๕.๑.๓.๒.๒ การสืบทอดเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ใน

### พระนิพนธ์บทละครรำ

เพลงที่นิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้ในพระนิพนธ์บทละครรำ นั้นมีเป็นจำนวนมากซึ่งทุกเพลงล้วนไพเราะจับใจเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นมีครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรางวัลถึง ๑๐๐ บาท เนื่องจากโปรดเพลงเกริ่นโคกที่ หม่อมหลวงต่วนแต่งในเรื่องพระลอ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, ๒๕๔๓: ๒๑๔) ซึ่งทำนองเกริ่นนี้ยังคงใช้ ขับร้องอยู่ในการแสดงละครเรื่องพระลอและการแสดงอื่นๆโดยทั่วไป

ในเวลาต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเลิกการแสดง ละครไปแล้วก็มีผู้นำเพลงต่างๆที่ใช้ในพระนิพนธ์บทละครรำมาใช้ขับร้องและบรรเลงกันอย่าง แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงสำเนียงลาวที่ใช้ในเรื่องพระลอนั้นได้รับการยกย่องว่ามีความ ไพเราะและเป็นที่น่าสนใจกันโดยทั่วไป

ผู้วิจัยพบว่าปัจจุบันยังมีการนำเพลงที่แต่งขึ้น เพื่อใช้ในพระนิพนธ์บทละครรำมาใช้บรรเลงและขับร้องกันอยู่ทั่วไป ทั้งที่บรรจุคำร้องจาก พระนิพนธ์บทละครรำและนำมาใช้กับบทร้องอื่นๆและนำแต่เฉพาะทำนองมาบรรเลง

ในที่นี้ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างรายชื่อเพลงที่ใช้กัน อยู่ในปัจจุบันที่ใน “สารานุกรมเพลงไทย ของ ณรงค์ชัย ปิฎกฤษต์” อธิบายว่าเป็นเพลงที่ หม่อมหลวงต่วน วรวรรณ ณ อยุธยาแต่งขึ้นเพื่อใช้ในพระนิพนธ์บทละครรำ ได้แก่ ๑.เพลงเขมร พายเรือ ๒.เพลงเขมรไล่ควาย ๓.เพลงเขมรอมตัก ๔.เพลงชาติกรับ ๕.เพลงชาติริโทน ๖.เพลงซินเนาะ ๗.เพลงเพลงต้อยตริงหรือลาวขมดง ๘.เพลงฝรั่งหน้าแดง ๙.เพลงมะตะแบ หรือพม่าแปลง ๑๐.เพลงยวนเกล้า ๑๑.เพลงลาวคำหอม ๑๒.เพลงลาวเดินดง ๑๓.เพลง ลาวดำเนินทราย ๑๔.เพลงลาวสรวยรวย เป็นต้น (ณรงค์ชัย ปิฎกฤษต์, ๒๕๓๕)

จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระนิพนธ์ บทละครรำมีอิทธิพลต่อการแสดงดนตรีอยู่ไม่น้อย มีการนำบทประพันธ์และเพลงที่อยู่ใน

---

\* เพลงที่แต่งขึ้นใช้ในนิพนธ์บทละครรำนี้แต่งโดย หม่อมหลวงต่วน (ต่วนศรี) วรวรรณ ณ อยุธยา พระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ซึ่งกล่าวกันว่ามีความสามารถทางละครและ ดนตรีเป็นอย่างยิ่ง ทั้งสามารถคิดเพลงใหม่และดัดแปลงเพลงเก่าให้เหมาะแก่เนื้อร้องของบทประพันธ์ได้อย่าง กลมกลืนและไพเราะ (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์, ๒๔๗๔ : ๘๕)

พระนิพนธ์บทละครนำมาใช้แสดงดนตรีกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากความไพเราะของบทประพันธ์และทำนองดนตรี จนทำให้มีผู้นำเอาไปขับร้องและบรรเลงกันโดยทั่วไปแม้ว่าจะไม่มีการแสดงละครก็ตาม

จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าคุณค่าสำคัญอีกประการหนึ่งของพระนิพนธ์บทละคร ก็คือ พระนิพนธ์บทละครมีอิทธิพลต่อการแสดงอื่น ๆ ทั้งการแสดงละครและการแสดงดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สืบทอดแบบแผนและแนวคิดในการแสดงละครและส่งผลให้เกิดการแสดงอื่น ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าพระองค์จะทรงเลิกการแสดงละครไปแล้วก็ตาม

น่าสังเกตว่าแม้ในปัจจุบันการแสดงละครพื้นทางและละครเสภาในพระองค์นั้น ก็ยังคงมีการสืบทอดและเป็นที่ยึดและเป็นที่ยอมรับในการแสดงนาฏศิลป์ของไทย ทั้งรูปแบบการแสดงโดยรวม แบบแผนและแนวคิดในการแสดง รวมทั้งในการแต่งบทละคร แม้ว่าการแสดงที่คงอยู่อาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปบ้างก็ตาม ซึ่งแตกต่างจากละครที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในสมัยที่ใกล้เคียงกันที่มักจะคงเหลือแต่แบบแผนและแนวคิดในการแสดงบางประการเท่านั้น แม้แต่ละครดึกดำบรรพ์ ซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในสมัยที่แสดง ทั้งยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นการริเริ่มพัฒนาการแสดงละครรูปแบบใหม่ และได้ส่งอิทธิพลไปสู่การแสดงประเภทต่างๆ อีกมากมายทั้งทางด้านแบบแผนและแนวคิดของการแสดงที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ แม้ในพระนิพนธ์บทละครเองก็ยังคงได้รับอิทธิพลมาไม่น้อย แต่จะเห็นว่ารูปแบบการแสดงจริงๆ ของการแสดงละครดึกดำบรรพ์กลับไม่เป็นที่แพร่หลายนักในปัจจุบัน อาจมีการแสดงบ้างในโอกาสพิเศษหรือเป็นการแสดงเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้น

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าพระนิพนธ์บทละครถึงพร้อมด้วยคุณค่าทางด้านการแสดงเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ พระนิพนธ์บทละครเป็นบทละครที่มีความหลากหลายและสมบูรณ์ดีพร้อม เนื่องจากได้รวมเอาลักษณะที่ดีเด่นของการแสดงประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน จึงเป็นการแสดงที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้อย่างครบถ้วน ทั้งยังเหมาะสมทั้งแก่ผู้ชมและผู้จัดการแสดงเป็นอย่างยิ่ง ทั้งพระนิพนธ์บทละครยังเป็นบทละครสำเร็จรูปที่ประณีตและพร้อมให้นำไปแสดงละครได้ทันที ทั้งการนิพนธ์และแบบแผนที่ใช้ในการนิพนธ์ซึ่งได้ผ่านการตีความและกำหนดรายละเอียดสำหรับการแสดงไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน ทั้งเนื้อหาของบทละครก็มีชีวิตชีวาและเหมาะสมแก่การแสดงจึงทำให้พระนิพนธ์บทละครเป็นบทละครที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก่การแสดงให้สามารถนำไปใช้แสดงละครได้ตรงตามพระประสงค์ในพระองค์ได้ในทันที และแม้ผู้อื่นก็สามารถนำพระนิพนธ์บทละครไปใช้แสดงได้เช่นเดียวกัน แม้เพียงนำพระนิพนธ์บทละครไปอ่านก็สามารถสร้างจินตนาการให้แก่ผู้อ่านได้แจ่มชัดเช่นเดียวกับชมการแสดง จึงทำให้การแสดงละครพื้นทางและละครเสภาในพระองค์นั้นเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบเป็นที่

ประทับใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ชมอย่างกว้างขวาง ทั้งยังนำไปเป็นแบบอย่างให้แก่การแสดงของตน ถึงแม้ว่าลักษณะบางอย่างจะรับมาจากแนวคิดที่มีอยู่ก่อนแล้วแต่พระองค์ก็ทรงพัฒนาจนมีรูปแบบที่ชัดเจนและทรงทำให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วทำให้มีผู้นำไปเป็นแบบอย่างในการแสดงตนอยู่ทั่วไป พระนิพนธ์บทละครรำจึงได้ส่งอิทธิพลไปยังการแสดงอื่นๆหลายประเภท ทั้งทางด้านการแสดงละครและการแสดงดนตรีเพราะยังคงเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งของผู้ชมและผู้จัดการแสดง แม้ว่าพระองค์จะทรงเลิกการแสดงไปแล้วพระนิพนธ์บทละครรำก็ยังคงเป็นที่แพร่หลายและคุ้นเคยกันโดยทั่วไปในการแสดงเรื่อยมาจนปัจจุบัน จึงเป็นการแสดงถึงคุณค่าทางด้านแสดงของพระนิพนธ์บทละครรำได้เป็นอย่างดี

## ๕.๒ คุณค่าทางด้านวรรณคดี

นอกจากพระนิพนธ์บทละครรำจะมีคุณค่าทางด้านการแสดงแล้ว ยังมีคุณค่าทางด้านวรรณคดีอีกด้วย โดยคุณค่าทางด้านวรรณคดีของพระนิพนธ์บทละครรำที่จะกล่าวถึงในงานวิจัยนี้ คือ คุณค่าทางด้านเนื้อหาและคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์

### ๕.๒.๑ คุณค่าทางด้านเนื้อหา

พระนิพนธ์บทละครรำมีคุณค่าทางด้านเนื้อหาเนื่องจากพระนิพนธ์บทละครรำให้ทั้งความสำเร็จอารมณ์ ให้ข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิต สะท้อนภาพสังคมและทัศนคติของกวีที่มีต่อสังคม และปลูกฝังความรู้สึกจงรักภักดีต่อชาติและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้

#### ๕.๒.๑.๑ พระนิพนธ์บทละครรำให้ความสำเร็จอารมณ์

การให้ความสำเร็จอารมณ์หรือความเพลิดเพลิน รื่นรมย์ในจิตใจ นั้นถือเป็นคุณค่าที่สำคัญของวรรณคดี ดังคำกล่าวที่ว่า

“ วรรณคดีที่สูงเป็นเครื่องขัดเกลาอัธยาศัยและกล่อมอารมณ์ให้หายความหมักหมม เรื่องกังวล ความหมกมุ่น หนุนจิตใจให้เกิดความผ่องแผ้ว มีความชื่นบานและร่าเริงในชีวิต... ให้ได้เห็นแง่ความคิดและความจริงได้กว้างขวางออกไป ”

(อนุমানราชธน, พระยา, ๒๕๓๑:๑๐)

การให้ความสำเร็จอารมณ์นั้นถือได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของพระนิพนธ์บทละครรำเพราะกวีทรงพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงละครซึ่งถือเป็นมหรสพที่มุ่งเน้นสร้างความบันเทิงเป็นสำคัญ เมื่อพิจารณาเนื้อหาของพระนิพนธ์บทละครรำจะพบว่าล้วนมีเนื้อหาที่เหมาะสมแก่การแสดงละครเป็นอย่างยิ่ง ทั้งด้านการนิพนธ์ การดำเนินเรื่อง ตัวละคร และภาษาที่ใช้ในบทละคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิพนธ์บทละครรำยังมีรสของวรรณคดีที่หลากหลายคละเคล้ากันไปทั้งรัก โศก สนุกสนาน ตื่นเต้น ฯลฯ ทั้งบทละครแต่ละเรื่องยังไม่ลืมที่จะสอดแทรกเนื้อหาที่ชวนขบขันไว้เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ทั้งยังช่วยลดความตึงเครียดของเนื้อหาบางตอนได้อีกด้วย จึงทำให้พระนิพนธ์บทละครรำมีเนื้อหาที่ชวนติดตามทั้งยังเฝ้าอารมณ์และจินตนาการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บทละครแต่ละเรื่องยังมีจุดเด่นของตนเองที่จะทำให้ผู้ชม (หรือผู้อ่าน) เกิดความประทับใจและจดจำบทละครเรื่องนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ เช่น ในบทละครเรื่องพระลอ ผู้ชมส่วนใหญ่จะประทับใจรูปโฉมของพระลอ และเนื้อเรื่องแนวความรักเชิงโศกนาฏกรรมอย่างติดตาตรึงใจ จนถึงเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องที่สามารถดึงดูดใจให้ติดตามชมการแสดงได้ทุกครั้ง เป็นต้น เมื่อพิจารณาเนื้อหาโดยรวมของพระนิพนธ์บทละครรำ ยังพบว่า มีเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งเรื่องที่เป็นแนวจินตนาการและความรัก เรื่องแนวประวัติศาสตร์และตำนาน เรื่องแนวปรัชญาชีวิต รวมทั้งเรื่องในนิทานต่างชาติ ดังนั้นพระนิพนธ์บทละครรำจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชม (ผู้อ่าน) ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งเมื่อนำมาแสดงหมุนเวียนกันไปยังสร้างความแปลกใหม่ให้การแสดงน่าสนใจและชวนติดตามได้อย่างสม่ำเสมอ

เมื่อนำพระนิพนธ์บทละครรำมาใช้แสดงละคร โดยประกอบเข้ากับศิลปะการแสดงที่งดงาม ก็ยิ่งทำให้การแสดงนั้นชวนติดตามและกระตือรือร้นให้ผู้ชมให้เกิดความรื่นเริงใจยิ่งขึ้น ซึ่งจะถือได้ว่าการแสดงละครนี้บรรลุจุดมุ่งหมายสำคัญได้อย่างสมบูรณ์

หลักฐานที่ยืนยันคุณค่าสำคัญดังกล่าว จะเห็นได้จากประวัติของการแสดงละครในพระองค์ดังที่ สถิตย์ เสมานิล กล่าวไว้ว่า การแสดงละครในพระองค์นั้นเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการนักจนถึงราษฎรทั่วไป ก็ล้วนแต่ชื่นชมและติดตามชมการแสดงอย่างสม่ำเสมอ แม้บางครั้งการแสดงจะต้องใช้เวลานานสักเพียงใดก็ยังยินดีชมการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย ดังตัวอย่างที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตอบมายังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เรื่องการแสดงละครเรื่องพระลอ ณ พระราชวังสวนดุสิตว่าเรื่องที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงปรึกษาการแสดงเรื่องดังกล่าวนี้จะต้องใช้เวลาแสดงถึง ๙ ชั่วโมง สมควรจะแบ่งการแสดงออกเป็น ๒ วันหรือ ๓

<sup>1</sup> รายละเอียดดังกล่าวแล้วใน ๕.๑ คุณค่าทางด้านการแสดง

คืนนั้นทางผู้ชม(ซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายใน)ไม่ยอมให้ตัดทอน ทุกคนล้วนยินดีชมการแสดงติดต่อกัน แม้จะใช้เวลาถึง ๙ ชั่วโมงก็ตาม (สถิตย เสมานิล, ๒๕๑๓:๖๐)

การที่ผู้ชื่นชมและต้องการชมการแสดงละครอย่างใจจดใจจ่อ แม้ว่าต้องใช้เวลาชมเป็นเวลานานๆติดต่อกันก็ตาม แสดงว่าละครที่แสดงนั้นจะต้องถึงพร้อมทั้งความงดงามทางศิลปะและมีฝีมือในการแสดง ทั้งเรื่องที่แสดงนั้นจะต้องสนุกสนาน ชวนติดตาม และเร้าอารมณ์ให้สามารถตรึงความสนใจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนี้แม้ภายหลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์จะทรงเลิกการแสดงไปแล้วก็ยังคงมีการสืบทอดทั้งบทละครและแบบแผนการแสดงละครของพระองค์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน<sup>๑</sup>

จากที่กล่าวมานี้ สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าพระนิพนธ์บทละครรำมีคุณค่าในการให้ความสำเร็จอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์

#### ๕.๒.๑.๒ พระนิพนธ์บทละครรำให้ข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิต

คุณค่าอีกประการหนึ่งของวรรณคดี คือ นอกจากให้ความบันเทิงแล้ว วรรณคดีที่ดียังมีสาระหรือข้อคิดที่แฝงอยู่โดยให้เห็นชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ (วิทย์ ศิวะศรียานนท์, ๒๕๓๑:๑)

ผู้วิจัยพบว่า นอกจากความสำเร็จอารมณ์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักแล้ว พระนิพนธ์บทละครรำยังให้ข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการศึกษาลักษณะเฉพาะของพระนิพนธ์บทละครรำพบว่าพระนิพนธ์บทละครรำให้ความสำคัญแก่การให้คติสอนใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่การเลือกเรื่องราวที่นำมาทรงพระนิพนธ์เป็นบทละคร ล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่จำลองชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอุทธาหรณ์ และเอื้อต่อการแทรกข้อคิดและคติสอนใจต่างๆได้เป็นอย่างดี เมื่อกว้ทรงนำเรื่องดังกล่าวมาทรงพระนิพนธ์ หากเหตุการณ์ตอนใดที่เหมาะสมก็ทรงพยายามเสนอคติสอนใจที่สอดคล้องแก่เหตุการณ์ตอนนั้นๆไว้โดยตลอด มีทั้งที่ให้ตัวละครออกมาให้คติสอนใจแก่ผู้ชมโดยตรง และให้คติสอนใจโดยแฝงไว้ในการดำเนินเรื่องผ่านบทคร่ำครวญ บทสนทนา และการให้โอวาทของตัวละคร<sup>๒</sup>

<sup>๑</sup> รายละเอียดกล่าวแล้วใน ๕.๑ คุณค่าทางด้านการแสดง

<sup>๒</sup> รายละเอียดกล่าวแล้วใน ๔.๔ พระนิพนธ์บทละครรำให้ความสำคัญแก่การให้คติสอนใจแก่ผู้ชม





## นางมัจฉาปลาขึ้น ร้องล่ำสตายงแปลง

ต้นบท • ใ้อั้วชาติอุบาทววิบากภาคำฤศน์ ชุบชีวิตบิด  
ชีวาแปลงปรากฏ ลั้นรักตัวกล้วายทำลายยศ ทนศเห็นอนาถ  
ปลาตกครัน ก็รู้ศึกนี้กระอาไม่ว่าใคร แต่เห็นไม่ว่าใครขอบใฝ่ฝัน  
เพราะสิ่งใดในพิภพจบไก่อวัล ใครรู้ทันไม่ประมาทบังอาจทเยอ ชม  
พองามลามพอดัวสงวนตัว ไม่เนียนัวคลั่งโคล้ไปเสมอ ก็กลับตีมี  
ประโยชน์ปราโมทย์ลเมอ ไม่ต้องเจอโทษภัยสิ่งใดเอย ฯ ๖ คำ

รับ • ใครเป็นผู้รู้ศึกสำนึกตัว ไม่เมามัวตามก  
หมกมุ่นคลั่ง ก็ไม่ต้องยากเชิญเดินดิงดั่ง ใครชุ่มซำมห้ามไม่  
ทั้งคตั่งเองเอย ฯ

ต้นบท • ท่านทั้งหลายชายหญิงเชิญทึงซัว สงวนตัว  
สงวนศักดิ์รักสุจริต สิ่งใดตีมีประโยชน์ปราโมทย์คิด สิ่งใด  
ผิดสิ่งใดซัวเชิญทัวไกล รักษาติสสาณามหากษัตริย์ รัก  
ฝึกหัดวิชา อัจฉนาไศรย รักเวลาอย่าให้ล่วงเป็นห่วงโย  
ถนอมใจให้เป็นทุนหนุนนคร ช่วยกันเกลียดเกียจคร้านการ  
และชา ช้างสูบมันกินสุรราบ้าเบื้อบ่อน สามัคคีปรีดาสถาวร  
เชิญรับพรทุก ๆ ท่านสำราญเทอญ ฯ ๖ คำ

รับ • ด้วยเดชพระบารมี ไพรฟ้าประชาชีสไมสร  
ผดลงโทษตีโปรดอำนวยพร พระนครจึงประเทืองรุ่งเรืองเจริญ (ท้าย)  
เอย ฯ

• อ้าคุณอคุศลยฉัตรรัตนไตรย อติไสยแสนประ  
เสริญเลิศะหล้า อ้าเดชจอมประเทศสยามพิภพ เกียรติกะจ่อน  
ขจรจบแห่งหน โดยวอนไหว้ไตรยางค์อ้างมงคล ขอภูวดลดาวไทย  
ขึ้นไชยเทอญ ฯ ๔ คำ

(บทละครเรื่องกาเกี หน้า ๑๐๒ - ๑๐๔)

จะเห็นได้ว่าการให้คติสอนใจในพระนิพนธ์บทละครนั้นมีไม่เพียง  
แต่เป็นคติสอนใจที่จะใช้ได้เฉพาะตัวละครในเรื่องเท่านั้น แต่เป็นคติสากลที่สามารถนำไปพิจารณา  
ใช้เป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะใครก็ตามล้วนสามารถนำ  
ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ทั้งสิ้น ที่สำคัญที่สุดแม้เวลาจะเปลี่ยนไปแต่คติสอนใจ  
เหล่านี้ก็ยังคงใช้เป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น พระนิพนธ์บทละครรำจึงไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น หากแต่ยังให้ข้อคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคมมา ทุกยุคทุกสมัยซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญของพระนิพนธ์บทละครรำอีกด้วย

#### ๕.๒.๑.๓ พระนิพนธ์บทละครรำสะท้อนภาพและทัศนคติของกวีที่มีต่อสังคม

วิทย์ ศรียานนท์ กล่าวว่า การพิจารณาธรรมชาติของวรรณคดีนั้น สามารถพิจารณาได้ ๓ ด้าน คือ ด้านความงามทางศิลปะ ด้านการแสดงหลักฐานความเป็นไปของสังคม รวมถึงตัวบุคคล ความคิดเห็น ความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ในสังคมและด้านการแสดงความคิดเห็นและมโนคติของกวี (วิทย์ ศรียานนท์, ๒๕๓๑:๙๗) ดังนั้นวรรณคดีจึงยังมีคุณค่าสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ วรรณคดีจะสะท้อนภาพของสังคมที่ผ่านมุมมอง ทั้งยังแสดงถึงทัศนคติของกวีที่มีต่อสังคมร่วมสมัยโดยกวีจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

ผู้วิจัยพบว่านอกจากพระนิพนธ์บทละครรำจะมุ่งเน้นที่จะเสนอเรื่องราวและความคิดต่างๆซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญของเรื่องแล้ว ยังได้สะท้อนภาพสังคมในมุมมองของกวีผู้ทรงพระนิพนธ์และทัศนคติของพระองค์ที่มีต่อสังคมร่วมสมัย (ปลายรัชกาลที่ ๕) เช่น สะท้อนความหลากหลายทางชนชาติของสังคม ค่านิยมของคนในสังคม และปัญหาสังคม ดังมีรายละเอียดต่อไป

#### ๕.๒.๑.๓.๑ สะท้อนความหลากหลายทางชนชาติของสังคม

จากที่กล่าวมาแล้วในการศึกษาลักษณะเฉพาะของพระนิพนธ์บทละครรำ พบว่าพระนิพนธ์บทละครรำให้ความสำคัญแก่การออกภาษาเป็นอย่างยิ่ง สังเกตได้ว่าพระนิพนธ์บทละครรำเกือบทุกเรื่องนั้นได้นำตัวละครภาษาหลากหลายชนชาติเข้ามามีบทบาทในแต่ละเรื่องเพื่อเป็นโอกาสให้แสดงการออกภาษาได้ ลักษณะดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า ได้มีชนชาติต่างๆที่หลากหลายเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในสังคมในสมัยนั้นแล้ว คนในสังคมไม่เพียงแต่ได้พบเห็นคนชาติต่างๆที่เข้ามาในสังคมเท่านั้น แต่ได้เกิดการติดต่อสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างจริงจังจนเป็นที่คุ้นเคยกันโดยทั่วไปในสังคม กล่าวได้ว่าในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้ ถือเป็นยุคโลกาภิวัตน์ยุคหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์เลยทีเดียว บรรยากาศโลกาภิวัตน์นี้เองจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการนำเอาลักษณะเด่นของชนชาติต่างๆที่ตนคุ้นเคยกันมาใช้ในการแสดงละคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระนิพนธ์บทละครรำได้นั้นรายละเอียดของการออกภาษาได้อย่างชัดเจน

แม้ว่าการออกภาษาในการแสดงนั้นจะมีมาก่อน แต่ได้พัฒนาและได้รับความนิยมนอย่างจริงจังในสมัยของพระนิพนธ์บทละครจำนี้เอง แสดงให้เห็นว่าความตื่นตัวต่อกระแสโลกาภิวัตน์ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในสมัยดังกล่าวนี้เอง มีข้อน่าสังเกตว่าในพระนิพนธ์บทละครจำนี้ได้กล่าวถึงตัวละครตะวันตก รวมทั้งวัฒนธรรม ภาษา และเทคโนโลยีต่างๆของชาวตะวันตกค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้ ชาวตะวันตกได้เข้ามา มีบทบาทอย่างชัดเจน ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเปลี่ยนวัฒนธรรมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีกันอย่างเต็มที่จนคนในสังคมนั้นคุ้นเคยกันโดยทั่วไป จึงได้นำเอาเรื่องราวของชาติตะวันตกมากล่าวถึงในบทละคร ทั้งในส่วนที่มีตัวละครภาษาที่เป็นชาวตะวันตกและยังนำภาษาตะวันตกเข้ามาใช้ในบทร้องทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าในพระนิพนธ์บทละครจำยังมีบทร้องที่กล่าวล้อเลียนชาวตะวันตกโดยตรงในบทร้องของเพลงหน้าพาทย์ที่นำมาบรรจุกำร้องใหม่อีกด้วย เช่น ล้อเลียนว่าชาวตะวันตกนั้นมีลักษณะที่น่าตลกขบขัน ดังตัวอย่าง

จิ้งจิบ จิ้งจิบ เน้นกรับสวบสวบ หม่อมตืดัวเท่าโอง เตะ  
กระโปรงลัมพอบ (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๗๖)

ระเซ้เซะเซะเซ้ แม่เลดีแกน เอวคอดป่าพู แลดูเหมือน  
ตักแตน (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๗๗)

ตะรังตั้งตั้ง ตะระรังตั้งตั้ง ฝรั่งห้องพลูย หนวดเครา  
ยุ่มย่าม หนอยแ่งงามตุกคะตุ้ย (รับ)

(บทละครเรื่องพระยาลอ ตอนต้น หน้า ๑๐๐)

เป็นต้น

นอกจากชาติตะวันตกแล้วยังมีอีกชาติหนึ่งที่ น่าสนใจในพระนิพนธ์บทละครจำ คือ ชาตินจีน จะสังเกตได้ว่าในพระนิพนธ์บทละครจำได้กล่าวถึงชนชาติจีนมากเป็นพิเศษ โดยมักจะนำมาสร้างเป็นตัวละครภาษาที่มีบทบาทสำคัญอยู่หลายเรื่อง เช่น พระเจ้ากงจินในบทละครเรื่องเจ้าลาย เรื่องพระยาร่วง เรื่องสมุทโฆษ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทละครเรื่องเจ้าลาย ตัวละครชนชาติจีนถือเป็นตัวละครที่สำคัญในเรื่อง เป็นอย่างยิ่งโดยถูกสร้างให้เป็นตัวละครฝ่ายปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญหาสำคัญในเรื่อง การกล่าวถึงตัวละครเหล่านี้จะแฝงน้ำเสียงที่แสดงการดูถูกเหยียดหยามไว้โดยตลอด เช่น นางยมโดยจะ

รู้สึกว่าการเจ้ากรุงจีนนั้นมีนิสัยหยาบช้า บ้าอำนาจ ทั้งน่าตาและพฤติกรรมก็น่ารังเกียจ  
ดังตัวอย่าง

นางครวญ • โจมวาเรต  
รทมทเวศ ถวิลตรีภ พิลึกหลาย  
โหนเงียบข่าว ผะผ่าวคิ่ง ถึงเจ้าลาย  
โหนเจ้ากง จีนตะกาย ตาลายพัน  
จะออกไป ให้เห็น ก็เหม็นเปื้อ  
ครั้นมีเชื้อ ฉลาดบิดา ก็กำกั้น  
จวยตึงตัง คลั่งอำนาจ พิฆาตคั้น  
เมื่อหากัน อันตราย สงร้ายเรา  
ลูกสุดใจ จะออกไป ถวายตัว  
ขอเพียงชั่ว เยี่ยมทาง หน้าต่างเหย้า  
เจ้าน้าหมา ทำตอม จอมสำเภ  
มามองเอา ตามใจ ยอมให้ดู ฯ ๖ คำ เจริญ

(บทละครเรื่องเจ้าลาย หน้า ๑๓๔-๑๓๕)

ลาวครวญ • ไฉยมโดย ไชยตา บึงหน้าวัง  
นิกเหมื่อนจิว กิเลสหยาบ ฉาบฉ่างฉ่าง  
กงจีนดู มะสุปรก น้อยรคาง  
เสื่อเหลืองวาง แด้มโต โศขรา  
ทั้งน่าเกลียด น่ากลัว น่าชั่วโกรธ  
หน้อยสิงโลด หญ้าอ่อน ซ้อนน้ำบัว  
แม่ให้ไหว ฝันใจ ไหว้เกรา  
ด่วนหันหน้า ต่างเมียง เข้าเตียงครวญ ฯ ๔ คำ โอด

(บทละครเรื่องเจ้าลาย หน้า ๑๓๗)

เป็นต้น

การล้อเลียนและวิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกและ  
ชาติจีนในพระนิพนธ์บทละครรำนั้น แสดงให้เห็นว่าทั้งชาวตะวันตกและชาวจีนนี้ได้เข้ามามีบทบาท  
และมีอิทธิพลสำคัญในสังคมอย่างชัดเจน ทั้งยังจะทวีความรุนแรงในความรู้สึกของคนในสังคมจึง  
ได้หยิบยกเรื่องราวของทั้งสองนี้มากล่าวถึงค่อนข้างมาก และลักษณะดังกล่าวนี้จะเห็นได้อย่าง  
ชัดเจนในงานวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยหลัง เช่น งานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ  
เกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการออกภาษาและการกล่าวถึงเรื่องราวของชนชาติต่างๆในพระนิพนธ์ทละครำนันได้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชนชาติในสังคมสมัยรัชกาลที่ ๕ รวมทั้งทัศนะของกวีและคนในสังคมที่มีต่อชนชาตินั้นๆอย่างชัดเจน

#### ๕.๒.๑.๓.๒ สะท้อนค่านิยมของคนในสังคม

ในพระนิพนธ์ทละครำได้สะท้อนค่านิยมของคนในสังคมและทัศนะของกวีที่มีต่อค่านิยมของคนในสังคมสมัยนั้น โดยเสนอผ่านบทร้องของเพลงหน้าพาทย์ที่บรรจุกำร้องใหม่และเสนอผ่านตัวละครในเรื่อง

บทร้องของเพลงหน้าพาทย์ที่บรรจุกำร้องใหม่นี้ กวีได้ทรงหยิบยกค่านิยมของคนในสังคมมาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเสียดสีล้อเลียนให้เกิดความตลกขบขัน เนื้อหาส่วนใหญ่จะกล่าวถึงค่านิยมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากการรับวัฒนธรรมและวิทยาการสมัยใหม่ ได้แก่

(๑) สะท้อนถึงการยกย่องและพยายามเลียนแบบชาวตะวันตกเพราะเห็นว่าจะทำให้ดูโก้เก๋และเป็นผู้เจริญในสังคมโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมแก่ตนเอง เช่น พยายามรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก หรือทำตัวเลียนแบบชาวตะวันตกแต่ตนเองกลับไม่พร้อม และบางครั้งก็พยายามทำตามแบบชาวตะวันตกแต่ก็หนีความเป็นตัวเองไปไม่พ้นดังตัวอย่าง

ชะมริ่ง ตะหรีงตั้งจับ หรีงจัดจรงหนะเจ้า ไม่กินข้าวกิน

แต่กับ (รับ)

จ๊ะโจง ดิงโห่งดิงทัง เดินเกือกไม่เป็น แคนทะเล้งทำ

ผริ่ง (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๗๖)

จะผริ่งผริ่งๆ คุณผู้หญิงหรีงจัด ภูมอเน็งไอ้เตี้ย แล้วเง

เรียไปหาวัด (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๓๔)

เป็นต้น

(๒) สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของผู้หญิงที่แต่งตัวตามแบบสมัยใหม่ เช่น เริ่มมีการแต่งหน้า ทำผม และใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ ซึ่งกวีทรงเห็นว่าดูน่าตลกกว่าสวยงาม ดังตัวอย่าง

จ๊ะถึงถึง จ๊ะถึงถึง ยายผู้หญิงตีกรับ จมูกแดงหน้ามัน  
เหยียนฟันจับจับ (รับ)

ตีถึงถึง ตีถึงถึง ท่านผู้หญิงบ้านนอก ป้าเปื้อนเรอ่า  
ผัดหน้าจ้อกร้อก

แต่ชะแต่ แต่ชะแต่ จิจะแม่คนรอย เอาก้อนอิฐหนุนหัว  
แต่งแต่ตัวสวยสวย (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๗๗)

ตีถึงๆ ตีถึงๆ อีนุญยอดเก้ เสื่อส้มแพรห้อย  
ชมดขม้อยเหมือนยิก (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๙๙)

เป็นต้น

(๓) บทร้องบางตอนได้สะท้อนถึงความพึงพอใจของคน  
ในสังคม โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของตนเอง เช่น

ด้อยตะริดตีตีๆ ขอบแต่ซิมอเตอร์คา ซื่อแต่น้ำมันแบนจิน ไม่มี  
อะไรจะกินก็ไม่ว่า (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๓๓)

เป็นต้น

นอกจากนี้ ในเนื้อหาของพระนิพนธ์บทละครรำเองก็ได้  
สะท้อนถึงค่านิยมของคนในสังคมและทัศนคติของกวีที่มีต่อค่านิยมนั้นโดยสะท้อนผ่านความคิดและ  
มุมมองของตัวละครในเรื่อง เช่น ค่านิยมเรื่องการกดขี่สถานภาพผู้หญิงให้ต่ำกว่าผู้ชาย และกวีได้  
แสดงว่าทรงไม่เห็นด้วยกับค่านิยมดังกล่าว ทั้งยังทรงเรียกร้องให้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของ  
ผู้หญิงอีกด้วย ดังเช่นที่สะท้อนภาพผ่านตัวละครในบทละครเรื่องเจ้าลายและเรื่องกาที

ในบทละครเรื่องเจ้าลาย กวีทรงแสดงความคิดเห็นผ่าน  
ความคิดและพฤติกรรมของเจ้าลายซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่อง เช่น

ดุด่มโปง • เพลินใจ

โยเพลินไซ้ มาระสา นาบัดลี

แม่ท้าววุ่น หนุนเจ้า เข้าวางพี

เห็นสตรี เป็นควาย ยัวชายเซย

กูไม่รัก จักหวัง ชั่งสังวาศ

สังเวชชาติ อ่อนแอ เจ้าแม่เอ้ย

อย่างน้อยใจ ใฝ่กู เป็นชู้เลย  
 เจ้าจะเคย ตัวอย่าง นางงามเมือง  
 แม้มี่เรือน แสงเพื่อน อย่าเขียนชู้  
 เป็นคูผัว ตัวเมีย ไม่เสียเรื่อง  
 จิ่งสมนา รัลक्षण ศักดิ์ประเทือง  
 วานอย่าเคือง คำแสง แดลงใจ ฯ ๒ คำ เจรจา

(บทละครเรื่องเจ้าลาย หน้า ๑๖)

ปีแก้วน้อย • จอมวัง

ถวิลหวัง สังเวช เพสอิตถี  
 อัปประมาณ หลงบูรณ ประเพณี  
 ทอดชิว เป็นมิงส์ ไซหญิงคน  
 ไ้บุรุษ ชูดจาก บังอาจร้าย  
 ผล้าเพื่อนตาย คล้ายผะกา ผะลาผล  
 ลิมสังเวช เพสอ่อน มารดาชน  
 สับประคน เทรฉาน ก็ปานกัน  
 ครุ่นรัญจวน ครวญคร่ำ จนย่ำร้อง  
 แสงโสมส่อง ตรงเคียร เวียนสวรรค์  
 มั่นมนัส แม่ประวัตี สัตร์พรณ  
 ขอมชวัญ เดียวผะเดิม จนเคลิมไป ฯ ๒ คำ ตรี

(บทละครเรื่องเจ้าลาย หน้า ๑๘)

จากทั้งสองตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นว่าเจ้าลายนั้นแม้จะเป็นผู้ชายแต่กลับไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ชายกดขี่ข่มเหงผู้หญิงและเห็นว่าผู้หญิงเป็นเพียงผู้ที่คอยรับใช้ผู้ชายเสมือนเป็นสัตว์หรือสิ่งของที่ไม่มีชีวิตจิตใจ ทั้งยังแสดงความเห็นใจและเน้นว่าผู้หญิงก็เป็นคนเหมือนกับผู้ชายทั้งยังเป็นเพศแม่อีกด้วย สังเกตได้ว่าทั้งสองตัวอย่างจะเน้นว่าผู้หญิงก็เป็นคนเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นควาย การเปรียบผู้หญิงกับควายในตัวอย่างทั้งสองนี้เป็นการจงใจแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่า “ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคน” นั่นเอง

ความคิดดังกล่าวยังพบได้ในบทละครเรื่องกาگی แม้ว่าในเรื่องกาگیนี้จะมุ่งเน้นที่จะประนามพฤติกรรมที่มากู้หลายใจของนางกาگیก็ตาม เช่น แสดงความคิดไม่เห็นด้วยที่ผู้หญิงต้องถือสามีเป็นใหญ่เสมือนกับตนเองไม่มีชีวิตจิตใจ โดยเสนอผ่านบทคร่ำครวญของนางกาگی ดังนี้



แขกจำปา • ชุนสุบรรณคัลโดยไปชัดเจน นาดฤเวณพีเอัยก็เลย  
 หาย ใ้อำภัพ้อบประกาศหลากร้าย ชู้ชายหน่วยสวาคือนาถใจ โหน  
 จะพลัดพิศดาพารานสี สู้สมพลีครุทลนทพิศมัย คนธรรพถลันมาฝาก  
 อาลัย ล้วนลงหญิงทิ้งไว้ให้รำคาญ บางที่จะเกิดเหตุอาภัพผิด  
 วิปริตร้อนอุราน่าสงสาร แม้นเวณคแจ้งระหัดทวารจร คงจะพาลพิโรธเภา  
 เอาชีวิต **เกิดมาเป็นนารีนี้แสนชั่ว ต้องทิ้งผัวตัวนี้ไม่มีจิต คังค์น**  
**แน่นอารมณ์ดังคมทิส สุดฤทธิ์สุดปัญญาโศกาโดย ฯ ๔ คำ โศค**  
 (บทละครเรื่องกาเกี หน้า ๖๘)

เป็นต้น

จากตัวอย่างที่ยกมาจากบทละครเรื่องเจ้าลายและกาเกี  
 นี้แสดงให้เห็นว่าในสังคมสมัยนั้นยังคงมีค่านิยมการกดขี่ทางเพศ ถือว่าผู้หญิงมีสถานภาพที่ต่ำ  
 กว่าผู้ชาย ค่านิยมดังกล่าวนี้ก็ทิ้งไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและทรงพยายามคัดค้าน ทั้งยัง  
 เรียกร้องให้ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นคนเช่นเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความคิด  
 ที่ทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น จึงเห็นว่าเนื้อหาและบทร้องในพระนิพนธ์  
 บทละครรำได้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนในสังคมและทัศนคติของกวีที่มีต่อค่านิยมเหล่านั้น  
 อย่างชัดเจน

#### ๕.๒.๑.๓.๓ สะท้อนปัญหาสังคม

นอกจากค่านิยมของคนในสังคมแล้ว พระนิพนธ์  
 บทละครรำยังได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยนั้นอีกด้วย ทั้งที่เสนอผ่าน  
 การวิพากษ์วิจารณ์ในบทร้องของเพลงหน้าพาทย์ และการหยิบยกปัญหาเหล่านั้นมาเสนอผ่าน  
 บทบาทของตัวละครในเรื่อง ได้แก่

(๑) ปัญหาการพนันและยาเสพติด เป็นปัญหาที่  
 พระนิพนธ์บทละครรำกล่าวถึงมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการที่คนในสังคมมัวเมาใน  
 การพนันและติดสิ่งเสพติดประเภทสุรา กัญชา และฝิ่น เช่น

ตะตะวังตังตังๆ คนฝรั่งมัวค่า ชะยุกพัยก๊กกักโก้เก๋

สักหม้อยโหนเซไปสูบยา (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๓๔)

เฮอะเฮอะๆ พ่อสะกอล่อยอดไก่ เขาคุยคุยอยู่ไม่ทันไร  
เดี่ยวเล็กเซอไรเซอวิสิตโรงไป (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๓๔)

พระนิพนธ์บทละครบ้างตอนก็ได้ให้อุทธาภรณ์เตือนใจ  
 คนในสังคมให้ระวังโทษภัยของการพนันและยาเสพติด โดยยกพฤติกรรมของคนที่มีมาในอบายมุข  
 ทั้งการพนันและยาเสพติดเพราะคิดว่าเป็นสิ่งโก้เก๋ แต่ในที่สุดก็ต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะ  
 มาสุราแล้วก่อการทะเลาะวิวาทจึงต้องถูกจับเข้าคุก ดังตัวอย่าง

แดดอ่อน ตะวันรอนลงไรไร พ่อใช้ดล้าพองใจ ขึ้น  
 อดวางไกลไปโยเดิ้ล เจอสหายกูดบายหงิกหงัก ทำท่าก๊กกักเนื้อเต้น เห็น  
 ฝรั่งตัดเสื้อละเป็นเหลือเว้น เปิดเหล่าซ่าเป็นค่านับกัน ดินเอนแล้วเล่นไฟบัก  
 กะเรา ต้มวิสกี้โซดาทำพนัน เดี่ยวยกเล่นลูคูซัน ทางบิลเลียดประชันลง  
 ฝีมือ พ่อมาเข้าหน่อยเกิดทอยเกิดเถียง ไม่น่าก็เสียงอึ้งอื้อ เลยเกิดชกต้อย  
 ปล่อยฝีมือ จนข่าวลือไปถึงโรงพัก พลตระเวนเขาเดินมาจับ ทำปาก  
 หงับหงับอิหลีกก๊กกัก เอาตัวพ่อใช้ดโกรรหนัก ไปโก้โซคักคืออยู่ในกรง  
 เพื่อนสอสอมาขอประกัน รุ่งขึ้นอีกวันท่านก็ส่งศาลโบรี ซ้ำระเอะอะทะนง  
 ลงท้ายถูกลงโทษเอง ต้องไปกูดบายอยู่ในลนุโทษ สงสารพ่อใช้ดต้องเย็บ  
 กางเกง ถูกถอดถุงน่องมาย่องตรวจเพราะอะไรชวนพ่อกำแก้ง **เพราะเหต้ว**  
**เพราะเหตุทะเลเฮอเฮย้ง ควรจำอำเกรงหนะพ่อใช้ดเออ** เฮเฮเฮ้เห่เฮ เฮ  
 เฮเฮเฮ

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๗๕-๗๖)

นอกจากนี้ ในการให้คติสอนใจแก่ผู้ชมตอนท้ายการ  
 แสดงของพระนิพนธ์บทละครรำก็สะท้อนถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นเดียวกัน เช่น

ต้นบท • ท่านทั้งหลายชายหญิงเชิญทั้งชั่ว สงวนตัวสงวนศักดิ์  
 รักสุจริต สิ่งใดดีมีประโยชน์ปราโมทย์คิด สิ่งใดผิดสิ่งใดชั่วเชิญกลัวไกล  
 รักชาติศาสนาพุทธพระศรีอริย์ รักฝึกหัดดีวิทยาธรรมาไครย รักเวลาอย่า  
 ให้ล่วงเป็นห่วงใย ถนอมใช้ให้เป็นคุณหนุนนคร **ช่วยกันเกลียดเกียจ**  
**คร้านการและชา ชังสูบฝิ่นกินสุราน้ำเบี่ยบ่อน** สามีคศิปรีดาเสถียร  
 เชิญรับพรทุกๆท่านสำราญเทอญ ฯ ๖ คำ

(บทละครเรื่องกาเกี หน้า ๑๐๓)

จากที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่าการพนันและ ยาเสพติดกำลังเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งในสังคมสมัยนั้น กวีจึงทรงนำมากล่าวย้ำให้ผู้ชมตระหนักถึงพิษภัยอย่างชัดเจน

(๒) ปัญหาการศึกษา บทร้องบางบทในพระนิพนธ์บทละครรำได้นิยบยกเอาปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของครูที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น กล่าวเสียดสีครูที่เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองเหนือสิ่งอื่นใด และครูที่อวดตัวว่ามีความรู้แต่ไม่ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ดังตัวอย่าง

ตระหวัดดีดตีๆ ครูตระหนี่นักปราชญ์ ไม่เอื้ออะไรในโลก  
มนุษย์ นอกจากพระพุทธรูปเงินบาท (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๓๔)

ประพริ้มๆ ประพริ้มๆ ครูขริมอวดขลัง คมในฝักชกออก  
เถอะ ถนิมเปราะนะน่าซึ้ง (รับ)

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๑๐๑)

(๓) ปัญหาศาสนา ในบทละครเสภาเรื่องน้ำตาลทราย กวีทรงนำพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาผูกเข้าเป็นเรื่องราวในบทละคร คือนำมาสร้างเป็นตัวละครพระมี พระมา พระสา พระสี ซึ่งเป็นพระอลัชชีที่มีพฤติกรรมไม่สำรวมมักหาเรื่องชาวบ้าน คึกคะนอง ลวนลามหญิงสาว ฯลฯ

(๔) ปัญหาขุนนางประพตมิชอบ เช่น สะท้อนผ่านพฤติกรรมของเจ้าย่าในบทละครเรื่องพระลอ กล่าวคือ ในบทละครได้กล่าวถึงเจ้าย่าว่าเป็นผู้มีอำนาจในแผ่นดินแต่กลับใช้อำนาจในทางไม่เหมาะสม เช่น ใช้อำนาจแสวงประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยไม่ถูกต้อง เช่น รับสินบนในการดำเนินคดีและแต่งตั้งตำแหน่งขุนนาง ชูตรีตภาษี เอารัดเอาเปรียบราษฎร ฯลฯ

ปัญหาต่างๆที่กล่าวถึงในพระนิพนธ์บทละครรำนี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและเป็นปัญหาที่ทุกคนรับรู้ร่วมกัน กวีจึงทรงนำมากล่าวถึงและเสนอความคิดเห็นต่างๆผ่านบทละครเพื่อให้ผู้ชมตระหนักถึงปัญหานั้นและทรงเสนอข้อเตือนใจให้แก่ผู้ชมไปพร้อมกันด้วย

จากที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่าทั้งผู้ที่ได้ชมการแสดงละครหรือผู้ที่ได้อ่านพระนิพนธ์บทละครรำ นอกจากจะได้รับความบันเทิงและข้อคิดที่ได้จากเนื้อหาของบทละครแล้ว ยังจะได้รับรู้ถึงสภาพสังคมในมุมมองของกวีและทัศนะของกวีที่ต่อสภาพสังคมร่วมสมัยซึ่งจะทำให้ผู้ชม(ผู้อ่าน)ได้รับความรู้และความเข้าใจ ทั้งสภาพสังคมในอดีตและความสัมพันธ์ระหว่างกวีกับบริบททางสังคมอีกด้วย สังเกตได้ว่าภาพสะท้อนต่างๆของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและทัศนะที่กวีทรงเสนอผ่านบทละครนี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน จึงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของกวีที่ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกลและความคิดที่ทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง

#### ๕.๒.๑.๔ พระนิพนธ์บทละครรำปลุกฝังความรู้สึกจงรักภักดีต่อชาติและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้วิจัยพบว่าพระนิพนธ์บทละครรำนั้นได้ให้ความสำคัญแก่การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีเนื้อหาและโอกาสที่เหมาะสมพระนิพนธ์บทละครรำจะแสดงการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการกล่าวยกย่องสรรเสริญพระเกียรติและถวายพระพรพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งอาจหมายถึงพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสถาบันพระมหากษัตริย์โดยรวมก็ได้

พระนิพนธ์บทละครรำส่วนใหญ่จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีและบทถวายพระพรพระมหากษัตริย์โดยแยกจากจากส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องอย่างชัดเจน มักอยู่ในส่วนท้ายของเรื่องก่อนที่จะปิดม่านสิ้นสุดการแสดง บทถวายพระพรในพระนิพนธ์บทละครนี้จะมีเนื้อหาที่กล่าวสรรเสริญและถวายพระพรไชยมงคลซึ่งในบทละครแต่ละเรื่องจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป เช่น ในบทละครเรื่องพระลอ ทั้ง ๓ ตอน จะมีบทถวายพระพรที่แตกต่างกันไป ทั้งสามตอนแต่สังเกตได้ว่าบทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น มีบทถวายพระพรในเพลงพันธุ์ฝรั่ง ซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างยาว โดยแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง แต่ละช่วงมีชื่อตามเนื้อหาในบทร้องที่แสดงความชื่นชมพระจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ดำเนินตามหลักทวารวดีธรรม คือ พระทาน พระปิยวาจา พระอรรณจริยา และพระสมานัตตา บทร้องแต่ละช่วงจะมีลูกคู่ร้องรับ บทร้องลูกคู่ นั้นจะมีชื่อที่มีเสียงสัมผัสกัน ทั้ง ๔ บท คือ สวัสดิ์ ที่ขมาญ์ ลุ่มง กรุงเจริญ เช่น

ถวายพระ  
ต้นบทร้องลำพัญญูฝรั่ง

พระทาน

๑. บรมบพิตร เอิบอมระสุจริต ทรงพระราชา (อุ) ทิศ  
วรทานบำรุง ทั้งพุทธจักร ศาสนรักษ์ และผดุงสยามิกะราชรัฐ  
เฉลิมกรุงอยุธยา มหาอาณาจักร ฯ

๒. พระชุบเลี้ยง ชีตติยเสนาคณิ โยยศดา เทียงธรรม  
อุประถัมภ์ให้พำนัก นางจรัล กตัญญู ต่อเบื้อง ยุคละวรรดิ  
ตะนะบงกชมาศ อภิวัตน์ประณต พระบาทมลาย ฯ

๓. ผลพระราช ษะอะจัลละศรีธธา พระมหาปริจาคธ  
มาก มูลบุญลจึ่งเพิ่มพูน ราชะวิตรี พระพิพิธ อนันตพัสดุ  
สุพรรณนวิริญ รัตนประดลธนสาร ฯ

๔. อุดมะโชค อเนกะลาภะประโยค ดังพระราชวระโกคะ  
อุประโกคะ ศฤงคาร เอกโอฬาร อติเรกวราชสมบัติ ดังบรม  
จักระพรรดิ เพียบคลั่งกษัตริย์ มีสารพัดไม่ขัดใด ฯ

(ลูกคู่รับพร้อมกันคำหนึ่ง หมายถึง ก.)

(บทละครเรื่องพระอลอ ตอนต้น หน้า ๖๖)

ลูกคู่ร้อง  
สวัสดี

ก. ๑. ขอพระองค์ ประระมิศวริยะวงศ์ เสด็จดำรงมงคล  
วิมลมหาเศวตฉัตร

ทรงสิริสวัสดิ์ เถลิงรัชย์ พิพัฒน์เพิ่ม นิรันดระ  
สุข นิรทุกข์สะเทิม เจิตจุลจักรเริม เฉลิมศรี ฯ

(บทละครเรื่องพระอลอ ตอนต้น หน้า ๗๐)

เป็นต้น

เมื่อจบบทถวายพระพรแล้วก็จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งมี  
บทร้องเดียวกันทุกเรื่อง ดังตัวอย่าง

สรรเสริญพระบารมี

ข้าวพระพุทธเจ้า เหล่าคณานุรักษ์กิติ ยอกรชูลี ครอบทวงสุ  
ข้องศัพทถวายชัย ไนนฤปทรง พระยศะอึ้งยง เย็นศิระเพราะพระ  
บริบาล ผลพระคุณธรักษา ชนนิกาเป็นสุขสถานต์ ขอบันดาล  
ประสงคใด จงสถฐฎีตั้ง หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ฉะนี้ ขอเดชะ  
(เป่าพาทย์ทำเพลงกราวรำเล็ก)

(บทละครเรื่องพระอลอ ตอนกลาง หน้า ๑๑๑)

นอกจากเพลงสรรเสริญพระบารมีและบทถวายพระพรที่แยกจากเนื้อหาของบทละครแล้ว ในพระนิพนธ์บทละครรำยังเน้นเนื้อหาที่มีการเฉลิมฉลองหรือมีพิธีการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงการถวายพระพรและสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์ได้

ถึงแม้บทถวายพระพรและบทสรรเสริญพระเกียรติเหล่านี้ถวายพรตัวละครในเรื่องแต่ความหมายที่แท้จริงนั้นจะหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ในสถานการณ์จริง บทร้องบางบทจะมีเนื้อหากลางๆที่สรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินไทย หรืออาจเจาะจงถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สังเกตได้จากคำหรือข้อความที่หมายถึงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น บทถวายพระพรพระเจ้าสินธพอมรินทร์ในบทละครเรื่องพระยาแกรก ชุดที่ ๕ ถึงแม้จะเป็นการถวายพระพรพระเจ้าสินธพอมรินทร์ แต่จะมีการบ่งถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ วรรคที่ว่า “จอมกรุงไกรย.สยาม รัช.มัตนุบัน” และ “จุฬาลงกรณ ฯลฯ” ดังตัวอย่าง

คำทงย่อนรับคนตรี • ชาวไทยเหนือ, เชื้อพระคุณ, บุญฤทธิ์  
ราบทุกทิศ, ถวายพระพร, สลอนไหว ทั้งข้าเฝ้า, เหล่าพล, พลไกรย  
อัญเชิญท่าน, ผ่านมไทย, สวรรยา พดุมารุไล, ปโรหิต, ร่วมจิตรวมด  
เฉลิมพระนาม, ตามพระยศ, ปรากฎหล้า พระเจ้าสินธพ, อมรินทร์,  
ปิ่นสุธา ครองมหา, จัตรเสวตร, ประเทศไทย ไพร่ฟ้า, ประชากร,  
สทอนให้ โอนศิโร, บันลือ, มือไลว สพรีบพร้อม, น้อมกาย, ถวายไชย  
จอมกรุงไกรย.สยามรัช.มัตนุบัน ฯ ๖ คำ ริว

ร้องลำฝรั่งสรณีย์ถวายพระพร “จุฬาลงกรณ ฯลฯ”

(บทละครเรื่องพระยาแกรก หน้า ๑๖)

นอกจากนี้ การเลือกสรรเนื้อหาของบทละครที่นำมาทรงพระนิพนธ์เป็นบทละครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และวีรกรรมของตัวละครที่เป็นพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเชิดชูผู้ที่ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้พระนิพนธ์บทละครรำยังมักกล่าวถึงความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองซึ่งล้วนแต่เป็นผลมาจากพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น

จากที่กล่าวมานี้ จึงเห็นได้ว่ากวีทรงใช้การแสดงละครเป็นเครื่องมือในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชม(ผู้อ่าน) เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ทั้งยังเกิดความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ จึงกล่าวได้ว่าพระนิพนธ์บทละครรำนี้มีส่วนที่ช่วยปลูกจิตสำนึกให้ผู้ชม

(ผู้อ่าน) เกิดความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทำให้เกิดความสามัคคีในชาติ จนเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองจนเกิดความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบไป

### ๕.๒.๒ คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์

ผู้วิจัยพบว่าพระนิพนธ์บทละครรำมีคุณลักษณะดีเด่นถึงขั้นวรรณศิลป์ เนื่องจากการใช้คำ การใช้ความเปรียบ และการใช้โวหาร

#### ๕.๒.๒.๑ การใช้คำ

การใช้คำให้เกิดวรรณศิลป์ในพระนิพนธ์บทละครรำที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ ได้แก่ การใช้คำที่ก่อให้เกิดอรรถาธิบายทางด้านเสียงหรือความหมาย หรือทั้งเสียงและความหมาย การใช้คำจินตภาพ การใช้คำภาษาต่างประเทศและคำเลียนสำเนียงภาษาต่างประเทศ และการใช้คำที่สร้างความตลกขบขัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

##### ๕.๒.๒.๑.๑ การใช้คำที่ก่อให้เกิดอรรถาธิบายทางด้านเสียง

หรือความหมาย หรือทั้งเสียงและความหมาย

การใช้คำที่ก่อให้เกิดอรรถาธิบายทางด้านเสียงหรือความหมาย หรือทั้งเสียงและความหมายถือเป็นคุณลักษณะสำคัญที่สุดที่พบในพระนิพนธ์บทละครรำ มีทั้งการเล่นเสียงสัมผัส และการเล่นคำ

##### ๕.๒.๒.๑.๑.๑ การเล่นเสียงสัมผัส

พระนิพนธ์บทละครรำมีการเล่นเสียงสัมผัสเพื่อให้เสียงไพเราะถือเป็นลักษณะสำคัญของกลอนบทละครในพระนิพนธ์บทละครรำทุกเรื่อง<sup>๖</sup> มีทั้งเสียงสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ รวมทั้งเล่นเสียงวรรณยุกต์ที่มีเสียงสูงต่ำแตกต่างกัน เช่น

สังเมือง • รอนแรม แง้มไพร มาใกล้เพชร

ไม่เสด็จ นินวสนวิง เลยกงศรี

พระพะลัง ยังละเหี่ย เพลียอินทรีย์

เศียรโยธี โดยพเน้า แต่เข้าเย็น

<sup>๖</sup> วรรณศิลป์ คือ การแต่งคำประพันธ์ได้ดีเด่นถึงขั้นสูง เพียบพร้อมไปด้วยความงามและความไพเราะ (ชลดา เรื่องรักษลิขิต, ๒๕๔๑: ๑๘๘)

<sup>๗</sup> รายละเอียดดังกล่าวแล้วใน ๓.๒ คำประพันธ์ที่ใช้ในพระนิพนธ์บทละครรำ

ทุกทุกใจ โคร์ถนอม จอมภรัตรี  
พื้นพะลัถ์ สมอฮาก ไกลฮาก เช็ญ  
 แต่ทุกใจ โจนเหงา เคร้ากระเซ็น  
 ไม่ทแล่น ร่ำเร็ง เหมือนเซ็งเคย  
 ต่างไม่กล้า ล่าสัตว์ เกรงขัดเคือง  
 ร่วมฆ่าเคือง เลี้ยงพระทัย ให้ฝั่งเมย  
แลป่าป่าน สุสานถิ่น สิ้นตะเบย  
ถึงลมเซย สิ้นสกัน ทูนเค็ร ๗ ๖ คำ เช็ด

(บทละครเรื่องเจ้าลาย หน้า ๑๑๐)

จากตัวอย่าง มีการเล่นเสียงสัมผัสสระเด่นเป็นพิเศษ และมีสัมผัสอักษรแทรกอยู่บ้างเพื่อให้เสียงของกลอนนั้นกลมกลืนกันจนเกิดความไพเราะ นอกจากนี้ในวรรครับของบทที่ ๒ ยังมีการเล่นเสียงวรรณยุกต์ คือคำว่า ฮาก-ฮาก นอกจากนั้นยังมีการเล่นคำซ้ำ คือ ทุกทุกใจ

(ร้องพระยาโคก) • แสงโสมส่อง กลดนมคเมย แลวิเวก  
วังเวงเว้งเวหา ดาวดาษ กลาดนทางค์สว่างฟ้า ต้องหน้าลาวทองลอลอง  
นวล พระพายจิรวัวมา เพลาดึก นวลสำลิกพิมพ์น้อยลน้อฮวนนวล  
 (เอง) ป่านจนี้พิมพ์ที่จเรรวน เผ่ารญจวนเจิบใช้ผัวไม่รู้  
 (บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางพิมเสียตัวแลเสียคน หน้า ๔๑ - ๔๒)

ตัวอย่างข้างต้น มาจากบทร้องในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางพิมเสียตัวแลเสียคน จะเห็นว่ามีการเล่นเสียงสัมผัสที่เด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นสัมผัสอักษร เช่น “แสงโสมส่อง” “วิเวกวังเวงเว้งเว(หา)” “นมคเมย” “ดาวดาษ” เป็นต้น ในขณะที่เดียวกันก็ได้ร้อยเรียงถ้อยคำในวรรคด้วยเสียงสัมผัสสระโดยตลอดทำให้มีเสียงที่สัมผัสต่อเนื่องกัน

ร้อ • เมื่อนั้น ท้าวพรหมทัต โสมนัสพระหัตถ์สิ้น ตะคำตะตั้ง  
ทตั้งเคอะเงะงัน พอลเห็นคนธรรพ์คลานเข้ามา โจนจากแท่นแล่น

บทร้องในตัวอย่างนี้ เป็นบทร้องที่นิพนธ์ขึ้นใหม่ ซึ่งไม่พบในบทเสภา (รายละเอียดอยู่ใน ๓.๑ ประเภทของพระนิพนธ์บทละครว่า)



ถลาคว่าเมื่อลาก จูดกระชากมานั่งลงข้างฝา หอบฮึกๆชักข้าวสาวสุดา  
เจ้าได้ความตามหาว่าอะไร ฯ ๔ คำ เจจจา

ในตัวอย่างข้างต้น จะพบการเล่นเสียงสัมผัสทั้ง  
เสียงสัมผัสสระและสัมผัสอักษรซึ่งก่อให้เกิดเสียงที่ไพเราะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรคที่  
ว่า “ละล้าละล้งหลังเลอะเงอะงัน” กวีได้เลือกใช้คำสัมผัสอักษรที่มีลักษณะของการเล่นจังหวะ  
ของเสียง “ละล้าละล้ง” ซึ่งจะล้อเสียงต่อเนื่องไปกับคำที่รับสัมผัสสระ คือ “หลังเลอะ-เงอะงัน”  
เสียงสัมผัสสระที่ใช้ก็ยังเป็นคำตายเสียงสั้นซึ่งจะหาคำรับสัมผัสยาก จึงทำให้บทร้องในวรรคนี้มี  
เสียงที่แปลกและสะดุดหูกว่าวรรคอื่นๆ นอกจากนี้ทั้งความหมายและจังหวะของเสียงในคำที่เลือก  
ใช้นี้ยังช่วยให้เห็นภาพของท้าวพรหมทัตที่กำลังตื่นเต้นดีใจจนทำให้ทำอะไรไม่ถูก ขาดความสำรวม  
และแสดงกริยาที่ตุงกๆเงิ่นๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นต้น

นอกจากเล่นสัมผัสในแล้วยังพบว่ามีการเสียง  
สัมผัสที่เป็นสัมผัสระหว่างวรรค กล่าวคือ ในบทร้องบางตอนมีการใช้คำตาย เสียงสั้นซึ่งเป็นคำที่  
หาเสียงรับส่งสัมผัสได้ยากมาใช้ในตำแหน่งที่เป็นคำรับส่งสัมผัสแต่กวีก็สามารถเลือกใช้คำที่มี  
ความหมายสอดคล้องกับบริบทได้ เช่น

(ขับ) • ล่วงราตรีสี่ทุ่มพ้อหนุ่มข้าง ฟิงจะสร้างสุราเข็มเต็มมีมั่งวง  
ไม่กล้านอนก่อนวันทองสยงทรวง ด้วยเป็นห่วงแม่หัวเจ้าเฝ้าพนอ แม่  
เมียรักบักสดึงนั่งชิงทูต ทำปากตูดพูดอ้อแต่ประแจประจ้อ (เอง) งานที่  
หนึ่งสดึงใหม่มิใช่ขอ เรื่องพระลออ้อมิใช่อะไรนยะ (วันทอง) สมุทโฆษ  
เขาด่างหากยื่นปากเจ้อ จริงและเออสมุทโฆษกระโดดสะ (วันทอง)  
เออตรงสระอโนดาตปลาคละ หินโดดสะโดดบ่อพ้อคอแย ฯ ๖ คำ  
เจจจา

(บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนลักวันทอง หน้า ๒๗ - ๒๘)

ถ่าย • บัดนั้น

เถ้าแก่ปราง นั่งภูธร ถึงตอนดึก  
กว่าสี่ทุ่ม กลุ่มวิตก ออกทีกทึก  
ไม่หยุดมึก สมน้อย สำออยแนะ  
ทราบผ่านเกล้า เข้าที่ กระปรีกระเปร่า  
สำอองเจ้า สาวแต่ง แป้งกระแจะ  
คลุมเพลาะคำ รำบุหงา นำกระแจะ  
คลอไปถึง ซึ่งระแทะ พระบรรทม

ขี้บู๋ไบ้ บอกให้ ขึ้นไปหมอบ  
 ทุกรบอบ ประภูบัติ หักเสียม  
 ห้ามป้องปัด ชัดจังหวะ พระนิยม  
 ถอยแอบร่ม ไม้บัง ทะลึ่งใจ ฯ ๒ คำ เสรจฯ

(บทละครเรื่องเจ้าลาย หน้า ๑๔)

ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นร้องที่ใช้คำตาย เสียงสั้น  
 มาเป็นคำที่รับส่งสัมผัสในตัวอย่างแรก คือ คำว่า หยะ-ละ-ละ-ละ และในตัวอย่างที่สองมีคำ  
 ในลักษณะดังกล่าวอยู่ ๒ ชุด คือ ตึก-ทึก-ฝึก และ นะ-จะ-ชะ-ทะ

อนึ่ง การใช้คำที่หาสัมผัสได้ยาก คือใช้คำตาย  
 เสียงสั้น และการใช้คำในภาษาต่างประเทศในบทร้องนี้ยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความตลกขบขัน  
 ให้แก่พระนิพนธ์บทละครรำอีกด้วย กล่าวคือ ความตลกขบขันนี้จะเกิดจากความแปลกและผิดปกติ  
 ของการใช้คำ คำที่แปลกนี้ทำให้บทร้องดูผิดปกติไปจากบทร้องทั่วไป ทั้งเมื่อนำมาแสดงการ  
 ขับร้องของบทร้องดังกล่าวก็จะฟังแปลกไปจากบทร้องปกติ อีกด้วย

#### ๕.๒.๒.๑.๑.๒ การเล่นคำ

การเล่นคำ หมายถึง การซ้ำคำ ซ้ำความ ซ้ำ  
 อักษร เป็นกลวิธีที่ให้ความไพเราะด้านเสียงอีกวิธีหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดเสียงเสนาะแล้วยังมี  
 ความหมายที่ลึกซึ้งกินใจอีกด้วย (สิทธา พิณีจิวดล ,๒๕๑๖ : ๘๗)

การเล่นคำถือเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่สำคัญที่  
 ใช้ในพระนิพนธ์บทละครรำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเล่นคำพ้อง และการเล่นคำซ้อน

#### (๑) การเล่นคำพ้อง

การเล่นคำพ้องในพระนิพนธ์บทละคร  
 รำมีทั้งการเล่นคำพ้องเสียง การเล่นคำพ้องรูป และการเล่นคำพ้องความหมาย

#### (๑.๑) การเล่นคำพ้องเสียง

พระนิพนธ์บทละครรำจะมี  
 การเล่นคำพ้องเสียง คือ คำที่มีเสียงเดียวกันแต่มีรูปและมีความหมายที่ต่างกันไปได้ด้วยกัน  
 (อาจเรียก การซ้ำเสียง) เพื่อให้เกิดเสียงเสนาะและแสดงความหมายที่ลึกซึ้ง เช่น

เกิดเป็นชาย สัตว์หลาย ก็คล้ายสัตว์  
 ครั้นจะตัด สวาทกริด เหมือนมิดเจือน

จะโหมซุบ ได้รูป เจลิมเรือน  
ก็เต็มเอือน เหมือนลโมบ โจบโสมม  
(บทละครเสภาเรื่องพระอภัยสมันและญเจ้าสมิงพราย หน้า ๑๕๒)

จากตัวอย่างคำว่า **สตัย-สตัย**

เป็นคำพ้องเสียงที่ใช้สื่อความขัดแย้งในใจของพระอภัยสมันว่าจะรักษาคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้แก่ญเจ้าสมิงพรายหรือจะทำตามที่หัวใจปรารถนา แต่ก็กลับคิดขึ้นว่าความสัตย์เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ หากใครที่ไม่มีความสัตย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานเมื่อคิดได้เช่นนี้จึงเกิดความละอายใจ เป็นต้น

(๑.๒) การเล่นคำพ้องรูป

การเล่นคำพ้องรูป ในที่นี้หมายถึง การนำคำที่มีรูปเดียวกัน(มีตัวสะกดเหมือนกัน) หรือคำๆเดียวกันมาใช้ซ้ำกันในบทเดียวกันเพื่อให้เกิดดุลของเสียงและความหมายในบทนั้นๆ

การเล่นคำพ้องรูปเป็นกลวิธี

ทางวรรณศิลป์ที่สำคัญในพระนิพนธ์บทละครจำ เช่น

ชาติกรับ • โหมเอยโหมเจด ขอโทษเกิด,ทำเพราะจิตร์,พิสมัย  
ถึงเพลา,ลาศีล,สิ้นโทษภัย **สุด**เกรงใจ,**สุด**รัก,**สุด**หนักทรวง โอบอุภัยที่รส,  
หัดถึ**ก็**คว่า,นาสา**ก็**สุด ลากกรุดๆ,กระเดิดเข้า,บังเขาหลวง จะอายโย,ไม่  
มีใคร,ละลาบละล้ง ขอเซยดวง,สวาดีชม,ให้สมรัก ฯ ๔ คำ โหม

(บทละครเรื่องพระยาร่วง หน้า ๖)

จากตัวอย่างมีการเล่นคำพ้องรูปในวรรคเดียวกันคือ คำว่า “สุด” ใช้ซ้ำกับคำกริยาที่แสดงความรู้สึกที่รุนแรงและสับสนจนยากที่จะนึกห้ามใจได้ และคำว่า “...ก็...” เพื่อแสดงถึงการกระทำที่กระชั้นรวดเร็วอันเกิดจากความรู้สึกดังกล่าวอีกด้วย

ชาติรี • ดวงเอยดวงชีวิต ถึงความ**ผิด**ของ**ที่ผิดที่สุด ผิด**  
เพราะรักมิได้ลักร้ายประทุษ ไช้จะจุดแก้วตามาชาติ แม้มิได้ดวงจิตมา  
พิศวาส เหมือนใครฟาดฟันหัวจากตัวที่ ทำเพราะแสนเสนาหาแก้วกาก็  
จงปรานีเกิดนะทรมไวย ฯ ๔ คำ

ร้าย • พระเอยพระยาครุฑ เป็น**ที่สุด** **สุด**จะยอมประนอมได้  
แม้ันรูปเลี้ยงเพียงพองามจะตามใจ **สุด**วิไลครุฑกับคนจะปนพันธ์ แม้น

หลงเพลินเกินวาสนาหมาย จะได้อายุจะได้แค้นเป็นแม่นมั่น ถึงจะโปรด  
ปรานีไม่กี่วัน ไม่เหมือนอย่างนางสวรรค์วิมานฟ้า ฯ ๔ คำ

(บทละครเรื่องกาเกี หน้า ๓๖ - ๓๗)

ตัวอย่างนี้มีการเล่นคำพ้องรูป  
คือ คำว่า “ผิด” เพื่อเน้นว่าถึงแม้ตน(พระยาครุฑ)จะผิด ก็ผิดเพราะได้หลงรักนางกาเกีตั้งแต่ต้น  
มิใช่ผิดเพราะได้ทำการลักตัวนางมา เนื่องจากการลักตัวนางมานี้ก็เป็นเพราะความรักมิใช่ต้องการ  
ทำร้ายนาง คำที่ใช้ซ้ำกันนี้ยังล้อกับบทร้องต่อไปซึ่งเป็นคำตอบของ คือ “เป็นที่สุด - สุดจะยอม”  
ซึ่งได้ล้อกับคำว่า “ผิดที่สุด” ในบทที่เป็นคำพูดของพระยาครุฑอีกด้วย เป็นต้น

พระนิพนธ์บทละครบ้างตอน  
มีการซ้ำคำต้นวรรคที่สม่าเสมอในลักษณะของกลบทแต่ทำไม่ได้ไม่ตลอดทั้งบท ทั้งนี้เพื่อให้ไพเราะ  
ยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเน้นน้ำหนักของความหมายที่กล่าวถึงนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมากมักจะประกอบ  
กับการซ้ำคำอื่นๆภายในวรรคเพื่อเพิ่มความไพเราะยิ่งขึ้น มีทั้งการซ้ำคำต้นวรรคเพียงคำเดียวใน  
ลักษณะของกลบท**บุษบงแยมัณฑา** และซ้ำคำต้นวรรคสองคำในลักษณะของกลบท**บัวบานกลีบ  
ขยาย** เช่น

มาลินวน • งามภักตร์ภักตร์เพียงบุหลันฉาย งามกายผายผาด  
ดังราชหงษ์ งามตาตาคมสมทรง งามคิ้วคิ้วก่งชลับคำ จมูกโด่งปาก  
แดงแสงฟันขาว ผมยาวประบำหน้าซ้ำ เป็นลักยิ้มยิ้มเยื้องซ้ำเลื่องทำ  
ให้อวบหน้าทรวงสวัสดิ์เพียงชาติใจ ฯ ๔ คำ

(บทละครเรื่องกาเกี หน้า ๘)

นาครพิณธ์ • พलगชัยชัยครวญชบวนพิน ใ้อ่ากลิ่นกาเกีที่  
หมายมั่น เสียดายพิศกรวิบริบทศรน้ำรักครัน เสียดายกรรณรับรศพจนา  
เสียดายขนงก่งรับที่ยักยวน เสียดายเนตรนำชวนเส่นหา เสียดายปราง  
ช่างเบือนกระบวนมา ให้นาสาสุบรรครุญจวนใจ เสียดายโอษฐ์ชุ่มชุ่มซ้อย  
ล้าออยพลอด เสียดายกรกรกอดพิศมัย เสียดายเด้าเคล้าคลึงเสียดึงใจ  
ใ้อเสียดายสายอาลัยสาระพรรณ นิจาเอ๋ยชวดเซยเป็นสองคู่ ถ้าคงคู่  
แล้วไม่ร้างมาห่างขวัญ เวทนาแต่พระยาสุบรรณครัน ชับแล้วอภิวันท์  
กระษัตรา ฯ ๔ คำ

(บทละครเรื่องกาเกี หน้า ๘๑ - ๘๒)

นอกจากการซ้ำคำในบทร้อง  
แล้วยังพบว่ามีกรซ้ำคำในบทร้องสร้อยบางเพลง เช่น เพลงลาวชมดง จะกำหนดให้ร้องสร้อยซ้ำ  
กันทุก ๑ คำกลอน เช่น

ร้องนำลาวชมดง • เมื่อนั้น เจ้าประคุณบุญเหลือสะอั้นอัน  
(สร้อย โอ้อ่อนไ้แม่เหลืออาลัยเสียแล้วนิเอย ยอดเขาราชใจแม่  
จะขาดเสียแล้วนิเอย ) แสนห่องพระลูกเจ้าท้าวจาบัลย์ เฝ้ารำพัน  
โภกาสประสาทพร (สร้อย) พ้อหวังไ้จงได้ดังถวิล ไร้ราศินภิญโญ  
สโมสร (สร้อย) ชัยเดชะชนะคัสกร พบอ่อนท้าวสาวสมรเหมือนหมาย  
ไป (สร้อย) ๓ พร้าแล้วพรว้าเล่ากระเส้าสั่ง กอดจูบลูบหลังกันแสงให้  
(สร้อย) เพียงพระแม่แม่พินาศอนาถใจ ฤทธิอาลัยพันผูกพระลูกยา  
(สร้อย) ๗ ๖ คำ โอด

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๖๒)

จากตัวอย่างจะเห็นว่ากรร้อง  
บทสร้อยซ้ำทุกคำกลอนนี้มีส่วนสำคัญที่เสริมความสะเทือนใจให้แก่บทหลัก คือเน้นถึงความ  
เสียพระทัยของพระนางบุญเหลือที่พระโอรสกำลังจะทูลลาไปจากเมืองแมนสรวง กรร้องซ้ำใน  
บทสร้อยนั้นนอกจากจะมีความสำคัญต่อการสื่อความสะเทือนใจในเชิงวรรณศิลป์แล้วยังมีความ  
สำคัญต่อการสื่อความหมายในการแสดงอีกด้วย\* เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการเล่นคำซ้ำ  
และคำตรงกันข้าม เพื่อให้เกิดจังหวะของเสียงและความหมายที่ลือกัน เช่น

โอปี • เคยถือหอก,ออกทัพ,มาคืบชื่อ เคยเง้อมือ,พันเขา,  
กลับเข้าหัว เคยอำนาจ,ตวาดก้อง,กลับต้องกลัว เคยเดินโลด,โดด  
ยั่ว,ถูกกริ่งกรวน พินาศเรา,ที่เรา,ถูกพินาศ ผิดปลาต,หนอนึก,รู้ศึก  
ป่วน คนละใจ,ไม่เหิม,กลับเหิมครวญ นี่แหละควร,รู้สำนึก,ฝึกใจคิด ๗  
๔ คำ โอด

(บทละครพระราชพงษาวดารไทย ตอนปราบยมราชสังฆบท หน้า ๗)

\* รายละเอียดดังกล่าวแล้วเรื่องการใช้ภาษาที่เหมาะสมแก่การแสดงละคร ใน ๕.๑ คุณค่าทางด้านการ  
แสดงละคร

จากตัวอย่างมีการเล่นคำซ้ำ และคำตรงกันข้ามคือ คำว่า “เคย” กับคำที่สื่อความหมายที่ตรงกันข้าม เช่น “เคย.....มา....” หรือ “เคย.....กลับ.....” รวมทั้งการซ้ำคำต้นวรรคกับท้ายวรรคในวรรคที่ว่า “ พินาฏเข้าที่เราถูก พินาฏ ” เพื่อเป็นการแสดงถึงความคิดที่เปรียบเทียบให้เห็นถึงสภาพที่แตกต่างระหว่างที่ตัวละครเคยมีอำนาจกับสภาพที่กำลังได้รับโทษ ซึ่งเป็นความสะเทือนใจที่เกิดจากความไม่แน่นอนในชีวิต สิ่งใดที่ตนเคยกระทำไว้แก่ผู้อื่นในยามที่มีบุญวาสนาเมื่อหมดบุญวาสนาก็กลับได้รับสิ่งนั้นเอง

ร้องลำดาวเล็ก • เสด็จขึ้นเขยรัชมหัยยอาสน์ พระลอร่ารำพึง  
 ตะลึงผวา คอยพระฤกษ์จะเบิกโยธา รั้งอุราเหลียวหลังสังเวียง ใ้  
 พระมนทิวาลัยไอศวรรค์ เคยถวัลยราชดำรงลาวเจียง จะเห็นห่าง  
 รั้งไร้ไกลเขียง คนเคยเคียงก็จะคลาดบาทยุคล สิ่งเคยเห็นก็จะเว้น  
 เห็นแต่อื่น สิ่งเคยขึ้นก็จะระเหระหน สิ่งเคยคุ่นก็หมุ่นมุ่นกมล สิ่ง  
 เคยจะระคนทุกคาบคืน ใ้แมนสรวงเมืองหลวงคิดลแก้ว ขอลาแล้วเมือง  
 เอ๋ยกุเคยขึ้น ไม่แนใจเมื่อไรจะได้คืน ละเวงองค์ทรงละอันต้นอาลัย ฯ  
 ๔ คำ โศก

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๖๓ - ๖๔)

ตัวอย่างนี้คล้ายกับตัวอย่างแรก คือ เป็นการบรรยายความสะเทือนใจของพระลอ ที่เกิดจากความอาลัยอาวรณ์ที่จะต้องจากความสุขสบายที่พระองค์คุ่นเคยไปพบกับความลำบากที่จะตามมาเมื่อพระองค์เดินทางจากเมืองแมนสรวง โดยที่มีรู้ว่าจะได้เดินทางกลับมาอีกหรือไม่ กวีได้ทรงเน้นถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ตัวละครคุ่นเคยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยการใช้คำว่า “ สิ่งที่เคย / เคย ..... ก็ จะ .....” เชื่อมระหว่างคำที่มีความหมายในเชิงตรงกันข้าม ซึ่งอาจมีการเล่นเสียงสัมผัสอักษรหรือสัมผัสสระอีกด้วย เช่น เคียง-คลาด เห็น-เว้น ขึ้น-เจ คุ่น-หมุ่นมุ่นกมล แล้วยังได้เน้นความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยวรรคที่ว่า “สิ่งมิเคยจะระคนทุกคาบคืน” อีกด้วย เป็นต้น

คำข • เมื่อนั้น

กษัตริย์หนุ่ม กลุ่มจิต พิสมัย  
 เพลินเขยชม ภิรมย์สุดา ยอดอาลัย  
 ยมโดยพิโร ยั่วสเร้ง เขาวนเขียงคม  
 พึ่งสมหวัง สังวาศ สวาทซิด  
 ขึ้นชีวิต หมุ่นสาว ผ่านผลสม  
 แต่สู่โลก ใจลกล้ม เคยชมชม  
 ไม่เร้งรวมย์ รื่นเสนห์ เหมือนเล่นโคม

พระก็สวย นางก็สาว น้าวมาโนช  
 พระก็โปรด นางก็รัก เปรียบศักดิ์โสม  
 คู่รวินทร์ ปิ่นสวรรค์ ขวัญพโยม  
 นุ่มกีนุ่ม สวากีน้อม ถนอมกัน  
 จนดึกคืน ชื่นชู เสียงจู่จี้  
 ยมโดยพิธี พิโรยวน ชวนกระสัน  
 เจ้าลายหลง พระวงปลื้ม ลืมคืนวัน  
 เพลินจำนัล ไม่นึก รัศมีกลา ฯ ๘ คำ กล่อม

(บทละครเรื่องเจ้าลาย หน้า ๗๐ - ๗๑)

จากตัวอย่างเป็นบทบรรยาย การแสดงความรักระหว่างเจ้าลายกับนางยมโดยในบทละครเรื่องเจ้าลาย จะเห็นว่าการซ้ำคำที่เป็นจังหวะในวรรค คือคำที่มีความหมายถึงเจ้าลายกับนางยมโดยคู่กันไป ได้แก่ “พระก็.....นางก็....” “นุ่มกี้.....สวากี้.....” “ยมโดย....เจ้าลาย.....” แล้วเชื่อมด้วยคำที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันในแต่ละวรรค เช่น พระก็สวย-นางก็สาว พระก็โปรด-นางก็รัก ฯลฯ ทำให้เกิดความไพเราะจากจังหวะของเสียง ทั้งยังแสดงถึงความเหมาะสมกันของตัวละครและเกิดภาพที่สมดุลงจากบทบาทของตัวละครทั้งสองคือเจ้าลายและนางยมโดยที่ต่างคนก็ต่างแสดงความรักใคร่ต่อกันอย่างมีความสุข เป็นต้น

#### (๑.๓) การเล่นคำพ้องความหมาย

การเล่นคำพ้องความหมาย ในที่นี้ หมายถึง การใช้คำที่มีความหมายอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในที่ใกล้เคียงกัน พระนิพนธ์บทละครรำมีการใช้คำที่มีความหมายเดียวกันหรือความหมายที่ใกล้เคียงกันมาได้ด้วยกัน เช่น

ร้องลำสร้อยดาว จับมโหรี ๑ เมื่อนั้น สมเด็จพระชนนีไม่มีขวัญ  
 เห็นพระลอโฉมตรูคู่ชีวิต คลั่งไคล้ไล่พันก้านนาง วิ่งเข้าฉวยฉวยศฤงคาร  
 คินบรรจถรณ์แท่นทองหมองหมาง พระลอกันแสงกำสรวลครวญคราง  
สะอื้นพลางทูลพลางอ้างจะลา ชื่นอยู่วังตั้งแต่จะดูถูก ชีวิตลูกคงม้วย  
 เหมือนช่วยฆ่า เห็นสุดขีดตัดทานพระผ่านฟ้า นางพญาเสด็จออกทันใด  
 ฯ ๖ คำ เจจ่า

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๔๗)

จากตัวอย่างมีการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกันหลายคำ ได้แก่ คำว่า *อวย-อุค-ยุค(พระภรรยา)* และ *กันแสง-กำสรวล-ครวญคราง-สะอื้น* รวมทั้งยังมีการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในลักษณะของคำซ้อน ได้แก่ *คลังไคล้* *หมองหมาง* เป็นต้น การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกันนี้เป็นการเน้นความหมายของคำนั้นให้ชัดเจนขึ้นทั้งในด้านการให้ภาพ เช่น ในวรรคที่ว่า “*วังเข้าอวยอุคยุคกร*” นั้นเป็นการให้ภาพของการยื้อแย่งห้ามปรามที่ค่อนข้างรุนแรงที่ชัดเจนอย่างยิ่ง หรืออาจจะเป็นการเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร เช่น ใช้คำว่า *หมองหมาง* *กันแสง-กำสรวล-ครวญคราง-สะอื้น* พลุพลาง ซึ่งล้วนแต่เป็นคำที่มีความหมายถึงความโศกเศร้าเสียใจที่มีระดับของความหมายที่แตกต่างกัน เป็นการเน้นและแสดงทั้งภาพและพัฒนาการทางอารมณ์ของตัวละครที่ชัดเจนอย่างยิ่ง นอกจากนี้คำที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่เป็นคำซ้อนมักจะมีเสียงสัมผัสอักษรที่สร้างความไพเราะไปพร้อมกันด้วย

หกบท • โอ้วว่ามานพพึ่งพบภักตร์ เหมือนใครรักสวาคีคูอยู่ห่างๆ  
 ไฉนรูปสุบอุราสุดลารวาง ราวจะสร้างเสนาให้กาที จะรู้ตัวฤจะมัวลเมอ  
 ถ่อม ที่เราตรอมจิตรคนึงเสียถึงที่ สุดวิไลได้สังวาคแล้วราตินี้  
 เหมือนกะต่ายหมายมีดาถึงจันทร์ โอ้ยพรหมทัตพิศดาเจ้าข้าเอ๋ย ช่างอุ่น  
 เชยหลงขล้าจนนำชัน พระกายแก่แต่ไม่นี้กรู้สึกทัน ไม่สมกันแต่ก็เฝ้าจะ  
 เคล้าคลึง พระเกษงอกจอกข้างพระปรางนุบ พระกายชุปชุบแสนยัง  
 แค้นหนึ่ง ทุกเข้าคำสำผัสไปจรดจริง นำร้องอิงเหลืออายตกายกวน  
 ส่วนหนุ่มสาวควรวกันกระศลสวาสติ กลับนิราสร้างชมภิรมย์สงวน เฝ้า  
แต่คืนถวิลหวังคั่งครวญ กำสรวลโศกคล้ายไม่บรรเทา ฯ ๑๐ คำ เกิด  
 อิศวรรษ รั้ว

(บทละครเรื่องกาที หน้า ๑๗ - ๑๘)

จากตัวอย่าง มีการใช้คำที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันเพื่อสื่อว่านางกาทีทั้งอัดอั้นตันใจและโศกเศร้าเสียใจซึ่งเกิดจากการที่นางไปหลงรักมานพน้อยแต่ไม่มีเห็นทางที่จะสมหวังโดยใช้คำว่า *แต่คืน-ถวิลหวัง-คั่งครวญ-กำสรวล-โศกคล้าย* มาไว้ด้วยกัน เป็นต้น

การเล่นคำเพื่อความหมายในพระนิพนธ์บทละครนี้ นอกจากจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความงามทางด้านวรรณศิลป์แล้วยังช่วยให้บทละครสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะช่วยย้ำความหมายในบทร้องให้แจ่มแจ้งขึ้น ทำให้ผู้ชมสามารถรับสารได้ชัดเจนและสามารถจับความได้ทันแม้จะได้ยินบทร้อง



เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นการซ้ำคำเพื่อความหมายจึงถือประโยชน์ต่อการแสดงได้เป็นอย่างดี (จตุพร มีสกุล, ๒๕๔๐:๑๕๖)

## (๒) การเล่นคำซ้อน

การเล่นคำซ้อน หมายถึง การที่นำเอาคำซ้อนมาแยกออกจากกันเพื่อเล่นคำที่ล้อกัน (ชลดา เรืองรักษาธิติ, ๒๕๔๑:๑๓๕)

ในพระนิพนธ์บทละครรำมักจะพบการเล่นคำซ้อนมาประกอบกับการซ้ำคำ เช่น

[ขับ.]

• ภูวนาท ชิตติยชาติ ปลอดแล้ว

เคยกล้าแก้ว กระจินสู มีรู้ดอย

หวลท้อแท้ แอ้เอี้ย จะเสียรอย

ปล่อยช้าน้อย ป็องกัน คงบรรเทา

อันรูปเสียง กลิ่นรศ พยศะร้าย

ชีนเกรินกราย กลับพา แก้วกล้าเจ้า

เล็กพบเห็น ไร้องค์ หนึ่งเยาว์

คงวายเร่า วายร้อน จ้ออนนาง

เด็ดคิดถูก คิดผิด ก็คิดแล้ว

ต้องโถมแก้ว กล้าทยอย อย่าถอยห่าง

เสียไซเสีย แต่สัตย์ จะตัดทาง

ช่วยคนางค์ นับล้าน ผ่านแผ่นดิน ฯ ๖ คำ

(บทละครเสภาเรื่องพระอาทิตย์นมและบุเจ้าสมิงพราย หน้า ๑๖๖)

จากตัวอย่างมีการแยกคำซ้อนออกจากกันแล้วนำมาเล่นล้อกันจะทำให้เกิดจังหวะที่สมดุลกัน เช่น เร่าร้อน เป็น วายเร่าวายเป็นร้อน และ ถูกผิด เป็น คิดถูกคิดผิด ลักษณะเช่นนี้นอกจากจะช่วยเสียงไพเราะแล้วยังเน้นความหมายให้หนักแน่นชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย หนึ่งในบทร้องดังกล่าวยังมีการใช้คำซ้อนค่อนข้างมาก ได้แก่ กล้าแก้ว ท้อแท้ แอ้เอี้ย ป็องกัน เกรินกรายแก้วกล้า ซึ่งจะมีส่วนเสริมทั้งความไพเราะทางด้านเสียงและเน้นความหมายของบทร้องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นต้น

การใช้คำที่ก่อให้เกิดอ دلงการทางด้านเสียงหรือความหมาย หรือทั้งเสียงและความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นคำพ้อง และการเล่นคำซ้อน ถือเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่สำคัญอย่างยิ่งในพระนิพนธ์บทละครรำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วิจัยพบ

ว่าบทร้องของเพลงบางเพลงมีการใช้กลวิธีดังกล่าวเป็นแบบแผนจนถึงเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะคำประพันธ์เฉพาะของแต่ละเพลงที่แตกต่างจากกลอนบทละครทั่วไป ได้แก่ บทร้องของเพลงลาวแพนใหญ่ เพลงลาวพวน เพลงลาวสวยรวย เพลงลาวเดินดง เพลงลาวเขียน เพลงลาวเล็ก เพลงลาวดำเนินทราย เพลงสร้อยลาวเล็กตัดสร้อย เพลงเชิญผี เป็นต้น<sup>๑</sup> เช่น

ร้องลาลาวพวน • สงสารท้าวธฤชระทมพระแค สงสารพระแม่  
ท้อแท้แปดพระใจ สงสารพระเมียพระปลุกเปลี่ยนเสียดพระทัย สงสาร  
พระสนมนางใน เจ้าสะอื้นอาลัยพระเรื่องล่อ สงสารมุนษมนตรีโยธิตบใจ  
จะขาด สงสารไพร่ฟ้าประชาราษฎร์หัวใจท้อ เสียงแต่กันแสงสะอึก  
สะอื้น กละคลื่นคลั่ง พะว้าพะวัง วิโยค ระย้อย น้ำตาเจ้าแม่เอ๋ยนิดาคลอ  
คลอคราบคราบทุกหน่วยตา เหตุพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าปกเกล้าอยู่สุข พระจะละ  
ให้ทุกข์ทั้งนครา เสด็จจากคิ้วจากแค้น จากมิ่งอมรเมืองแมนไปสู่  
แคว้นอรุญญา สถิตอนเนกนิกรประชานาเชียงคอย โอ้สงสารเอ๋ย สุด  
ที่ว่าจะแสนสงสาร สงสารไพร่บ้านพลเมือง จะว้าจะวุ่นจะซุ่นจะ  
เคือง จะเหงาจะเงืองจะหิมจะหงอย โอ้แสนสงสารพระลอราย  
จะเริดจะร้างเนิ่นห่าง พระปรางคะปราสาท นางไพร่ฟ้าประชาราตี  
นางข้าบาทใหญ่น้อย โอ้ น้ำตาจะทูน โอ้ น้ำมูลจะย้อย เพราะวิโยค  
โคกสร้อย เสมือนลูกน้อยพลัดพ่อตัว เสมือนผัวพลัดเมีย กันแต่  
ละเหี่ยละห้อย ทุกเช้าทุกค่ำรำโคกสำออย ถึงองค์พระเรื่องล่อ พระพ่อ  
เจ้า ณ หัวของตัวนิเอย โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว ฯ โอด

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๖๔-๖๕)

ตัวอย่างนี้เป็นแสดงถึงการใช้คำที่เป็นลักษณะเฉพาะในเพลง "ลาวพวน" ที่ปรากฏในบทละครเรื่องพระลอ ตอนพระลอจะเสด็จออกจากเมืองแมนสรวง บทร้องนี้กล่าวถึงความโศกเศร้าอาลัยของชาวเมืองแมนสรวงในยามที่พระลอ ในบทร้องนี้มีการใช้คำที่ทำให้เกิดจังหวะทั้งในวรรคเดียวกันและต่างวรรคหลายแห่ง เช่น คำว่า "เสียดตาย...." โดยที่ ๓ วรรคแรกจะคล้องกับคำว่า "พระ..." ในทำยวรรคอีกด้วย คำว่า "จาก..." "จะ..." "ห่าง..." "โอ้ น้ำ...จะ..." และ "เสมือน...พลัด" ทั้งยังมีการเล่นคำซ้อน เช่น จากคิ้วจากแค้น จะว้าจะวุ่น จะซุ่นจะเคือง จะเหงาจะเงือง จะหิมจะหงอย จะเริดจะร้าง นอกจากนี้ยังมีการเล่นคำพ้องความหมายที่มีความหมายว่าทุกข์และโศกเศร้า เช่น ทุกข์ ระทม ท้อแท้ แปดพระใจ

<sup>๑</sup> ลักษณะคำประพันธ์ในแต่ละเพลงได้กล่าวโดยละเอียดแล้วใน ๓.๒ คำประพันธ์ที่ใช้ในพระนิพนธ์บทละครว่า

สะอื้น อาลัย หัวใจห่อ กั้นแสง สะอึกสะอื้น พะว้าพะวัง หัวใจระยอ ว้าวุ่น ชุ่นเคื่อง  
เหงาเงื่อง หงิมหงอย วิโยค ไศกสร้อย ละห้อยละห้อย ไศกสำออย และคำที่มีความหมายว่า  
จากไป เช่น ละ เสด็จจาก สลัด เริดร้าง เห็นห่าง เป็นต้น รวมทั้งยังมีการเรียงร้อยคำในวรรค  
ด้วยสัมผัสสระและสัมผัสอักษรโดยตลอดอีกด้วย

ร้องลำสรวลลาวเล็ก รับมโหรี • พระนางคอย คอย คอย  
ละห้อยไหยหวน พระนางกำสรวลสะอื้น เห็นพระลบลับไม้ เป็นใจ  
โรยรินของพี คู่ชื่นบดินคุ่มมณี หนอพี่เลี้ยงเอ๋ย หรือเกิดเหตุ เกิดเภท  
เกิดภัย หรือเกิดอันใด ในเดือนหงาย พี่ จิ่งหลบ จิ่งลี จิ่งหน่าย จิ่งหนี  
แหงนตาย ฯ

• อนาคตเอ๋ย อนาคตเหลือตริก อนาคตเหลือนิกเหลือ  
ทวย อนาคตทรงสันขวัญหาย อนาคตข่าวร้ายคลาดหมายกระมังนา ใ้อ  
อกเมื่อเอ๋ย ใจนนัด ใจนตัด สัญญา หลัดหลัด ใจนสะบัดสัญญา  
ยิ่งชุ่นช่อนช่อน ยิ่งโอดยิ่งอ้อน อาดูรเอ๋ย ฯ โอด

(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๕)

ตัวอย่างนี้แสดงถึงการใช้คำในเพลงสร้อยลาวเล็ก ซึ่งจะ  
พบหลายแห่งในพระนิพนธ์บทละครรำ บทร้องของเพลงนี้จะมีการซ้ำคำให้เกิดจังหวะและมักเล่นคำ  
ซ้อนในตำแหน่งที่แน่นอน รวมทั้งยังมีการเล่นคำพ้องความหมายอีกด้วย ในบทร้องนี้จะเล่นคำซ้ำ  
คือ “เกิด....” “จิ่ง...” “อนาคต....” “ใจน...” และ “ยิ่ง....” และมีการเล่นคำซ้อน เช่น  
จิ่งหลบจิ่งลี จิ่งหน่ายจิ่งหนี เกิดเหตุเกิดเภทเกิดภัย เหลือนิกเหลือทวย นอกจากนี้ยังม  
ีการเล่นคำพ้องที่มีความหมายว่าไศกเศร้า เช่น ละห้อย ไหยหวน กำสรวล สะอื้น ชุ่นช่อน  
โอดอ้อน อาดูร เป็นต้น

การใช้คำที่ก่อให้เกิดอสังการทางด้านเสียงหรือความ  
หมาย หรือทั้งเสียงและความหมายจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้พระนิพนธ์บทละครรำเกิดความงามทาง  
วรรณศิลป์ทั้งยังมีความสำคัญต่อการสื่อความหมายในบทละคร ไม่ว่าจะรับสารโดยการอ่านหรือ  
โดยการชมการแสดง นอกจากนี้เมื่อนำบทละครมาแสดงการใช้คำบางแห่งยังสอดคล้องกับการขับ  
ร้องกับจังหวะและท่วงทำนองเพลงและการรำอีกด้วย

### ๕.๒.๒.๑.๒ การใช้คำจินตภาพ

การใช้คำจินตภาพในพระนิพนธ์บทละครรำเป็นการใช้คำบรรยายอย่างดีเด่นแจ่มชัดจนทำให้เกิดภาพในใจของผู้อ่านหรือผู้ฟังอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องใช้ความเปรียบ โดยมากจะเป็นคำที่แสดงกิริยาอาการหรือคำที่ให้ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งอารมณ์สะท้อนใจในบทละคร เช่น

ไก่อยไก่อแก้ว กล้าแกล้วยกายสิทธิ์ผู้มีสิง เลี้ยวล่อลวงราช  
ฉลาดจริง เพราพริ้งหงอนสร้อยสวยสะอาง ทำที่แล่นถลาให้คว่าเหมาะ  
อย่างเหาะกริดปีกไชร่หาง ครั้นพระล่อไล่กระชั้นกันกาง ไก่ขวัญหันห่าง  
ราชา จับเจียวเลี้ยวลัดจวัดเจเวียน วนเวียนหลบเว้งพุดกษา ชันเจ็อย  
เจ็อยก้องห้องวนา ทำท่าเหยยเยาะภูมิ (ออกเชิดจีน กวาวรำแล้วหวน  
เชิดจึง ไก่หลบชุ่มชื้นล่อ พระล่อเหี่ยวหาอุกรังมด นามตำพระหัตถ์และพระ  
บาท ให้ข้าหลวงกับพี่เลี้ยงเหี่ยวหา มีคฤเทศก์ทำท่าล่อพระล่อ ลงท้ายได้เชิด  
กลอง ไก่อย)

(บทละครเรื่องพระล่อ ตอนกลาง หน้า ๙๔)

ตัวอย่างนี้บรรยายภาพของพระล่อที่กำลังตามไก่อเนรมิตของปู่เจ้าสมิงพรายที่ส่งไปล่อพระล่อให้เข้ามายังเมืองสรอง จะเห็นว่าบทบรรยายนี้มีการใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่มีความดีเด่นในด้านการบรรยายภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างแจ่มชัด คือ ภาพของไก่อเนรมิตที่ทำที่หลอกล่อพระล่อให้ติดตามตนไปตามคำบัญชาของปู่เจ้า ซึ่งจะมีทั้งลีลาล่อหลอกทั้งหนี ทั้งล่อ ทั้งหลบ มีทั้งเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า และรวดเร็ว โดยในบทร้องนี้จะมีคำกริยาที่ให้ภาพเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมาก ทั้งคำกริยาที่ให้ภาพเคลื่อนไหวที่เชื่องช้า เช่น *ย่างเหาะ กริดปีกไชร่หาง* คำกริยาที่ให้ภาพเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว เช่น *แล่นถลา ไส้กระชั้น จับเจียว เลี้ยวลัด จวัดเจเวียน* นอกจากนั้นยังมีคำกริยาที่ให้ความเคลื่อนไหวอื่นๆอีก เช่น *เลี้ยวล่อ กันกาง หันห่าง เหยยเยาะ* เป็นต้น นอกจากในเนื้อหาของบทร้องแล้ว คำอธิบายบทที่เสริมท้ายบทร้องก็ยังช่วยให้ภาพของการแสดงนี้แจ่มชัดยิ่งขึ้น

ซ้ำโหย • พระนางสาว,ลาวน้อย,ล่้อยอนาถ สรร้านสังวาศ,รุ่น  
อุรา,มารศรี ประเด็ยวรัก,ประเด็ยวซิง,คลั่งดุติ เพราะรู้ว่า,สามิ,จะ  
อันตราย นิงมายา,ก็เหมือนฆ่า,ผัวอาลัญ ยามเยยวน,ชวนกระศัล,ก็ขวัญ  
หาย ล้ำๆ,จะถล่ำ,บอกอุบาย ยามพระคลาย,นางคณิง,ถึงบิดา คิดถึง  
อุ,ตะมวงษ์,ตำรงริช จะเสียดัตร,สลายราช,วงษา หวลนิยม,ชื่นชม,พระ

ปรีชา ที่ท่านท้าว, สัจจนาถ, ฉ่าสามี อักอ่วน, ปวนองค์, พระวงหวาด  
 กัมปนาท, แหนงหนาว, ผ่าวจวี กตัญญู, สู้คำกฤศณ, พิศราวี เห็นสุดที่,  
 เอือนอัน, ประหวั่นครวญ ฯ ๔ คำ โอด

(บทละครเรื่องพระยาแกรก หน้า๓๑)

ตัวอย่างมาจากบทละครเรื่องพระยาแกรก ตอนที่พระนางจามะเทวีกำลังทำอุบายสังหารพระยาโคตรระบอง บทร้องนี้ดีเด่นในด้านแสดงอารมณ์และความรู้สึกของนางจามะเทวีว่าเกิดความสับสนวุ่นวายใจ เนื่องจากความขัดแย้งภายในใจระหว่างความรักที่มีต่อพระยาโคตรระบองกับความกตัญญูและหน้าที่ต่อบ้านเมือง จนในที่สุดพระนางก็ยึดมั่นในความกตัญญูและหน้าที่ต่อบ้านเมืองเป็นใหญ่จึงไม่สารภาพความจริงแก่พระยาโคตรระบอง จะสังเกตได้ว่าในบทร้องนี้จะมีคำที่แสดงถึงความสับสนวุ่นวายและทุกทรมานใจค่อนข้างมาก เช่น *ลห้อยอนาถ วุ่นอุรา คลั่งฤติ อักอ่วน ป่วนองค์ พระวงหวาด แหนงหนาว เอือนอัน ประหวั่นครวญ* เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคำที่แสดงถึงความขัดแย้งในใจหรือความรู้สึกที่สับสน เช่น *ประเดี้ยวรักประเดี้ยวชัง ล่ำๆจะถล่ำ* ฯลฯ การสร้างจินตภาพนั้นนอกจากจะแสดงถึงพัฒนาการทางความรู้สึกของตัวละครที่แจ่มชัดแล้ว ยังช่วยให้เข้าใจตัวละครในเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย เป็นต้น

การใช้คำจินตภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งในพระนิพนธ์บทละครว่า ทั้งต่อการอ่านและการแสดงทำให้เข้าใจเรื่องราวของบทละครได้อย่างลึกซึ้ง การสร้างจินตภาพที่ชัดเจนจะช่วยให้ทางฝ่ายผู้แสดงไม่ว่านักแสดง ผู้กำกับ ผู้สร้างฉากและเวที รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถทำความเข้าใจและสร้างจินตนาการจากบทละครแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพของการแสดงได้ตรงตามเนื้อหาในบทละคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอารมณ์ของตัวละครจะทำให้ผู้แสดงเข้าใจและเข้าถึงตัวละครที่ตนแสดงและสามารถแสดงได้สมบทบาท ส่วนในด้านผู้ชมจะช่วยให้ผู้ชมสามารถสร้างจินตนาการไปพร้อมกับการชมการแสดงซึ่งทำให้ติดตามและเข้าใจเรื่องราวที่ชมได้อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากภาพและการแสดงบางอย่างไม่สามารถแสดงได้ การสร้างจินตนาการในขณะชมการแสดงจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชมการแสดง

#### ๕.๒.๒.๑.๓ การใช้คำภาษาต่างประเทศและคำเลียนสำเนียงภาษาต่างประเทศ

ในพระนิพนธ์บทละครมักพบการใช้คำในภาษาต่างๆ หรือคำเลียนเสียงให้ตรงหรือใกล้เคียงกับลักษณะเด่นของสำเนียงในภาษานั้นๆ เนื่องจากเป็นส่วน

หนึ่งของกลวิธีการออกภาษาซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการแสดงละครพื้นทางและละครเสภาใน  
พระองค์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความสามารถทางวรรณศิลป์อีกด้วย

การใช้คำภาษาต่างประเทศและคำเลียนสำเนียงภาษา  
ต่างประเทมักพบในตอนที่มีการออกภาษาคือเป็นตอนที่มีตัวละครชาติต่างๆ ซึ่งการใช้คำดัง  
กล่าวนี้จะเป็นส่วนสำคัญของกลวิธีการออกภาษาในการแสดงละคร หากนำบทละครมาใช้อ่านก็  
มีส่วนสำคัญที่สร้างความสมจริงและเสริมจินตนาการให้แก่บรรยากาศของเรื่องที่มีตัวละคร  
ต่างชาติต่างภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คำเลียนสำเนียงภาษาต่างประเทนั้นจะช่วยให้  
ผู้อ่านรู้สึกได้ถึงสำเนียงการพูดของตัวละครภาษาต่างๆเหมือนดังได้ฟังตัวละครชาตินั้นพูดจริงๆซึ่ง  
จะทำให้การอ่านบทละครมีชีวิตชีวาเหมือนชมการแสดงจริงๆ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความ  
สามารถในการประพันธ์ของผู้ทรงพระนิพนธ์ที่ทรงสามารถนำคำในภาษาต่างๆมาใช้ร่วมกับคำใน  
ภาษาไทยได้อย่างกลมกลืนทั้งความหมายและเสียง กล่าวคือ คำในภาษาต่างประเทเหล่านั้นจะ  
นำมาใช้โดยเขียนทับศัพท์ด้วยอักษรวิธีแบบไทย และสามารถสื่อความหมายร่วมกับคำอื่นๆใน  
บทร้องได้เหมือนกับเป็นคำในภาษาไทย ที่สำคัญหากคำเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งของคำที่รับ-ส่ง  
สัมผัส กวีก็ทรงหาคำที่สามารถรับส่งสัมผัสได้โดยยังคงสื่อความหมายได้อีกด้วย เช่น

ฝรั่งโง่ • เยาวประวิต, จิตระรัตน, กระษัตริย์ฝรั่ง เกอ  
โอบหวัง, ลักเลิศ, มาเฟลิตคู รับอินไวต์, พระไทยเข็ญร์, เต็ยโถมตุ  
ฮูริรส, เพชรพู, ฮุนิฟอม พระแสงดาบ, พาดสาย, สะพายสอด  
ทรงขาริฮ้อค, เทียมไลฮ้อบ, ไมยอนย้อม แตรกังวาล, เรือกทหาร,  
สพรีบพร้อม แสนองค้อจ, มาชฮ้อม, อาบีมา ฯ ๔ คำ แตรฝรั่ง

(บทละครเรื่องสมุทโฆษ ตอนกลาง หน้า ๖)

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ตั้งแต่ ๑ บัดนั้น                | ใจเสียง เกาเตา เจ้าหล้า          |
| ค่านับ รับโองการ ผ่านฟ้า         | เรียกขุนชื้อ ลือปัญญา ปรีชาโว    |
| เมืองฮันเค้า เนนาโน แคว้นไหนหล้า | ฮวนหนั่งคล้า คล้าเค้า เออคงได้   |
| มีตราสั่ง กระทั่งราช โองการไป    | บังคับให้ สืบแจ่มแหลมสุวรรณ      |
| ญวนเขมร ลาวไท ให้เที่ยวค้น       | สุดจะพัน พบอนงค์ ที่ทรงฝัน       |
| นอกเสียมโหล โผล่พม่า และรามัญ    | ฮ้างรางวัล บันใจ ให้ทยาน         |
| ครั้นตกลง บงการ ปานปฤกษา         | แต่งม้าใช้ เจริญตรา รับฝาด่าน    |
| มอบตงก๊ก ไทหล้า คนช้านาญ         | เป็นใหญ่ผ่าน ฮวนโต ในแคว้นแคว้นฯ |

รายละเอียดกล่าวไว้ใน ๔.๓ พระนิพนธ์บทละครทำให้ความสำคัญแก่การออกภาษา

## ๘ คำ เจริง

(บทละครเรื่องเจ้าลาย หน้า ๑๑๘ - ๑๑๙)

จากตัวอย่างที่ยกมานี้ จะเห็นได้ว่าในตัวอย่างแรกนั้นได้  
จงใจใช้คำในภาษาอังกฤษค่อนข้างมากเพื่อแสดงถึงการออกภาษาของตัวละครที่เป็นชาติตะวันตก  
เช่น คำว่า โหม เฟลิต อินไวต์ เซียร์ เดีย ยูเรเรส ยูนิฟอม ซาริฮ็อค ไลยอน  
มาช และอานีมา คำในภาษาอังกฤษเหล่านี้จะมีเสียงสัมผัสเช่นเดียวกับคำไทย เช่น อินไวต์-  
พระไทย เซียร์-เดีย ยูเรเรส-เพชร์ พดู-ยูนิฟอรัม เป็นต้น เช่นเดียวกับตัวอย่างที่สอง มีคำใน  
ภาษาจีนเข้ามาใช้ในบทร้องเพื่อแสดงการออกภาษาของตัวละครจีน เช่นคำว่า กุนซื่อ ฮวนหนัง  
เสียมโหล ฮวนไต ฯลฯ คำในภาษาจีนเหล่านี้จะรับส่งสัมผัสกับคำใกล้เคียงในบทเดียวกัน เช่น  
กุนซื่อ - ลือ (ปัญญา) เสียมโหล - โผล่ ฮวนไต - ใน เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้คำเลียนสำเนียงภาษาลาว เช่น

(ขับ) สร้อยฟ้าร้อง (เอง) เยอเออหม่อมไวย ซ้อยบู้จักไต

อีสังว่า บาดแผซ้อยน้อมดอกคา ซ้อยบ่อยากเสียนคำสาไม  
ต้องการ แม่ศรีมาลาหน้าเมื่อดข้าเลือกข้าหนอง เขิญไปลอง  
ไสยาเดอะค้ำกาน หม่อมเมียจะได้หายสบายบาน ซ้อยนี่ย่าน  
นักษณาคำสาไทย ฯ

(บทละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนสร้อยฟ้าทำเสน่ห์ หน้า ๙)

จากตัวอย่างมีการใช้คำเลียนสำเนียงภาษาลาว ซึ่งใช้  
ในบทสนทนาของนางสร้อยฟ้าซึ่งเป็นตัวละครลาว เช่นคำว่า ฮู้ เฮียน คำสา ข้าเส็ดข้าหนอง  
เขิญ แผ คำเลียนสำเนียงในภาษาลาวเหล่านี้เกิดจากการแปลงเสียงพยัญชนะบางเสียงให้คล้าย  
กับการออกเสียงของภาษาลาว (ภาคเหนือ) คือ เปลี่ยนเสียงพยัญชนะ /ร/ เป็น /ฮ/ เปลี่ยน  
เสียง /ช/ เป็น /ซ/ และการไม่ออกเสียงควบกล้ำ ตามลำดับ

นอกจากนี้ในพระนิพนธ์บทละครร่ายยังนำคำในภาษา  
ต่างประเทศมาใช้ในบทร้องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คำภาษา

อังกฤษ ซึ่งนอกจากจะแสดงสามารถทางการประพันธ์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้บทร่อนนั้น น่าสนใจยิ่งขึ้นอีกด้วย เช่น บทร่อนสร้อยในเพลงแขกสาหร่ายที่ใช้ในบทละครเรื่องเจ้าลาย โดยทั่วไปบทร่อนสร้อยในเพลงแขกสาหร่ายแต่ละบทจะนำชื่อดอกไม้ต่างๆที่คุ้นเคยกันดีมาใช้ในการรับส่งสัมผัสกับวรรคต่อไป โดยจะต้องพิจารณาให้เนื้อร้องทั้งหมดนั้นกลมกลืนกัน ทั้งเสียงสัมผัสและความหมายและโดยทั่วไปจะเป็นชื่อดอกไม้ที่เป็นคำไทย แต่ในบทละครเรื่องเจ้าลาย กวีทรงเลือกชื่อดอกไม้ต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษมาใช้ นับว่าเป็นความคิดที่แปลกไปจากผู้อื่น ดังตัวอย่าง

พม่าเห • นางไม้

เจ้าสักใจ ในสุบิน ถวิลว่อน

(สร้อย) บุญที่อาภัพ ดังดอกกล้วย อินทอมิสต์  
ปางบุญที่หีน ชื่นชีวิต หนะน้องเฮย )

บุญบังเอิญ พะเชิญหวัง พบบังอร

อัสสมร ปรานี พี่แสนรัก

(สร้อย) หัวใจที่แพ้บ หัวใจดอกสะแนนปแดร์รักก่อน  
เดี่ยหงเหือน เหมือนมกร หนะน้องเฮย )

เจ้าเนาโน ไพรพฤกษ์ พิลึกเหลือ

ไปรดมาเมื่อ เมืองสงวน จึงควงศักดิ์

(สร้อย) ดอกเคซี่สีเจดดา ดอกคอนฟลาวเวอละลิล  
บุญเหนือเจ้า ดอกเคสะลิล  
เสน่ห์ซิบซิบ หนะน้องเฮย )

ทุกเย็นเช้า ไร่ทแล่น ไครเห็นพักตร์

พบแล้วจัก จากใจน สุดใจแล้ว

(สร้อย) ดอกไลแล็กแหวกถวิล ดอกแดฟฟอดิลสวยสด  
ที่มีเชื้อเพื่อปานวานฮิง หัวง่อมกุสมปิงส์  
หนะน้องเฮย )

พระบิตูรงค์ ทรงพิโรธ โทษโยกเหยก

ไม่ภิษก เสนหา สุดาก้าว

(สร้อย) ดอกเอ๋ย เจ้าดอกปือปปี  
นำชมสไบเจ้าเคลาสิ คล้องคอศอที่ หนะน้องเฮย )

สนะอนันต์ กระนั้นพี่ ไม้ไกว

พี่จรีแฉ้ว ผวนปอง น้องนางไม้

(สร้อย) ดอกคานะชัน ชาวเหมือนขวัญเนตรจวิ  
หอมประทีนกลืนสวย ะรินรายฤติ แสนชื่นใจที่  
หนะน้องเฮย )

ตอบอนพี่ หนะเจ้าศรี สุดที่รัก

จะสมัคกร มอบชีวา หรือหาไม่



(สร้อย) ดอกตุลিপี่ต่าง เจกขึ้นสองสระโศค  
ที่ชมขึ้นรันทุทัย กว่าไปรมโรส  
ยั่ววิญญา ปราโมทย์ หนะน้องเอย)

เหมือนกระต่าย หมายถึง โยมไกล

ครั้นเข้าใกล้ โจนชยค เป็นมดแดง

(สร้อย) ใ้อู่รวงค่างไม้ เหมือนไวทโรส

ดอกชอครอบชอบคู่ โจนศรชอโศค

ชอปกดั่งทึงที่คังโคค หนะน้องเอย ) ฯ

๘ คำ เจจจา

(บทละครเรื่องเจ้าลาย หน้า ๕๓ - ๕๕)

การใช้ชื่อดอกไม้และคำภาษาต่างตะวันตกนี้แสดงความรู้  
และความสามารถของกวีในการใช้ภาษาตะวันตกได้ดี และที่น่ายกย่องคือสามารถร้อยเรียงคำใน  
ภาษาไทยและคำในภาษาตะวันตกให้กลมกลืนกันทั้งด้านเสียงสัมผัสและความหมาย กล่าวคือ จะ  
ใช้เป็นคำที่สามารถรับส่งเสียงสัมผัสกับคำอื่นๆในบทร้องได้เช่นเดียวกับคำไทย เช่น (เด)ซี - ซี(เจลา)  
เจลา - ฟลาว(เวอ์) (เคาสะ)ลิป-ชิบชิบ เป็นต้น ทั้งคำเหล่านี้ยังสามารถสื่อความหมายร่วมกับ  
คำอื่นๆได้เช่นเดียวกัน เช่น สามารถใช้เป็นความเปรียบได้เช่นเดียวกับคำในภาษาไทย เช่น “ใ้อู่รวงค  
่างไม้ฟ้า เหมือนไวทโรส” เป็นต้น

การใช้คำภาษาอังกฤษนี้สร้างความแปลกใหม่ให้แก่การ  
แสดงละครในสมัยนั้นซึ่งสอดคล้องกับกระแสความสนใจตะวันตกของผู้ชมละคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในกลุ่มคนชั้นสูงและกลุ่มคนในราชสำนักซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมสำคัญของการแสดงละครในพระองค์นั่นเอง

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการใช้คำภาษาต่างประเทศและ  
คำเลียนสำเนียงภาษาต่างประเทศนี้ นอกจากจะเป็นกลวิธีสำคัญในการออกภาษาในการแสดงละคร  
แล้วยังถือเป็นกลวิธีสำคัญทางวรรณศิลป์ในพระนิพนธ์บทละครรำอีกด้วยเนื่องจากได้ช่วยสร้างความ  
สมจริงและเสริมบรรยากาศของเรื่องที่มีตัวละครต่างชาติต่างภาษาให้ชัดเจนในจินตนาการของผู้อ่าน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คำเลียนสำเนียงภาษาต่างประเทศนั้นจะช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนดังได้ยิน  
เสียงตัวละครชาตินั้นพูดจริงๆ ซึ่งจะทำให้เรื่องราวในพระนิพนธ์บทละครรำนั้นมีชีวิตชีวาเหมือนดัง  
ชมการแสดง นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงความสามารถทางการประพันธ์ของกวีผู้ทรงพระนิพนธ์ทั้ง  
ยังเป็นการสร้างความแปลกใหม่ทำให้บทร้องนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นอีกด้วย

#### ๕.๒.๒.๑.๔ การใช้คำที่สร้างความตลกขบขัน

ดังที่กล่าวแล้วว่าพระนิพนธ์ทละครำได้เน้นบทบาทที่ตลกขบขันเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งของการแสดงละครพื้นทางและละครเสภาในพระองค์ ดังนั้นจึงพบว่าพระนิพนธ์หลายตอนจึงมีการใช้คำที่สร้างความตลกขบขันเพื่อเสริมบทบาทดังกล่าว แม้หากนำพระนิพนธ์ทละครำมาอ่านคำเหล่านี้ก็จะช่วยสร้างความตลกขบขันให้แก่บทละครตอนนั้นๆได้เป็นอย่างดี

การใช้คำที่สร้างความตลกขบขันนี้จะพบอย่างชัดเจนในบทร้องในเพลงหน้าพาทย์ที่บรรจุคำร้องใหม่ซึ่งจะมีเนื้อหาชวนขันจากการเสียดสีล้อเลียนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น

ตระระแร่ดแต่ดแต่ๆ แม่แก้อ้อแร่ด เห็นสาวๆก็ก้าวกันอึ้ง  
พลอยกะบูกะบั้งกะปอดกะแปด (รับ)  
(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๓๓)

เฮอะเฮอะๆ พ่อสะกอล่อยอดไก่ เขาดูยู่ดูยู่ไม่ทันไร เดี่ยว  
เอ๊กเซอร์ไซส์วิสิตโรงไป (รับ)  
(บทละครเรื่องพระลอ ตอนต้น หน้า ๓๔)

ตระริงดั่งดั่ง ตะริงดั่งดั่ง ฝรั่งท้องพลูย หนวดเครายุ่มย่ำม  
หนอยแน่นามกะตุกกะตุย (รับ)  
(บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๑๐๐)

จากบทร้องในตัวอย่างจะเห็นว่ามีการใช้คำที่สร้างความตลกขบขันให้แก่บทร้อง ได้แก่ การใช้คำที่เลียนทำนองเพลง เช่น **ตระระแร่ดแต่ดแต่ๆ เฮอะเฮอะๆ ตะริงดั่งดั่ง ตะริงดั่งดั่ง** คำเหล่านี้มักเป็นคำที่ไม่มี ความหมายแต่เน้นเสียงที่แปลกและมีจังหวะของคำตามทำนองและจังหวะเพลง คำอื่นๆบางคำในบทร้องก็จะไม่สนใจความหมายของคำนักแต่เน้นเสียงที่แปลกและสะกดหู เช่น **กะบูกะบั้งกะปอดกะแปด กะตุกกะตุย** และบางคำจะเป็นคำเลียนเสียงและคำในภาษาพูด เช่น **ก้าวก้าว อ้อแร่ด หนอยแน่น** นอกจากนี้ยังใช้คำภาษาต่างประเทศเข้ามาปนกับภาษาไทยเพื่อให้บทร้องนั้นดูแปลกไปอีกด้วย เช่น **เขาดูยู่ดูยู่ เอ๊กเซอร์ไซส์ วิสิต** เป็นต้น

นอกจากการใช้คำดังที่กล่าวในตัวอย่างแล้ว การใช้คำที่มีรับส่งเสียงสัมผัสด้วยเสียงสัมผัสยาก คือ คำตายเสียงสั้นบางคำก็ยังสร้างความตลกขบขันให้

แก่บทร้องนั้นได้ เช่น (อะไร) หยะ – (ปลา)ละ ดังตัวอย่างที่กล่าวแล้วใน ๕.๒.๒.๑.๑ การใช้คำที่ก่อให้เกิดอลงการทางเสียงหรือความหมาย หรือทั้งเสียงและความหมาย

ดังนั้น การใช้คำที่สร้างความตลกขบขันจึงถือเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในพระนิพนธ์บทละครรำซึ่งจะสอดคล้องกับลักษณะสำคัญของการแสดงละครพันทางและละครเสภาในพระองค์ โดยคำที่สร้างความตลกขบขันให้แก่บทร้องจะเน้นคำที่มีเสียงแปลก แตกต่างจากคำทั่วไปโดยไม่เน้นถึงความหมายของคำมากนัก เช่น คำที่เลียนทำนองเพลงต่างๆ คำเลียนเสียง คำในภาษาพูด คำภาษาต่างประเทศ คำที่รับส่งเสียงสัมผัสยาก เป็นต้น

ดังนั้น การใช้คำจึงเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่สำคัญในพระนิพนธ์บทละครรำทั้งการใช้คำให้เกิดอลงการทางด้านเสียงหรือความหมาย หรือทั้งเสียงและความหมาย การใช้คำจินตภาพ การใช้คำภาษาต่างประเทศและคำเลียนสำเนียงภาษาต่างประเทศ และการใช้คำที่สร้างความตลกขบขัน เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความสามารถทางการประพันธ์แล้ว ยังมีความสำคัญต่อการสื่อความหมายในพระนิพนธ์บทละครรำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการช่วยสร้างจินตนาการที่แจ่มชัดให้แก่บทละคร ทั้งยังสอดคล้องและส่งเสริมลักษณะการแสดงละครพันทางและเสภาในพระองค์อีกด้วย

#### ๕.๒.๒.๒ การใช้ความเปรียบเทียบ

การใช้ความเปรียบเทียบเป็นการสร้างภาพพจน์ จินตนาการ และความรู้สึกที่ชัดเจนในมโนคติของผู้อ่าน เป็นการสื่อสารที่ผ่านเครื่องกลั่นกรองเพื่อให้ได้อารมณ์และรสของวรรณคดีที่ละเมียดละไมยิ่งขึ้น (ชลดา เรื่องรักษลิต, ๒๕๔๑: ๑๔๙)

การใช้ความเปรียบเทียบในพระนิพนธ์บทละครรำนั้นมีผลต่อการสร้างภาพพจน์ จินตนาการ และความรู้สึกได้ทั้งจากการอ่านบทละคร การฟังบทร้องและการชมการแสดง มีทั้งที่เป็นความเปรียบเทียบที่ใช้ตามขนบวรรณคดีและทั้งที่แตกต่างออกไป เพื่อให้เหมาะสมแก่เนื้อหาของบทละครตอนนั้น การใช้ความเปรียบเทียบที่น่าสนใจในพระนิพนธ์บทละครรำ ได้แก่

พม่าเห่ • นางไม้

เจ้าสักใจ ในสุบิน ถวิลว่อน

(สร้อย) บุญพี่อาภัพ ดังดอกกล้วย อินทอมิสต์

ปางบุญพี่พื้น ชื่นชีวิต หนะน้องเอย )

บุญยังเฮ็ญ พะเจ็ญหวัง พบบังอร

อ้าสมร ปราณี่ พี่แสนรัก

(สร้อย) หัวใจพี่แพบ หัวใจดอกสะแนปแดร์กก่อน  
เล็ยพงเผื่อน เหมือนมกร หนะน้องเฮย )

เจ้าเนาโน ไพรพฤกษ์ พิลึกเหลือ

ไปรดมาเมื่อ เมืองสงวน จิ่งควงศักดิ์

(สร้อย) ดอกเดซี่สีเจลา ดอกคนอฟลาวเว่อละลิบ

บุญเหนือเจ้า ดอกเคาะละลิบ

เสนห์ซิบซิบ หนะน้องเฮย )

ทุกเย็นเช้า เร้าทเล้น ใครเห็นพักตร์

พบแล้วจัก จากใจน สูดใจแล้ว

(สร้อย) ดอกไลแล็กแหวกถวิล ดอกแดฟโฟดิลสวยสดิง

พี่ผีเสื้อเพื่อปามาหาน้อง หัวงสู่มกุสมปิงส์

หนะน้องเฮย )

พระบิดรงค์ ทรงพิโรธ โทษโยยกเหยก

ไม่วิกะก เสน่หา สูดากแก้ว

(สร้อย) ดอกเอ๋ย เจ้าดอกบิอบบี้

นำแชมสไบเจ้าเคล้าสี คล้องคอคอพี่ หนะน้องเฮย )

สนมอนันต์ กระนั้นพี่ ไม้แก้ว

พี่จิ้งแฉ้ว ผวนปอง น้องนางไม้

(สร้อย) ดอกคานะชัน ชาวเหมือนขวัญเนตรจวี

หอมประทินกลั่นสวย ระรินรวยฤดี แสนชื่นใจพี่

หนะน้องเฮย )

ตอบวอนพี่ หนะเจ้าศรี สูดที่รัก

จะสมัคคร มอบชีวา หรือหาไม้

(สร้อย) ดอกตุลปัสตีต่าง เจกขึ้นสวางสระใสด

พี่ชมชื่นรื่นฤทัย กว่าไปรมโรส

ยั้ววิญญา ปราโมทย์ หนะน้องเฮย )

**เหมือนกระต่าย หมายถึง โยมไกล**

**ครั้นเข้าใกล้ โฉนชยค เป็นมดแดง**

(สร้อย) ไถ่สุรางค์นางไม้ เหมือนไวทโรส

ดอกชอตรอบชอบคู่ โฉมตรูชอบโตด

ชอบแกลังทั้งพี่ตั้งโตด หนะน้องเฮย ) ๗๘ คำ เจรจา

(บทละครเรื่องเจ้าลาย หน้า ๕๓ - ๕๕)

จากตัวอย่างมีการใช้ความเปรียบที่เป็นไปตามขนบแต่นำมาใช้สื่อความหมายที่ลึกซึ้งคมคาย กล่าวคือ การใช้ความเปรียบที่ว่า “เหมือนกระต่าย หมายโสม พโยมไกล ครั้นเข้าใกล้ โจนชยด เป็นมดแดง” ในบทร้องนี้เป็นบทที่เจ้าลายครามเมื่อแรกพบนางยมโดยว่าพระองค์แสนหลงรักนางในฝันมาเป็นเวลานาน แต่ไม่เคยได้พบเหมือนกับกระต่ายที่เฝ้าหมายปองพระจันทร์ที่อยู่แสนไกลไม่มีวันที่จะได้สมหวังหรือแม้แต่จะได้ใกล้ชิด เมื่อพระองค์มาพบนางยมโดยสมดังหวังแต่เกรงก็ว่าจะต้องผิดหวังอีกเหมือนกับ “มดแดง” ซึ่งในที่นี้หมายถึงสำนวนที่ว่า “มดแดงแฝงพวงมะม่วง” นั่นเอง

ดวงพระธาตุ • งามภักตร์, ูเพียง, เพชรวิฆเนศวร, อดองช่อง, เฉลา  
แล, รับแซไซ งามองค์, องค์อ่อน, ลมุนลไม งามจรด, พิศพิไลย, ยามไสยา  
โอเอกองค์, หลงร่อน, อำพรหลับ เพดาลประดับ, ค้วยดาว, พราวเวหา  
แผนพนม, เป็นพรหม, สมโศภา บรรทมแท่น, แขนฟ้า, เป็นสุตรทอง  
มั่นพระยุวิณทร์, เคียงพิน, ฐปตี คู่ราศรี, เสน่ห์ชม, ประสมสอง จะแสน  
สวย, สุดล้ำ, เทวาปอง พलगประคอง, องค์เอก, ดันเมขมา ฯ ๒ คำ เชิดจึง

(บทละครเรื่องพระสมุทโฆษ ตอนต้น หน้า ๗ - ๘)

จากตัวอย่างมีการใช้ความเปรียบแบบอุปลักษณ์ เป็นตอนที่พระไทรมาพบพระสมุทโฆษซึ่งบรรทมอยู่ใต้ต้นไทร ก็เกิดความเมตตาและสงสารที่พระองค์ต้องอาศัยกลางป่าแทนห้องบรรทมที่แสนสุขสบายในพระราชวัง กวีได้ทรงเปรียบเทียบบรรยากาศในป่ากับบรรยากาศในห้องพระบรรทมเพื่อให้ภาพและเน้นถึงความลำบากที่พระสมุทโฆษต้องประสบเนื่องจากกลางป่าเช่นนี้ไม่สามารถหาความสุขสบายใดๆได้จนต้องอาศัยสิ่งต่างๆเท่าที่มีอยู่แทนให้พอบรรทมได้

ชมดง • ยดช่อเอื้อง, เหลืองเนียน, เหมือนจวี ช้องนาง  
เหมือน, เกษี, สายสมร ดอกกล้วยไม้, เหมือนสไบ, บังอร พิศพวง  
ปฐ, คูเหมือนกร, กอดทียา มาลีโรย, ไชยกลิ่น, ประทินถวาย เหมือน  
กลิ่นสาย, สุดที่รัก, พยักหา ทิศวง, องค์เอียง, เสียงสาธิตา เหมือน  
สุรเสียง, สาวสุดา, เรียกหาเรียม ฯ ๔ คำ

ม้าอง • เห็นเนื้อถัก, พิลิกไลด, กระโคศอ่อน เหมือนที่  
ซ่อน, ชมกาย, เจ้าชายเหนียม เห็นลมเจียบ, พระยั้งเจียบ, อูราเตรียม  
เหงาเหมือนฮาม, งามเสงี่ยม, เจ้านายองค์ เสียงโยธา, ำเรง, บรรเทิงให้  
กีกก้องโก, ลาวนา, พระหารหง พระกุมาร, สท้านคณิง, ถึงโถมยง มีรู้ทรง,  
สรวลภิรมย์, ชมพนานต์ ฯ ๔ คำ เชิด

(บทละครเรื่องพระสมุทโฆษ ตอนต้น หน้า ๑๕)

จากตัวอย่างเป็นการใช้ความเปรียบในลักษณะของบทนิราศซึ่งเป็นชนบทที่นิยมในวรรณคดีไทย ในตัวอย่างนี้เป็นบทที่พระสมุทโฆษคร่ำครวญถึงนางพินรูปดี กวีได้ทรงนำธรรมชาติรอบตัวมาเป็นความเปรียบให้ตัวละครคิดถึงนางอันเป็นที่รักซึ่งเป็นกลวิธีที่ทำให้เกิดทั้งภาพและอารมณ์สะเทือนใจ

การใช้ความเปรียบแบบบทนิราศในพระนิพนธ์บทละครรำบางตอนนั้นแทนที่จะชมตงกลับชมท้องฟ้าแทน ได้แก่

ตามทรวง • เอนองค์,ลงเหนือ,สุพรรณอาสน์ พระเยาวราช,  
รัญจวน,หวลให้ แสงโสมส่อง,ช่องแกล,แลไกล เอกอำไพ,นำรัก,เหมือน  
ภักตร์น้อง ฯ ๒ คำ

พันธุ์ฝรั่ง • ดาวพระศุกร์,สุกแสง,แสงทเวศ เหมือนดวง  
เนตร,น้องชม้าย,เอียงอายปอง ทางข้างเฝือก,เหมือนเทือก,สไบทอง  
ดาวคืนท้อง,ฟ้าประกาย,คล้ายลายพร แวววิเวก,เมฆเหมือน,สีภูเจ้า  
ถนอมเกล้า,นุชนาง,ไม่ห่างแห (ครวญ) ยิ่งคิดถึง,พระยิ่งอึ้ง,ตลิ่งแล  
หวลพระแกล,โศกคล้าย,ไม่บรรทม ฯ ๔ คำ โศด

(บทละครเรื่องสมุทโฆษ ตอนต้น หน้า ๑๙)

จากตัวอย่างได้เปรียบธรรมชาติกับนางอันเป็นที่รัก สิ่งที่เปรียบนี้จะไม่พบมากนักในวรรณคดีไทย ได้แก่ ดาวพระศุกร์ ทางข้างเฝือก ดวงดาวและเมฆ ซึ่งจะทำให้บทร้องนี้ได้ทั้งภาพและอารมณ์ที่ค่อนข้างแปลกไปจากบทร้องอื่นๆ

หกบท • โอ้วามานพพึ่งพบภักตร์ เหมือนใครรักสวาดิ์ดูอยู่ห่างๆ  
โฉนรูปสูบอุราสุดลาวาง รวากะสร้างเสนาให้กาภิ จะรู้ตัววาจะมัวลเมอ  
ถ่อม ที่เราตรอมจิตรคนึงเสียถึงที่ **สุดวิไสยได้สังวาสแล้วชาตินี้**  
**เหมือนกะต่ายหมายมีฎาถึงจันทร์** โอ้ยพรหมทัตพิศดาเจ้าข้าเอ๋ย ช่าง  
วุ่นเซยหลงชล่าจนนำชน พระกายแก่แต่ไม่มีนึกรู้ศึกทัน ไม่สมกันแต่ก็เฝ้า  
จะเกล้าคลึง พระเกษงออกจอกข้างพระปรางนุบ พระกายซุบซุบแสนยัง  
แค้นึง ทุกเช้าคำล้าฝัดไปตรตรีจริง น่าร้องอึ้งเหลืออายตกายกวน  
ส่วนหนุ่มสาวควรวกัณกระศีลสวาสติ กลับนิราศร้างชมภิรมย์สงวน เฝ้า  
แต่ตื่นถวิลหวังคลั่งครวญ กำศรวลโศกคล้ายไม่บรรเทา ฯ ๑๐ คำ เกิด  
อัศจรรย์ รัง

(บทละครเรื่องกาภิ หน้า ๑๗ - ๑๘)

ตัวอย่างนี้เป็นการคร่ำครวญของนางกาก็เมื่อได้พบกับมานพ แปลง ในบทคร่ำครวญนี้มีความเปรียบที่ค่อนข้างแปลก คือ นางคร่ำครวญว่านางไม่สมหวังในความรักเหมือน “กะต่ายหมายมีถาถึงจันทร์” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความเปรียบเปรียบนี้มักใช้แก่ตัวละครฝ่ายชายคร่ำครวญถึงนางอันเป็นที่รัก แต่ในพระนิพนธ์บทละครทำเรื่องกาก็ได้นำมาใช้แก่ตัวละครฝ่ายหญิง คือ นางกาก็คร่ำครวญถึงตัวละครฝ่ายชาย นอกจากนี้จะทำให้บทร้องนี้แปลกไปจากชนบแต่เดิมแล้ว ยังช่วยเสริมการแสดงลักษณะสำคัญของนางกาก็ว่าเป็นหญิงที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม ทำตัวผิดจารีตประเพณีซึ่งในที่สุดก็ต้องได้รับกรรมในตอนที่

นอกจากนี้ พระนิพนธ์บทละครยังนำสิ่งต่างๆ ในวัฒนธรรมต่างๆ มาใช้เป็นความเปรียบโดยมากมักจะใช้กับตัวละครต่างชาติต่างภาษา นอกจากนี้จะช่วยสร้างความกลมกลืนทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับคนเชื้อชาติต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมให้สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมในชาตินั้นๆ ได้ ซึ่งถือเป็นกลวิธีสำคัญของการออกภาษาอีกด้วย เช่น

โคมแจ็ก • เมื่อนั้น

เจ้ากงจิ้น ปิ่นแก้ว เมียงเข้าที่  
 เว็กแพรปก พักตรา สร้อยอินทรีย์  
 แม่ยามหลับ กลับทิว ศรีโศภางค์  
 คิดใคร่โถม โลมอนงค์ หวลสงสาร  
 ปล่อยนอนนาน เต็มตื่น ฟันโศกสว่าง  
 เพียงแต่ชม โคมพลุ อยู่กลางพลาจ  
 เนตสุรางค์ หลับพริ้ม ยังดิ่งแฉ  
โสมรุ้งเหมือนดอก โบตัน ขวัญใจที่  
ปรางสาดี คางอนงค์ คังวงแห  
 พิจลักยิ้ม แม่มียิ้ม อลิ้มแล

รามชนง กังแม่ เหมือนเกาทัณฑ์ ฯ ๖ คำเจรจา

(บทละครเรื่องเจ้าลาย หน้า ๑๖๖)

จากตัวอย่างนี้ได้นำดอกไม้ ผลไม้ และอาวุธในวัฒนธรรมจีน มาใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ดอกโบตัน ผลสาดี และเกาทัณฑ์ ความเปรียบเหล่านี้จะช่วยให้เกิดจินตภาพที่ค่อนข้างแปลกออกไป และที่สำคัญจะช่วยเสริมบรรยากาศของชาติจีน ให้เข้ากับพระเจ้ากรุงจีนซึ่งเป็นตัวละครที่กำลังแสดงบทบาทอยู่ เป็นต้น

จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการใช้ความเปรียบในพระนิพนธ์บทละครรำมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างจินตภาพ และอารมณ์ ทั้งความเปรียบบางตอนก็มีความคิดแปลกและโดดเด่น นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศของการออกภาษาอีกด้วย

#### ๕.๒.๒.๔ การใช้โวหาร

การใช้โวหารหรือการใช้สำนวนโวหารในพระนิพนธ์บทละครรำที่จะกล่าวถึงในที่นี้เพื่อแสดงถึงความสามารถทางวรรณศิลป์ของกวีผู้ทรงพระนิพนธ์ คือ การใช้โวหารที่ในพระนิพนธ์บทละครรำที่ทรงพระนิพนธ์จากเรื่องในวรรณคดี และทรงพระนิพนธ์ขึ้นจากเค้าเรื่องในประวัติศาสตร์และตำนานต่างๆ ผู้วิจัยพบว่ามีบทละครบางตอนที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าได้ทรงเลียนแบบมาจากสำนวนในเรื่องที่เป็นที่มาของบทละครเรื่องนั้นๆ

ในพระนิพนธ์บทละครรำที่ทรงพระนิพนธ์จากเรื่องในวรรณคดีพบว่านอกจากจะมีการตัดตอนวรรณคดีเรื่องนั้นๆมาใช้เป็นบทร้องแล้ว ในส่วนที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่บางตอนได้ทรงพระนิพนธ์โดยรักษาโวหารให้ใกล้เคียงกับโวหารในวรรณคดีเรื่องนั้นเป็นอย่างยิ่ง เช่น บทละครเรื่องพระลอมีบทร้องหลายตอนที่โวหารใกล้เคียงกับโคลงและร่ายในลิลิตพระลอ เช่น

| ลิลิตพระลอ                                 | บทละครเรื่องพระลอ <sup>๒</sup>          |
|--|---|
| โคลง ๒                                     | ร้องลำลาวครวญ                           |
| คิดปราณีออกให้ รอยราษละห้อยให้             | • โอ้พระชนนีศรีแมนสรวง                  |
| ถึงลูกแล้ว ณ หัว ลูกเอ๋ย                   | จะโศกทรวงเสียวรัลึกรำลึกถึง             |
| โคลง ๔                                     | ไหนทุกข์ถึงบิดรงค์ทรงรำพึง              |
| เจ็บรักเจ็บจากซ้ำ เจ็บเจี้ยว ยากนา         | ไหนโศกซึ่งถึงกูคู่หทัย                  |
| เจ็บใครคืนหลังเหลียว สู่นัยว               | <b><u>ร้อยชู้ฤาสู่เมื่อเมียดน</u></b>   |
| เจ็บเพราะลูกมาเดียว แตนท่าน                | <b><u>เมียร้อยคนฤาเท่าพระแม่ได้</u></b> |
| เจ็บแรงเจ็บองค์ท้าว ธิราชร้อนใจถึง ลูกเอ๋ย | พระแม่อยู่เยือกเย็นไม่เห็นใคร           |
| เจ็บถึงบิดราชแล้ว ถึงกู เล่านา             | ฤากลบไปสู่นครก่อนจะดี                   |
| เจ็บอยู่คนเดียวดู ละห้อย                   |   |

<sup>๑</sup> รายละเอียดได้กล่าวแล้วใน ๓.๑ ประเภทของพระนิพนธ์บทละครรำ

<sup>๒</sup> ในตัวอย่างนี้ได้จัดรูปแบบคำประพันธ์ขึ้นใหม่เพื่อแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจน



|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| เจ็บเยียววราศัตรู   | ดูหมิ่น แคลนนา  |   |
| เจ็บเร้งเจ็บค้อยค้อย  | ชอบม้วยเมืองมรณ |   |
| <b>ร้อยธุฎาเท่าเนื้อ</b>  | <b>เมียดน</b>   |   |
| <b>เมียดนทันภาค</b>   | <b>แม่โค</b>    |   |
| ทรงครรภักคลอดเป็นคน   | ดูง่าย เลยนา    |   |
| เลี้ยงยากนักท้าวไท  | ธิดาผู้มีคุณ    |   |
| อย่าไปพะหน้าจัก   | คืนเมื่อ ฎาพี่  |   |
| หาสมเด็จบุญเหลือ  | เลิกให้         |   |
| จะทกจะเทินเชื้อ   | วานช่วย ริรา    |   |
| บาปสิ่งใดจำให้  | ถูกร้อนใจถึง    |   |
| <b>ร้อย</b>   |                 |   |
| <p>บัดนั้นจึงสองนาย ถวายกษประนม บังคม<br/>         ทูลบมิช้า จำข้าบาทสรวมชีพ เจ้าจอมทวิป<br/>         โองการ พระภูบาลจักเด้า เข้ายังเมืองมิ่งคืน<br/>         ข้าบาทยี่นยลชอบ อย่าเยียวลอบไปเลย ควร<br/>         เสวยสวัสดิ์ครองตัว ด้วยสมเด็จน้องท้าว ท่าน<br/>         ไ้ชนนี้ ท่านเทอญ</p> |                 | <p>ที่เลี้ยงตรองพลางสนองพระดำรัส<br/>         เห็นชอบขัดเชิญคืนบุรีศรี<br/>         เฉลิมกรุงบำรุงประชาติ<br/>         เป็นที่เกษมสุขสืบไป</p>    |
| <b>โคลง ๔</b>   |                 |   |
| <p>จักไปจักเปลี่ยวข้าง ทรชน<br/> <u>ครั้นจะคืน</u>เยียวคน      กล่าวร้าย<br/>         ว่าท้าวป็นสากล      ใจขาด นึกนา<br/>         พูนโทษทวยศหน้า      ว่าร้ายแห่งตาย</p>   |                 | <p>โอบพิตรยิ่งคิดยิ่งชุ่นช่อน<br/>         ครั้นจะจรรักษ์วงนครใหญ่<br/> <u>ครั้นจะคืน</u>ก็เกรงคนโยไพ<br/>         จำท่านให้ครั้นขาดประดาชชาย</p> |
| <b>โคลง ๓</b>   |                 |   |
| <p>สองนายเกลี้ยงกล่าวทูล ว่านเรศรท่านให้<br/>         ใครจะเอ้อมติได้      เท่าเผ้าฎามี พระเอย</p>  |                 | <p>นายแก้วนายขวัญชั้นเสนอ<br/>         ใครจะเพื่อครหาว่าเสียหาย</p>   |
| <b>โคลง ๔</b>   |                 |   |
| <p>จักไปสักน้อยหนึ่ง      จึ่งคืน นาพี่<br/>         หน้าก็ย่นหลังย่น      ชอบได้<br/>         เกรงเยียวแต่ผีขึ้น      จำอยู่ ไสร์นา<br/>         เยียว บ คืนเห็นไท      ธิดาผู้มีคุณ</p>   |                 | <p>ฎาไปหน่อยค้อยเอื้อนอุบาย<br/>         หมดฉินย่นร้ายทุกทาง</p>  |

| <u>มากจะเสียน้ำ</u> | <u>นองไป ปรินา</u>     | <u>มากจะเสียน้ำลองค์</u>               |
|---------------------|------------------------|--|
| น้ำช็อกกลางไหล      | เขียวแท้               | <u>มิจะกรอดฤทธิ์มีสง</u>               |
| <u>มิจะจะคลาโคล</u> | บ รอด คินนา            | น้ำใสจงไหลควังคว้าง                    |
| น้ำจุงเวียนวนแม่    | รอดใสจงไหล             | กฏ์บป่างน้ำเจนิยจเวียนวน               |
|                     | (ลิลิตพระลอ หน้า๖๗-๖๘) | (บทละครเรื่องพระลอ ตอนกลาง หน้า ๘๓-๘๔) |

จากตัวอย่าง จะเห็นว่าทรงในพระนิพนธ์บทละครเรื่องนี้จะ นอกจากจะมีเนื้อหาที่ตรงกับร้อยและโคลงที่ยกมาแล้ว ยังมีการใช้ถ้อยคำและสำนวนตรงกัน อย่างชัดเจนหลายแห่ง เช่น “ร้อยชู้ฤาสู้เนื้อเมียตน เมียร้อยคนฤาดลพระแม่ได้” กับ “ร้อยชู้ฤาสู้เนื้อ เมียตน เมียแล่พันฤาดล แม่ได้” หรือ “ครั้นจะคินก็เกรงคนโยไฟ” กับ “ครั้นจะคินเขี้ยวคน กล่าวร้าย” และ “มากจะเสียน้ำลองค์” กับ “มากจะเสียน้ำ นองไป ปรินา” เป็นต้น

พระนิพนธ์บทละครที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นจากเค้าเรื่องในประวัติ ศาสตร์และตำนานนั้น นอกจากจะมีเนื้อหาที่ตรงกับเค้าเรื่องเดิมแล้ว บทร้องบางบทยังรักษา โวหารได้ตรงกับข้อความในเรื่องเดิมทั้งถ้อยคำและใจความ เช่น บทละครพระราชพงษาวดาร กรุงทวารวดี ครั้นจุลศักราช ๑๐๕๑ จะมีโวหารที่ค่อนข้างตรงกับโวหารในพระราชพงษาวดาร กรุงศรีอยุธยา ฉบับกรมพระปรมาธิบดีชิโนรสซึ่งเป็นที่มาของบทละครเรื่องนี้ เช่น ใน เนื้อความในจดหมายที่พระยารามเดโชส่งถึงพระยาราชวังสันเนื้อความในพระราชพงษาวดาร กรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า

“ หนังสือเรารามเดโชมาถึงสหายเราพระยาราชวังสัน ด้วยเราทั้งสองเป็น ข้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบรมพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวแห่งเรา มาด้วยกัน และเป็นสหายรักคู่ชีวิตจิตใจได้สุขทุกข์ทำราชการสนองพระเดช พระคุณมาแต่ก่อนเป็นอันมาก และครั้งเมื่อทรงพระกรุณาดำรัสใช้ให้ไปตี เมืองลาวเมืองละว้า และตีพม่าซึ่งยกตามมอญเข้ามาตั้ง ณ เมืองชัยขันธ์มา ทูลเกล้าฯถวายด้วยกันเป็นหลายครั้ง และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรด ปราบ พระราชทานยศศักดิ์ชุบเลี้ยงเราทั้งสองถึงขนาด และเมื่อพระองค์ ทรงพระประชวรนั้น มีทาสปรบักษ์กล่าวคือพระเพทราชา และหลวงสรศักดิ์ สองคนพ้อลูกจะนำพิพัฒน์สัตยาเสีย คิดอ่านทำการกบฏช่วงชิงเอาราช

\* รายละเอียดกล่าวแล้วใน ๓.๑ ประเภทของพระนิพนธ์บทละคร

\*\* รายละเอียดกล่าวแล้วใน ๓.๑ ประเภทของพระนิพนธ์บทละคร

สมบัติและเสนาบดีทั้งปวงในกรุง มิได้มีผู้ใดช่วยคิดอ่านทำการกำจัดศัตรูราชสมบัติเสียได้ และพระองค์ทรงพระโทมนัสจนเสด็จสวรรคตและราชสมบัติก็ ได้สิทธิ์แก่พระเพทราชา แล้วให้หาท้าวพระยาพระหัวเมืองทั้งหลายเข้าไป ถวายบังคม ฝ่ายเราขัดแย้งอยู่มิเข้าไปนั้น ไซ้ว่าตัวเราจะเป็นกบฏต่อ แผ่นดินนั้นหามิได้ เหตุที่เราคิดกตัญญูในพระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งเสด็จ สวรรคตนั้น จึงมิได้เข้าไปอ่อนน้อมยอมตัวเป็นข้าผู้ประทุษร้ายแผ่นดิน ประการหนึ่งก็เกิดมาเป็นชายชาติทหารคนหนึ่ง ก็มีพิธีมาอยู่บ้างไม่เคย กลัวเกรงบนอบไซ้ก็ไม่บนอบ ได้ถือตัวอยู่ ตามประเพณีคติโลกวิสัยศึก พลทหารกรุงนั้นหามิได้ ก็พอสู้รบกันได้อยู่ แต่บัดนี้ฝ่ายเราหย่อนกำลังลง ด้วยขัดเสบียงอาหารจำเป็นจำแพ้ ด้วยออกลาดหากินมิได้ เห็นจะรักษาเมือง ไว้เป็นอันยาก เราไม่สู้รบแล้ว จะหนีไปจากเมือง และซึ่งจะแหกออกนั้น อย่าคิดเลยว่่าค่ายล้อมทัพกรุงจะทานฝีมือเราได้ คงเราจะแหกออกไปได้ไม่ ชัดสน แต่ทว่าจะไปมีรอดตลอดด้วยไม่มีนาวาที่จะไป และซึ่งเราจะไปให้ รอดจากชีวิตอันตรายครั้งนี้ก็เพราะสหายเราจะเอาธุระเรา และสหายเราจง คิดถึงความทุกข์ความยากด้วยกันมาแต่หนหลัง ครั้งเป็นข้าทูลละอองธุลี พระบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวแห่งเรามาด้วยกันนั้นและจงเมตตาการุญ ภาพอนุเคราะห์แก่เราครั้งนี้เกิด ช่วยจัดแจงเรือรบไว้รับหน้าท่าสักลำหนึ่ง ในสามวันเราจะแหกค่ายล้อมด้านสหายเรา และลงเรือได้แล้วก็จะลาสหาย เราหนีไปตามยถากรรมของเรา "

(พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา หน้า ๑๔๙-๑๕๑)

เนื้อความจดหมายดังกล่าวในบทละครพระราชพงศาวดารกรุง  
ทวารวดี ครั้งจุลศักราช ๑๐๕๑ ไซ้ว่า

คำเอกบท • ในสาราพระยารามเดโชไชย ถึงสหายคู่ชื้อา  
พระยาอะสัน เราทั้งคู่ออกตัญญูเจ้าเมืองกัน ร่วมสุขทุกข์ขบขันด้วยกันมา  
เมื่อดำรงสตรีสไซ้ให้ไปทัพ ตามจับไฟริตีพม่า ที่ล้อมอยู่ก่อนคราวลาว  
ละว้า ก็อุตส่าห์สู้สงครามโดยความรัก เอาไชยมาถวายพระยุคละบาท  
โปรดพระราชทานยศปรากฏศักดิ์ แค้นใจชายสอพลลทลลทลลทลลทลล  
ปรบักษ์คือพระเพทราชา หลวงสระศักดิ์ลูกออกตัญญู มิได้รู้พระคุณชูป  
เกษา พ่อลูกสลัดน้ำพิพัฒน์สัตยา ขบถกล้าชิงราชสมบัติเอา  
เสนาบดีมนตรีมุขลันทั้งหลาย ก็หมดยายมีหน้าเป็นข้าเขา ยังขัดแย้ง  
แย่งยิวแต่ตัวเรา ไม่ยอมเข้าไปถวายบังคมใคร ไซ้ตัวเราทะยศขบถกรุง  
ฤาเรามุ่งตั้งตนเป็นคนใหญ่ เกิดเป็นชายตายเป็นไปเช่นไร เราเป็นไมขอ

ประจบคนศัตรู จึงเกิดศึกตามประวัติติดนคร ไชจะหยอนย่อท้อยังพอสู้  
แต่อีต้อต้อต้อเสปียงจะเลี้ยงดู เป็นศัตรูจำลาล่าไกล ไม่พรั่นใจที่จะแตก  
แหกค่ายล้อม คงจะซ้อมมือฝ่ามาจงได้ แต่ทว่าชัตนาวาจะพาไป จะ  
รอดไทยเพราะสหายหมายเมตตา จงคิดถึงทุกข์อยากยากนั้น มาด้วย  
กันแต่หลังยังนึกหนา เคยเข้าเจ้าเดียวกันไม่ฉันทา เชิญกรุณาช่วยเพื่อน  
เหมือนหมายใจ ฯ ๑๘ คำ

(บทละครพระราชพงษาวดารกรุงทวารวดี ครั้งจุลศักราช ๑๐๕๑ หน้า ๙ - ๑๑)

เช่นเดียวกับเนื้อความในจดหมายของพระยาราชวังสันตออบ  
พระยารามเดโช ในพระราชพงษาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า

“ ซึ่งธุระของสหายเราต้องประสงค์นั้น เราก็จัดแจงไว้พร้อมแล้ว จงรีบออก  
มาโดยเร็วเถิด อย่าให้เนิ่นช้าการจะเอิกเกริกไป เราจะได้รับความผิด ”

(พระราชพงษาวดารกรุงศรีอยุธยา หน้า ๑๕๑ - ๑๕๒)

บทร้องในพระนิพนธ์บทละครว่า ใช้น่า

คำเอกบท • ในสารว่าธุระของสหาย ต้องสมหมายหมั่นคง  
อย่าสงสัย เราจัดแจงพร้อมไว้ อย่างอนใจวังเถิดจะเกิดความ ฯ  
๒ คำ .

(บทละครพระราชพงษาวดารกรุงทวารวดี ครั้งจุลศักราช ๑๐๕๑ หน้า ๑๓)

จากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ  
นราธิปประพันธ์พงศ์ ได้ทรงนำโวหารในพระราชพงษาวดารกรุงศรีอยุธยาไว้ในจดหมายทั้ง  
สองฉบับในบทละครพระราชพงษาวดารกรุงทวารวดี ครั้งจุลศักราช ๑๐๕๑ นี้ อย่างเห็นได้ชัด  
เนื่องจากมีทั้งเนื้อหาและถ้อยคำส่วนใหญ่ที่ตรงกัน สังเกตได้ว่าจะมีคำและสำนวนที่จงใจใช้ให้ตรง  
กันอย่างชัดเจน เช่น สหายเรา คู่ชีวิต สุขทุกข์ คำรัศมีรัศมีใช้ ธุระของสหาย ปรปักษ์ เป็นต้น

การรักษาสำนวนโวหารในเรื่องเดิม ทำให้บทละครนั้นสามารถ  
รักษาเนื้อหาและอารมณ์ของเรื่องไว้ได้ และยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในเรื่องให้ชัดเจน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำบทละครนั้นมาใช้ในการแสดงละคร ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถใน

การประพันธ์ของกวีเพราะแม้จะใช้คำประพันธ์ที่แตกต่างกัน ก็ยังสามารถเชื่อมโยงอาหารของตนเองกับสำนวนโวหารในเรื่องเดิมให้มีความกลมกลืนกันได้ (ชลดา เรื่องรักษลิขิต, ๒๕๔๑ : ๑๗๓ - ๑๗๔)

พระนิพนธ์บทละครรำจึงมีความงามทางวรรณศิลป์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการใช้คำที่ก่อให้เกิดอรรถาธิบายหรือความหมาย หรือทั้งเสียงและความหมายเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นคำพ้องนั้นถือเป็นกลวิธีที่สำคัญยิ่ง นอกจากนี้ยังเกิดจากการใช้ความเปรียบ และการใช้โวหารที่สามารถรักษาโวหารจากเรื่องเดิมมาผสมผสานกับโวหารของกวีผู้นิพนธ์เองได้อย่างกลมกลืน ความงามทางวรรณศิลป์นั้นนอกจากทำให้เกิดความไพเราะแล้วยังมีผลต่อการสื่อสารทั้งเนื้อหาและอารมณ์ของเรื่อง จนทำให้เกิดจินตภาพและอารมณ์สะเทือนใจที่แจ่มชัดขึ้นในใจของผู้ที่นำบทละครนี้ไปอ่าน และเมื่อนำบทละครนี้ไปใช้แสดงละคร ความงามทางวรรณศิลป์ก็จะช่วยสร้างจินตนาการให้แก่การแสดงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าพระนิพนธ์บทละครรำนั้นถึงพร้อมด้วยคุณค่าทางด้านวรรณคดี ไม่ว่าจะจากการชมการแสดงหรือการอ่านบทละครล้วนได้รับทั้งคุณค่าทางด้านเนื้อหา และคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์จากพระนิพนธ์บทละครรำทั้งสิ้น ในด้านเนื้อหานั้น พระนิพนธ์บทละครรำจะให้ทั้งความสำเร็จอารมณ์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการแสดงละคร ทั้งยังให้ข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่แฝงไว้ในเนื้อหาของบทละคร รวมทั้งยังสะท้อนสภาพสังคมจากมุมมองของกวีและทัศนะของกวีที่มีต่อสังคมร่วมสมัย นอกจากนี้พระนิพนธ์บทละครรำยังมีส่วนในการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย ส่วนในด้านวรรณศิลป์นั้น พระนิพนธ์บทละครรำยังมีการใช้ภาษาที่ประณีตงดงาม ทั้งในด้านการใช้คำ การใช้ความเปรียบ และการใช้โวหาร อีกด้วย

ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ พระนิพนธ์บทละครรำจึงควรได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี การแสดงที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสมบูรณ์ทั้งคุณค่าทางด้านการแสดงและคุณค่าทางด้านวรรณคดี จึงทำให้พระนิพนธ์บทละครรำเป็นบทละครที่พร้อมให้นำไปแสดงได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งเมื่อนำไปอ่านก็สามารถสร้างจินตนาการได้อย่างแจ่มชัด ที่สำคัญที่สุดเมื่อนำไปประกอบเข้ากับศิลปะการแสดงที่ผ่านการเลือกสรรอย่างประณีตจึงเป็นผลให้การแสดงละครพันทางและละครเสภาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นั้น ถึงพร้อมด้วยคุณค่าทางด้านศิลปะการแสดงอย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถดึงดูดใจผู้ชมให้ติดตามชมการแสดงละครจนเกิดกระแสนิยมที่ชื่นชมการแสดงของพระองค์อย่างกว้างขวาง ถึงแม้พระองค์จะทรงเลิกการแสดงละครไปแล้วก็ยังคงมีการสืบทอดทั้งบทละคร แบบแผนและแนวคิดในการแสดงละครของพระองค์เรื่อยมาจนปัจจุบัน